
การเมืองสอเคาระอุ

โอมิครอนพรึ่บ47จว./จับตา‘ชลบุรี-อุบลฯ’

นางนวลพรรณ ล่ําซํา มาดามแปง ผูจัดการทีมชาติไทย พรอมชนาธิป สรงกระสินธ กัปตันทีม และมาโน โพลกิง โคช   

นําถวยเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ สมัย 6 ที่ทีมชาติไทยสามารถความาไดเดินทางมาถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เม� อ

ชวงบายวันที่ 2 ม.ค.

‘วิษณุ’ชี้พ.ค.กฐินไมไววางใจ/‘บัญญัติ’แนะรอลุนวาระ8ป
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‘บ๊ิกตู’ฝนสางหน้ีครัวเรือน

1มี.ค.ดีเดยคนละคร่ึงเฟส4

ชัชชาตินําโดงผูวาฯโพล

‘สุวัจน’ล่ันยึดโคราชคืน!

ทําเนียบรัฐบาล • “วิษณุ” เผยการเมือง

รอนแรงตั้งแต พ.ค.65 เปดซักฟอกรัฐบาล

ได ชี้ยุบสภาได แตยุงแน�หากกฎหมายลูก

ยังไมผานสภา “บัญญัติ” ชําแหละหลาย

ประการ อาจเลือกตั้ง ส.ส.ในปนี้ เพราะคํา

วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ทํา “บิ๊กตู” ตกเกาอี้ 

กรณีนายกฯ 8 ป เตือนเลือกตั้งสกปรกซ้ํา

รอยกึ่งพุทธกาล

เม� อวันที่ 2 มกราคม 2565 นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลาวถึงการ

ทํางานระหวางการทํางานของรัฐบาลและ

สภาผูแทนราษฎรในป 2565 วาสภาฯ ใน

สมัยประชุมน้ีจะจบในวันท่ี 28 ก.พ.2565                       

กฎหมายที่จะตองเขา พ.ร.ก.แกไขเพิ่มเติม                                   

พ.ร.บ.ควบคุมการใชสารตองหามทางการ

กีฬา พ.ศ.2555 หรือวาดา กฎหมายประ                                                           

กอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2                                                            

ฉบับ ไดแก ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรม 

นูญวาดวยพรรคการเมือง และราง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 

ส.ส. รวมทั้งกฎหมายอีกหลายฉบับที่เสนอ

ตอที่ประชุมรวมรัฐสภา ซึ่งเปนกฎหมายปฏิ 

รูป ดังนั้นสมัยประชุมนี้จึงไมมีอะไรต� นเตน

โลดโผน แมจะมีอภิปรายทั่วไปแบบไมลง

มติก็ตาม

สวนสมัยประชุมหนาที่เปดในเดือน 

พ.ค.2565 นั้น มีกฎหมายงบประมาณป 

2566 และมีกฎหมายที่ไมใชกฎหมายปฏิรูป

ท่ีเสนอเขาสภาเดียว ซ่ึงถือเปนอีกเร� องท่ีตอง

วากัน รวมทั้งมีการเปดอภิปรายไมไววางใจ

แบบลงมติก็จะเขาสมัยประชุมหนา

เม� อถามวาแสดงวาเดือน พ.ค.2565 

เปนตนไป เปนชวงต� นเตนของรัฐบาลใชหรือ

ไม รองนายกฯ ตอบวา ไมไดพูดวาเดือน 

พ.ค. แตหมายถึงตั้งแตเดือน พ.ค.

ไทยโพสต • “นิดาโพล” ชี้ “ชัชชาติ สิทธิ

พันธุ” ยังแรงมาอันดับ 1 ขณะที่เลือกตั้ง

สนามใหญคุยทับบลัฟแหลก “ชลน�าน” ไม

หวงผูกองประกาศชิงเกาอี้อีสาน หวงใชอํา                                                    

นาจรัฐ-เงิน “สุวัจน” ประกาศ ชพน.คัม

แบ็ก ยึดโคราชคืน “มทภ.4” ยันยังไมมี

ทหารจุนเลือกตั้งซอมชุมพร ชี้ทุกพรรคพวก

เดียวกัน

เม� อวันท่ี 2 ม.ค.65 ศูนยสํารวจความ                                     

คิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจของ

ประชาชน เร� อง “อยากไดใครเปนผูวาฯ 

กทม. ครั้งที่ 9” ทําการสํารวจระหวางวัน

ที่ 23-25 ธันวาคม 2564 จากประชาชน

ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป และมีสิทธิ์เลือกตั้งใน

กรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึก 

ษา อาชีพ และรายได รวมทั้งสิ้นจํานวน 

1,317 หน�วยตัวอยาง 

จากการสํารวจเม� อถามถึงบุคคลท่ีประ 

ชาชนจะเลือกใหเปนผูวาฯ กทม. พบวา อัน 

ดับ 1 รอยละ 38.80 ระบุวาเปน ดร.ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ อันดับ 2 รอยละ 13.06 ระบุวา

เปน ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 

ทําเนียบฯ • พรึ่บ! มาตรการเขมสกัดโอ

มิครอนถลมหลังปใหม หน�วยงานรัฐสั่งเขม

กฎเหล็ก WFH ขณะที่ทําเนียบฯ ยกเลิก

หมายงานนายกฯ รวด เดินหนาประชุม 

ครม.ออนไลนเต็มรูปแบบ ดาน “บิ๊กตู” นั่ง

ไมติดสั่งถอดบทเรียนกาฬสินธุ “หมอยง” 

กางขอมูลวัคซีนกระตุนเข็ม 3 แนะยึดหลัก

แนวทางศึกษาในประเทศสําคัญที่สุด ขณะ

ที่ทีมแพทย สธ.เตรียมประเมินสถานการณ

ในประเทศ จับตาใกลชิด “อุบลฯ-ชลบุรี” 

ลําปางหนาวแน� โผลพรวดตอเน� องรายที่ 3 

เม� อวันอาทิตย ผูส� อขาวรายงานจาก

ทําเนียบรัฐบาลวา หลังจากที่ น.ส.นัทรียา                                                      

ทวีวงศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายขาราช 

การประจําดานประสานกิจการภายในประ 

เทศ แจงส� อมวลชนทําเนียบรัฐบาลเม� อวัน

ที่ 1 ม.ค.ที่ผานมาวา จากมาตรการของ

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มี

ไปยังสวนราชการและหน�วยงานในทําเนียบ

รัฐบาล 

ในการน้ี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา                                                         

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม จะปฏิบัติตามมาตรการ โดยจะ

เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ออนไลนจากที่พัก และเล� อนวาระ

งานพบปะนัดหมายไปกอน และดวยมาตร 

การขางตน จึงขอใหส� อมวลชนงดรวมกลุม                                                         

ในทําเนียบรัฐบาลใหเวิรกฟรอมโฮมตามแนว

ปฏิบัติของ ศบค.และหน�วยงานราชการ 

ระหวางวันที่ 4-14 ม.ค.นั้น

ลาสุดเม� อวันที่ 2 ม.ค. ทําเนียบรัฐ                                 

บาลไดแจงยกเลิกวาระงานประจําวันอัง                      

คารที่ 4 ม.ค.ทั้งหมด อยางไรก็ตามกอน

หนาน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)                                                   

ไดมีหนังสือดวนแจงไปยัง ครม. ผูติดตาม 

ครม. ผูเขารวมประชุม ครม. และผูประ 

สานงานประจํากระทรวงใหทราบวาในการ

ประชุม ครม.ในครั้งตอไป วันที่ 4 ม.ค.65                              

จะเปนการประชุมผานระบบวิดีโอคอนเฟอ 

เรนซเต็มรูปแบบ

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” ขายฝนปเสือ ปแหง

การตอยอดและแกไขปญหาหน้ีสินครัวเรือน 

ยกการแกปญหาปเกาที่ประสบความสําเร็จ

จูงใจทั้งเร� องเศรษฐกิจและแกหนี้ “คลัง” 

ยันมีแน�คนละครึ่งเฟส 4 เริ่ม 1 มี.ค. แต

ยังไมเคาะวงเงิน คนเกาที่ไดสิทธิ์ไมตองลง                                         

ทะเบียนแคยืนยันตัวตน เฮ! ชอปดีมีคืนขาม

มาใชสิทธิ์ได

เม� อวันท่ี 2 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม โพสตเพจเฟซบุก “ประ 

ยุทธ จันทร โอชา Prayut-chan-o-cha” ระบุ

วา ในป 2564 ที่ผานมา เปนปที่ไทยและ                                                             

ทั่วโลกตองเผชิญกับปญหาโควิด รวมทั้ง

ปญหาอ� นๆ โดยเฉพาะปญหาดานเศรษฐกิจ

ที่เปนผลจากการปดประเทศ รวมทั้งปญหา

ที่หมักหมมมานาน จึงรูสึกยินดีที่มาตรการ

ตางๆ ท่ีไดส่ังการไปน้ันมีสวนคล่ีคลายหลาย                                                

ปญหาใหมีแนวโนมที่ดีขึ้น อาทิ 1.การจัด 

การปญหาโควิด รัฐบาลสามารถจัดหาวัคซีน                                            

ไดตามเปาหมาย และฉีดวัคซีนฟรีใหประ 

ชาชนไดมากกวา 100 ลานโดส เร็วกวา

เปาหมายที่ตั้งไว 2.การเปดประเทศ ชวยให

เศรษฐกิจฟนตัว และมีแนวโนมขยายตัวสูง

ขึ้นกวาเดิมในปหนา ดัชนีความเช� อมั่นปรับ

ตัวสูงขึ้นทุกภูมิภาค ทั้งภาคเกษตรกรรม อุต 

สาหกรรม บริการ และการลงทุน เศรษฐกิจ

ไทยพรอมกลับมาทะยานอีกครั้งในป 2565 

3.โครงการคนละครึ่ง

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เสริมความเขมแข็งชุมชนอีอีซี

ล็อกซีอานเห็นผล

ติดเชื้อใหมลด

ขาวดีโอมิครอน

ไทยโพสต • ประเดิมปใหมเกิดอุบัติเหตุ 

574 ครั้ง ดับ 73 ราย ยอดสะสม 4 วัน

รณรงคอุบัติเหตุเฉียด 2 พันครั้ง ตายแลว 

226 ราย “กทม.” ครองแชมปเสียชีวิต 

ตร.ฟุงยอดลดเทียบปที่แลว แตศาลเผยคดี

เมาแลวขับพุง “นายกฯ” กําชับใชกฎหมาย

เขมชวงเดินทางกลับ

เม� อวันอาทิตยที่ 2 มกราคม นาย

นิรัตน พงษสิทธิถาวร รองปลัดกระทรวง

มหาดไทย (มท.) หัวหนากลุมภารกิจดาน

สาธารณภัยและพัฒนาเมือง ในฐานะประ 

ธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ

ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนตลอดทั้งป แถลงวา ศูนยอํานวยการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) 

ชวงเทศกาลปใหม 2565 

อานตอหนา 15
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2 ในประเทศ

‘ปีขาล’ทบทวนและแก้ไข

ประชาชนอยู่ดี..รัฐบาลอยู่ได้

ปีศักราช 2565 ต้องยอมรับว่ามีปัจจัยปัญหาที่ติด 

ตามมาจากปี 2564 ทั้งเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ซึ่งล้วนยึดโยงเกี่ยวข้องกับ

คุณภาพชีวิตอันเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

โดยล่าสุดคือสายพันธุ์ Omicron ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก

ด้วยจำานวนผู้ติดเชื้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทบต่อยอด 

ปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอย เสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อและสภาพ

คล่อง และที่มองข้ามไม่ได้คือ ความสามารถในการบริหาร

จัดการของรัฐบาลภายใต้การนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ที่ดูเหมือนมีเสียงสะท้อนแสดงความไม่พอใจและไม่

ไว้เนื้อเชื่อใจเพิ่มมากขึ้นทุกที จนกระทั่งมีเสียงเรียกร้องให้

มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วที่สุด

ความเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกของปัญหาเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง เชื่อว่าผู้บริหารประเทศตระหนักรับรู้

และเข้าใจ แต่อาจจะยังไม่เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง หากยัง

มองแรงกระเพื่อม หรือเสียงสะท้อนจากภาคส่วนต่างๆ ที่ส่ง

สัญญาณเข้าไปยังทำาเนียบรัฐบาล หรือแม้กระทั่งรัฐสภา ว่า

เป็นเพียง “เกมการเมือง” ที่ต้องการบั่นทอนหรือดิสเครดิต

เสถียรภาพของตนเอง ทั้งๆ ที่ในข้อเท็จจริงแล้ว “ไม่มีควัน

ย่อมไม่มีไฟ” โดยเฉพาะอย่างย่ิงประสบการณ์ตรงระยะเวลา 

2 ปีที่ไวรัสโควิด-19 สร้างความเจ็บปวดให้กับทุกคนนั้นน่า                                                                                 

จะเพียงพอแล้ว ในการที่จะต้องหาทางออก ที่จะฟื้นฟูประ 

เทศชาติบ้านเมืองให้ถูกทิศถูกทาง และสอดคล้องกับโลกแห่ง

ความเป็นจริงได้แล้ว

เสียงสะท้อนของภาคเอกชน อย่างนายปรีดา เตียสุ

วรรณ์ นักธุรกิจเพื่อสังคม ที่ระบุว่า ผลงานด้านเศรษฐกิจ

ของ พล.อ.ประยุทธ์ ใน 10 ปีที่ผ่านมา การกระจุกของราย                                                                       

ได้ประชาชาติหนักและรุนแรงขึ้นมาก โดยรายได้ของประชา 

กรไทยทั้งหมดพุ่งเข้าไปสู่ครอบครัวไม่กี่ครอบครัวในประเทศ 

รัฐบาลประยุทธ์มีเวลา 7 ปีที่จะแก้ให้ดีขึ้น แต่เท่าที่เห็น

มันไม่ได้ดีขึ้นนั้น น่าจะเป็นสัญญาณเตือนได้อย่างดีว่า เป็น

ความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดที่รัฐบาลจักต้องเดินหน้าแก้ ไข

ปัญหาทุกภาคส่วนอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ส่วนเรื่อง

ของการเมืองนั้นนับว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่ฝ่ายค้านย่อม

ต้องแสดงบทบาทอยู่คนละฝั่ง

คำาวิพากษ์วิจารณ์ของภาคประชาชนหลายกลุ่มถึงขั้น

คาดหวังว่าปีเสือนี้อยากให้รัฐบาลประยุทธ์เป็น “เสือถอย”                                                                               

ออกไป แล้วจัดการเลือกตั้งใหม่ เพราะนักการเมืองไทยเล่น                                                                           

การเมืองแบบเก่าน้ำาเน่า ..ร้ายกว่าไวรัสโควิด-19 และไม่

อยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองต้องตกท่ีน่ัง “เสือลำาบาก” น้ัน 

ล้วนเกิดจากเหตุและผลที่มีตัวเลขดัชนีชี้ปัญหาเศรษฐกิจ

และความเดือดร้อนในภาคธุรกิจเป็นพยานหลักฐาน มิใช่

ลำาพังจากปัญหาการเมืองตกแต่งปั้นเรื่องเฟกนิวส์เพื่อ

แก่งแย่งชิงอำานาจรัฐ อย่างที่คณะทำางานประเมินผลงาน

ของรัฐบาลมักจะตั้งข้อสังเกต ตามระบบระเบียบขั้นตอนอัน

เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ที่ในระบบทหารนิยมจะใช้อธิบาย

ปัญหาต่างๆ เป็นพื้นฐานส่งให้ “นาย” หลงทิศหลงทางใน

การประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงอย่างแน่นอน 

ขอยืนยันว่า รัฐบาลต้องให้ประชาชนอยู่ฝั่งตัวเอง

ด้วยผลงานที่จับต้องได้ แล้วปัญหาการเมืองก็จะเป็นเรื่อง

ธรรมดา ทั้งนี้ มาตรการ “ประยุทธ์นิยม” ทั้งหลายทั้งปวง 

อาทิ โครงการคนละครึ่ง ชิมช้อปใช้ เที่ยวทั่วไทย ช้อปดี

มีคืน พักหนี้เอสเอ็มอี และอื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะส่วน ในขณะที่มีความกังวลว่า

เป็นการสร้างหนี้สาธารณะก้อนโต ฉะนั้นปีนี้จึงเป็นปีสำาคัญ

ที่เหลืออยู่ที่รัฐบาลพึงต้องแสดงฝีมือให้ประจักษ์ ในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท่ามกลางการสร้างความเชื่อมั่นตาม

แนวทาง “ประเทศไทย” สามารถยืนอยู่ร่วมกับวิถีใหม่ อยู่

เป็นด้วยระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง เพราะเมื่อประชาชน

อยู่ดีกินดี ต่อให้รัฐบาลหน้าเก่าหน้าแก่แค่ไหน ..ก็สามารถ

อยู่ได้ด้วยแรงศรัทธา.

ลุ

ปรีดา เตียสุวรรณ์

นักธุรกิจเพื่อสังคม  

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความอ้วนของลูกรักบี้

ผอมลง ส่วนปลายสองข้างทู่ขึ้น ก็แสดงว่าคนรวยมากๆ 

มหาศาลมีมากขึ้น และคนจนที่จนมากๆ ก็มีมากขึ้น ถือ

เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดี ก็ต้องขอพูดว่า พล.อ.ประยุทธ์อยู่ใน

กระบวนการ 10 ปีแรกด้วย เพราะท่านเข้ามา 7 ปีแล้ว

ไม่ได้ทำาอะไรให้ดีขึ้น”.

เปิดปฏิทิน ‘บิ๊กตู่’ ปี 65

เตรียมลัดฟ้าเวทีผู้นำาโลก
อนรับสู่ศักราชใหม่ในปี 2565 กับภารกิจสำาคัญด้านการ

ต่างประเทศของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่ีนอกจาก

คิวงานแน่นๆ ภายในประเทศ ท้ังการประชุม การเปิดงาน และการ

ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดำาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้วยตัว

เอง ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดแล้ว ในปี 2565 พล.อ.ประยุทธ์

ยังคงมีคิวเดินทางเยือนต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมเวทีการประชุมต่างๆ 

ในฐานะผู้นำาประเทศไทย และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในระดับ

ประเทศอีกด้วย 

ซึ่งปี 2565 นั้น เบื้องต้นได้มีการวางแพลนเวทีการประชุม

ระดับผู้นำาสำาหรับ พล.อ.ประยุทธ์ ไว้คร่าวๆ โดยแบ่งเป็นช่วง

ไตรมาส สำาหรับในไตรมาสที่ 1 ของปี ได้แก่ การประชุมสุดยอด

อาเซียน-สหรัฐ ซึ่งจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐเสนอให้

จัดการประชุดสุดยอดในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม และ

กำาลังประสานกับประเทศสมาชิกอาเซียนว่าจะจัดขึ้นในวัน

ใด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จะได้เจอกับ โจ ไบ

เดน ประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้ง

ถัดมาจะเป็นเวทีประชุมระดับผู้นำาความริเริ่มแห่งอ่าว

เบงกอลสำาหรับความร่วมมือหลากหลายทางวิชาการและ

เศรษฐกิจ (BIMSTEC) ที่ประเทศศรีลังกา ซึ่งปัจจุบันมีประเทศ

สมาชิกรวม 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย    

เมียนมา เนปาล ภูฏาน และไทย นอกจากนี้ในไตรมาสแรกจะมี

เวทีการประชุมผ่านระบบออนไลน์สำาคัญๆ เช่น การประชุมผู้นำา

ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เป็นต้น 

ขณะที่ไตรมาสที่ 2 ของปี จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน

ที่ประเทศกัมพูชา หรืออาจใช้รูปแบบการประชุมผ่านระบบ

ออนไลน์ ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ โควิด-19 ในขณะ

นั้น โดยการประชุมดังกล่าวกัมพูชารับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมต่อจากประเทศบรูไนเมื่อปี 2564 

ส่วนในไตรมาสท่ี 3 จะมีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UN)  

ท่ีนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จากน้ันจะเป็นการประชุมผู้นำายุทธศาสตร์

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady –                       

Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : 

ACMECS) หรือแอคเมคส์ ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                                                                                   

โดยแอคเมคส์เป็นความร่วมมือในหลายสาขา อาทิ การอำานวย

ความสะดวกทางการค้าการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและ

พลังงาน ความเชื่อมโยงทางคมนาคมขนส่ง การท่องเท่ียว การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุขส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ซ่ึงประเทศสมาชิกได้

แบ่งกันรับหน้าท่ีเป็นผู้นำาในแต่ละสาขา 

ต้
และในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของป ีได้วาง

คิวให้ พล.อ.ประยุทธ์เบื้องต้น ร่วมเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน  

ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ต่อจากนั้นจะเป็นการประชุม                                                                            

เอเปก ปี 2565 (APEC 2022) ของประเทศไทย ที่จะเป็นเจ้า 

ภาพจัดการประชุมต้นเดือนพฤศจิกายน หลังรับไม้ต่อจัดการ

ประชุมจากนิวซีแลนด ์โดยหัวข้อหลักของการประชุมเอเปก

ปี 2565 ของไทย คือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ ์เชื่อมโยง

กัน สู่สมดุล” หรือ “Open Connect Balance” 

ซ่ึงมีประเด็นสำาคัญ 3 ด้านคือ 1.การส่งเสริมการเจริญเติบโต

ท่ีย่ังยืนและครอบคลุม 2.การอำานวยความสะดวกการค้าและการ

ลงทุน และ 3.การฟ้ืนฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและ

ท่องเท่ียว เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ซ่ึงการจัด

ประชุมเอเปกขณะน้ีอยู่ระหว่างหารือเตรียมการในแต่ละด้านอย่าง

ละเอียด และคิวสุดท้ายปิดท้ายปี 2565 ในเบ้ืองต้นท่ีวางไว้คือ การ

ประชุมสุดยอดอาเซียน-อียู ท่ีราชอาณาจักรเบลเยียม

อย่างไรก็ตาม นอกจากเวทีการประชุมระดับผู้นำาข้างต้น

แล้ว ในระหว่างทางนี้จะยังมีการประชุมสำาคัญๆ อีกหลายเวที ที่

แต่ละประเทศอาจจะเชิญนายกรัฐมนตรี หรือเป็นการเยือน

ประเทศต่างๆ แบบทวิภาคี แต่ทั้งนี้ในไตรมาสแรกของปี 2565 

จะเริ่มวางคิวงานแรกนำาเสนอนายกรัฐมนตรีประมาณปลายเดือน

มกราคม เป็นต้นไป เนื่องจากต้องรอประเมินสถานการณ์ โควิด-

19 หลังผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ทั่วโลกมีงานเฉลิมฉลอง รวมถึง

ไทยยังจับตาการระบาดของเชื้อโอมิครอนที่ยังไม่น่าไว้วางใจ ซึ่ง

แพลนงานดังกล่าวสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ 

อย่างไรก็ตาม การร่วมเวทีผู้นำาโลกของ พล.อ.ประยุทธ์ ใน

ปี 2565 ยังคงเป็นท่ีจับตาของนานาประเทศ ท้ังการเป็นเจ้าภาพ

ประชุมเอเปกของไทย รวมถึงการทำางานขับเคลื่อนประเทศไทย

หลังสถานการณ์โควิด-19 ซ่ึงเป็นอีกปีท่ีรัฐบาลจะได้เร่งเดินเครื่อง

โชว์ฝีมือการทำางานอย่างเต็มสูบ ก่อนครบเทอมในต้นปี 2566.

ากดูปฏิทินตามที่ เนติบริกร นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี เคยกางเอาไว้ว่า กระบวนการจัดทำากฎหมายลูก คือ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองจะเสร็จประมาณ

เดือนเมษายน 2565 

จากนั้นจะมีการทูลเกล้าฯ ถวาย กรอบระยะเวลา 90 วัน 

กฎหมายลูก 2 ฉบับที่สำาคัญต่อการเลือกตั้งน่าจะประกาศใช้เดือน

กรกฎาคม 2565  

หลังจากนั้น รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะเจอกระแส

กดดันให้ยุบสภา เพราะกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเสร็จสิ้น 

ทุกอย่างพร้อมสำาหรับการเข้าคูหา ไม่มีอะไรที่รัฐบาลจะเตะถ่วงได้ 

หากเป็นเช่นนั้น ประตูเลือกตั้งจะเปิดตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ ใน

ฐานะคนถือรีโมต มีอำานาจกดหรือไม่กดปุ่มยุบสภา เพราะรัฐบาลมี

โควตาเต็มเทอมอยู่ในช่วงต้นปี 2566  

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นใน ‘ปีเสือ’ มีพอๆ 

กับไม่มี เพราะก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ย้ำาหลายครั้งว่า หากไม่มี

อุบัติเหตุอะไรจะอยู่ทำางานให้ประชาชนแบบเต็มเทอม 

ที่สำาคัญ พล.อ.ประยุทธ์ต้องการให้การประชุมความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (เอเปก) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ 20 ปี 

เสร็จสิ้นไปเสียก่อน เพราะเป็นงานใหญ่ที่จะใช้สร้างความเชื่อมั่นในการ

ป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมรณะโควิด-19  

พล.อ.ประยุทธ์ไม่ต้องการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกผ่านวิดี

โอคอนเฟอเรนซ์ แต่ต้องการให้ผู้นำาจากหลากหลายชาติเดินทางมาด้วย

ตัวเอง  

เป็นงานที่รัฐบาลต้องการดำาเนินการให้สำาเร็จก่อนจะลงจาก

อำานาจ ซึ่งการประชุมเอเปกนั้นกินระยะเวลายาวนานเป็นปี ดังนั้น 

ปี 2565 เสืออาจยังไม่ยอมหมอบ 

ย่ิงมีกระแสกดดัน ย่ิงไม่ได้ผล เพราะคนอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ ยอม

ทำาตามถือว่ายอมแพ้ เหมือนเวลามีการเรียกร้องให้ปลดรัฐมนตรีท่ีมีข่าว

พัวพันการทุจริต จะไม่ทำาตามเด็ดขาด เพราะถ้าทำาเท่ากับยอมรับว่าผิด  

อย่างไรก็ดี ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะกดปุ่มหรือไม่กดปุ่มยุบสภา

ในปีเสือ แต่เสียงปี่กลองเลือกตั้งในปี 2565 คงอึกทึกครึกโครมมากเป็น

พิเศษกว่าปีวัวแน่ โดยเฉพาะบรรดาพรรคการเมืองทุกขนาด ไม่ว่าเก่า

หรือใหม่ ต้องใช้เวลาในปี 2565 เปิดตัว หาเสียง ตุนคะแนน เพื่อให้

พร้อมสำาหรับการเลือกตั้ง  

พรรคการเมืองเหล่านี้จะเตรียมตัวเองให้พร้อม เพราะไม่รู้ว่า

รัฐบาลจะมาไม้ไหน ช่วงเวลาที่รัฐบาลพร้อม คิดว่าตัวเองได้เปรียบ  

อาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำาหรับพรรคการเมืองอื่นๆ ก็ได้ จึงต้องอยู่ในโหมด

สแตนด์บายรอ  

เพราะยี่ห้อ 3 ป. เรื่องลับ ลวง พราง ขึ้นชื่อลือชามาแต่ไหนแต่ไร 

หากลงสนามไปทั้งที่รู้ว่าแพ้ การเลือกตั้งไม่เกิดแน่นอนในช่วงเวลานั้น 

ในปีเสือนี้สิ่งที่ต้องจับตา และคงเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี คงหนีไม่

พ้น ตลาดนักการเมือง ที่เริ่มเห็นการโยกย้ายสำามะโนครัวกันตั้งแต่ปลาย

ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ตัวเองไปอยู่สถานะที่ดีกว่าในสนามเลือกตั้งครั้งหน้า  

โดยเฉพาะบรรดาพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ที่คงมีสมาชิกมาก

หน้าหลายตาพาเหรดกันเข้าไปซบ ในฐานะที่ได้เปรียบในกติกาบัตรเลือก

ตั้ง 2 ใบ เลือกคน-เลือกพรรค  

ดูอย่างพรรคเพื่อไทยในปลายปี 2564 ท่ีผ่านมา บรรดาสมาชิกเก่าๆ 

ท่ีย้ายรังออกไปเพื่อความอยู่รอดในกติกาบัตรเลือกต้ังใบเดียวคร้ังก่อน บ้าง

ออกไปต้ังพรรคใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำา อาทิ นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต 

รมว.ศึกษาธิการ นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงราย 

ดูแล้วบิ๊กเนม และอดีตสมาชิก คงจะทยอยกลับกันมาอีกเยอะ 

เพราะพรรคเพื่อไทยได้เปรียบในกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เคยกวาด 

ส.ส.เข้าสภาได้ 200-300 คนมาแล้ว  

ยิ่งมีการเปิดตัว ‘นายหญิงเล็ก’ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาว

ในไส้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีดีเอ็นเอ ตระกูลชิน     

แบบนี้ กระแสในภาคเหนือและอีสานพุ่งขึ้นไม่หยุด  

จะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยกลายเป็นเนื้อหอมอย่างมาก หลังกติกา

ตลาดการเมือง ‘ปีเสือ’ 

ย้ายเข้า-ออกอลหม่าน 
ห

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบไปถึงฝั่งฝัน ไม่ถูกคว่ำาหรือถูกหักหลังโดยสภา แต่มีการ

ประกาศใช้แล้ว  

ประตูพรรคและหัวบันไดของเพื่อไทยคงไม่แห้งแน่ๆ  

ส่วนพรรคใหญ่อีกพรรคอย่างพรรคพลังประชารัฐ ในขณะที่

พรรคอื่นๆ เตรียมทีมคืบหน้าไปมาก แต่ดูเหมือนพวกเขาจะยังติดหล่ม

วังวนความขัดแย้งอยู่ โดยเฉพาะปัญหาระหว่าง บิ๊กตู่ กับ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่วันนี้ยังทำา

สงครามจิตวิทยาใส่กันไม่เลิก 

แม้เป็นพรรคขนาดใหญ่ และยังกุมอำานาจ แต่ข่าวคราว ส.ส.ย้าย

พรรคกลับถ่ินเก่ายังเล็ดลอดออกมาเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็น 2 ส.ส.ชัยภูมิ 

ท้ังนายสมฤทธ์ิ แทนทรัพย์ และนายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ท่ีตกเป็นข่าวจะ                                                                                      

เก็บข้าวเก็บของย้ายออกไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย โดยช่วงกลางเดือน

ธันวาคมท่ีผ่านมา ไอเดียร์-น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ อดีตโฆษกกระทรวง

อุตสาหกรรม ลูกสาวนายสัมฤทธ์ิ เพ่ิงจะไปเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 

รวมถึง 2 พ่อลูกช่างเหลา ทั้งนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และนายวัฒนา ช่างเหล่า ส.ส.ขอนแก่น ที่ถูกโยงว่าจะย้ายไปอยู่

กับพรรคภูมิใจไทย หลังลูกชายอีกคนคือ นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา ไปเปิด

ตัวเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกัน  

นอกจากน้ี ยังปรากฏข่าว ส.ส.อีสานหลายคน ท่ีเคยอยู่พรรคเพื่อ

ไทย วางแพลนออกจากพรรคหลังสัญญาณเลือกต้ังชัดเจนกว่าน้ี เพราะ

มองว่ากระแสของพรรคพลังประชารัฐน้ันไปต่อลำาบาก หากเอากระแส บ๊ิก

ตู่ ไปสู้ในพ้ืนท่ีอีสานและภาคเหนือ คงจะเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็น  

แต่กระนั้น มีแกนนำาพรรคพลังประชารัฐระดับคีย์แมนระบุว่า 

พวกเขาไม่ได้ขวัญอ่อนกับปรากฏการณ์ดังกล่าว เพราะวันนี้ยังเร็วเกินไป

ที่จะรีบโยกย้ายสำามะโนครัวการเมือง โดยหมายเหตุตัวโตๆ ไว้ว่า อย่าไว้

วางใจการเมือง พวกที่แอบไปสังฆกรรมกับพรรคอื่นแล้ว หรือพวกที่เปิด

ตัวว่าไปแล้ว วันข้างหน้าอาจจะกลับลำาแจ้นมาซบพรรคพลังประชารัฐ

อีกคำารบก็ได้ 

ไม่มีผู้มีอำานาจท่ีไหนรู้ตัวว่าแพ้แล้วจะจัดเลือกต้ังให้ตัวเองแพ้ แต่ยัง

มีตัวแปรทางการเมืองหลายอย่างท่ีไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ อย่างเช่น 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับพรรคไทยรักษาชาติเมื่อการเลือกต้ังคร้ังท่ีแล้ว  

ทุกคนยังย้ายเข้าย้ายออกได้ ก่อนการลงสมัครรับเลือกตั้ง 90 วัน 

นี่คือ ช่องที่เปิดอ้าไว้ 

อีกทั้ง กระสุนดินดำา ที่ซ่องสุมไว้สำาหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า

ของพรรคพลังประชารัฐ แกนนำารายหนึ่งถึงกับพูดว่า หากใครได้รู้ว่ามี

มากมายขนาดไหน อาจจะรีบเบิ่งกลับมาหน้าตั้ง  

เพียงแต่พรรคพลังประชารัฐจะต้องจัดการปัญหาภายในของตัว

เองให้เสร็จสิ้นก่อนการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส ที่การ

ดำารงอยู่ของเขาถูกมองว่าเป็นอุปสรรคอย่างมาก 

หาก ร.อ.ธรรมนัสยังอยู่ พล.อ.ประยุทธ์ย่อมเค้ียวข้าวไม่อร่อย ยาก

จะจับมือร่วมสู้ศึกเลือกต้ังได้ เช่นเดียวกับแกนนำาของพรรคอีกหลายๆ คน  

ต่อให้ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะโอบอุ้มขนาดไหน แต่หลายคนเชื่อว่า 

สุดท้ายแล้วยากจะกอดไว้ได้ และต้องยอม บิ๊กตู่ ในที่สุด  

เพราะหากพรรคพลังประชารัฐจะเดินในสนามเลือกตั้ง โดยไม่

ชู บิ๊กตู่ ก็ลำาบาก เพราะชื่อนี้ยังคงขายได้ในพื้นที่ภาคใต้และ กทม. ตรง

กันข้าม หากมีเพียง พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส อย่างไรก็ไปไม่ได้ 

เนื่องจากแฟนคลับฝั่งนี้ค่อนข้างยี้กับ 2 ชื่อนี้ 

ฉะนั้น ถึงวันหนึ่ง ร.อ.ธรรมนัสก็ต้องหลบฉากออกไป หรือร้าย

แรงสุดคือ เดินจากไป ซึ่งแน่นอนว่า การสะสางเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นใน

ปีเสือแน่ ปล่อยคาราคาซังถึงการเลือกตั้งไม่ได้ เพราะพรรคพลังประชา

รัฐจะไม่มีเวลาเตรียมตัวจัดทัพอะไรเลย 

ทุกวันน้ี บ๊ิกตู่ เองก็ใช้จิตวิทยากดดันทางอ้อมไม่น้อย โดยเฉพาะ

ข่าวคราวพรรคสำารอง พรรคสแตนด์บายท่ีเกิดข้ึนเพียบ ไม่ว่าจะเป็นพรรค

ไทยสร้างสรรค์ของ เส่ียต๊ัน-ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ ท่ี

พร้อมเป็นน่ังร้านให้ ตลอดจนพรรคของ 4 กุมาร ของ นายอุตตม สาวนา

ยน อดีต รมว.คลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน อดีตผู้

บริหารพรรคพลังประชารัฐ ท่ียังทอดไมตรีท่ีดีต่อ บ๊ิกตู่ อยู่  

แล้วปี 2565 นี้ พรรคเหล่านี้จะทยอยเปิดตัวกันคึกคัก ย่อมต้อง

ถูกจับเชื่อมโยงแน่ 

2 พรรคใหญ่ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐ ที่ถูก

มองว่าจะเป็นคู่แข่งในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจึงน่าจะเป็นพรรคที่มีความ

เคลื่อนไหวโครมครามมากที่สุด  

ขณะที่พรรคใหม่ๆ ที่เริ่มติดหู อย่าง พรรคไทยสร้างไทย ของ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคกล้า ของนายกรณ์ จาติกวณิช แม้

กระแสตอบรับจะดี แต่ถึงนาทีสุดท้ายยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร จะมี

สมาชิกพรรคเข้าๆ ออกๆ เพราะต้านทานกระแสพรรคใหญ่ได้หรือไม่  

จะเป็นปีที่ตลาดการเมืองวุ่นวายที่สุดปีหนึ่ง. 
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘ต้องสู้ โรคแบบช้างศึก’

างศึก”

เป็นนิมิตหมาย “ความสุขถ้วนหน้า” ที่จะเกิดกับ

ประเทศและคนไทยทกุคนนบัแตว่นัเปดิพทุธศกัราช

ใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

นอกจาก “สุขถ้วนหน้า” แล้ว

ตำาแหน่ง “แชมป์อาเซียน” ครั้งที่ ๖ ยังบอกถึง สิ่งไหนที่คน

ไทย-ประเทศไทยตั้งหวัง สิ่งนั้น “ประสบชัย”

“สำาเร็จ..สำาเร็จ..สำาเร็จ”!

“มาดามแป้ง” ตัวเล็ก แต่ใจใหญ่ เหมาเรือบินทั้งลำา ขนนักเตะ

ไทยพรอ้มถว้ยแชมปอ์าเซยีน SUZUKI CUP 2020 กลบัมาฝากคนไทย

เป็นของขวัญปีใหม่ เรียบร้อยแต่บ่าย (ที่ ๒ มกรา.)

ก่อนไปแข่งที่สิงคโปร์....... 

ไปแบบแฟนชาวไทยสิ้นหวัง เพราะทุกอย่างในคำาว่า “ทีมช้าง

ศึก” มันเละไปหมดในความเป็น “ทีมชาติไทย”

“มาดามแป้ง” ขาวโอโม่เข้ามาในความดำามืดของ “ทีมช้างศึก” 

ในฐานะ “ผู้จัดการทีม” อาสา!

โค้ชยังไม่มี ช้างศึกก็อยู่คนละโขลง-สองโขลง ยังไม่ได้คัดมา

รวมเป็นโขลงเดียวกัน 

ขณะที่เวียดนาม “ทีมดาวทอง” แชมป์ซูซูกิคัพ “สองปีซ้อน คึก

จนคับอุษาคเนย์ กับตำาแหน่ง “เจ้าอาเซียน” ขยับแข้งรออยู่แรมปีแล้ว

แต่ช้างศึก “ร้างแชมป์” มา ๔ ปี ทั้งเป็น ๔ ปี ที่ทีมไทยไม่เคย

ชนะทีมเวียดนามได้เลย!

ไทยน่ะ อย่าไปพูดเรื่องแชมป์ เอาแค่หาโค้ชมาทำาทีมและรวม

ตัวนักเตะเป็น “ทีมช้างศึก” ไปสัประยุทธ์ในศึกซูซูกิ ๒๐๒๐ ให้ได้ก่อน 

ก็ถือว่า “ขายผ้าเอาหน้ารอด” ได้แล้ว

แต่แม่แป้งเธอไม่เพียงทำาได้ 

แต่เธอสร้างเซอร์ไพรส์ ทางปาฏิหาริย์!

ไปคว้าเอา “มาโน โพลกิง” โค้ชผู้ไม่เคยรู้จักถ้วยแชมป์มาเลย

ในชีวิต มาเป็นโค้ช ด้วยสัญญา ๔ เดือน

ตรงนี้ แฟนบอลไม่ค่อยเชื่อแป้ง.....

แต่มาดามแป้งเชื่อสายตาคมชัดและการ “มองขาด” ของเธอ 

ว่างานนี้ต้อง “มาโน โพลกิง” เท่านั้น 

ถึงเวลาน้อย แต่รู้จักและเข้าใจที่จะหลอมศักยภาพนักเตะไทย

ทุกตัวมากที่สุด

แล้วก็เป็นเช่นนั้น “มาโน” นักเตะบราซิลที่มาเป็นโค้ชอยู่ใน

ไทยเป็นสิบปี ใช้เวลา “สัปดาห์เดียว” หลอมช้างศึกแต่ละเชือก เป็น

ทีม “ช้างศึกเทวดา”

ตอนนี้ แฟนบอล “เชื่อแป้ง” แล้ว

ไม่เพียงคนไทย เพื่อนประเทศในอาเซียนต่างทึ่งและยกนิ้วให้ 

“มาดามแป้ง”

เธอไม่ใช่ “ช้างเท้าหลัง”

ภายใต้วัฒนธรรมไทยเดียวกัน

เห็นสีหน้า-แววตามาโนตอนรับเหรียญ-รับถ้วยมั้ยล่ะ? เขาดีใจ

บริสุทธิ์ เหมือนเขาคือคนไทยคนหนึ่ง

ตรงนีค้อื “บทสรปุ” ในการเลอืกเฮดโคช้ทมีชาต ิอยา่ไปสนโปรไฟล์

และคำาว่า “โค้ชต่างชาติ” เป็นหลักเลย 

ควรสนวา่คนทีจ่ะมาเปน็โคช้นัน้ เขา้ใจ-รูจ้กั “วฒันธรรมทางจติใจ” 

คนไทยดีขนาดไหน 

โค้ชที่รู้แต่วิชาโค้ช แต่ไม่รู้วิชาเข้าถึงจิตใจคน ยากจะนำาทีมไปสู่

ชยัชนะ เพราะไม่ได้ใจนกัเตะ เมื่อไม่ได้ใจ กย็าก “รว่มหวั-จมทา้ย” ดว้ยกนั

อย่างโค้ช “นิชิโนะ” ยอมรับว่าเก่ง โปรไฟล์เยี่ยม 

แต่เหมือนโค้ชสอนออนไลน์ นัดเวลาเปิดคอมพ์เรียน หมดเวลาก็

เลิก “บ้านใคร-บ้านมัน”

แบบนี้ สิบชาติ มีแต่ชวด ไม่มีแชมป์!

พูดถึงฝีมือ มีด้วยกันทุกคน แต่ที่ไม่มีทุกคน คือ “จังหวะ-โอกาส” 

อย่างมาโน ทั้งการเป็นนักเตะ, เป็นโค้ช ไม่เคยรู้จักคำาว่าแชมป์

นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่เก่ง-ไม่มีฝีมือ แต่เมื่อ “โอกาสมา-จังหวะ

ถึง” ทุกอย่างมันก็ “ลงล็อก-ลงตัว” เหมือนจับวาง

“ทีมชาติ” เคว้งคว้าง เหมือนเรือ “ไม่มีหางเสือ” 

“มาดามแป้ง” ผู้มีศิลปะทางบริหารและการครองใจคนเข้ามาเป็น

หางเสือ

“มาโน โพลกิง” ผิดหวังจากการไปคุมทีมที่เวียดนามกลับมา พร้อม

โชคชะตา-ฟ้าเปิด

แลว้ทกุอยา่งกม็าบรรจบกนั สโมสรเจา้สงักดัตวันกัเตะตา่งๆ “หยดุ

ไทยลีก” ชั่วคราว ปล่อยตัวนักเตะมารวม “ทีมช้างศึก”

แล้ว ๓ เยี่ยม นักเตะช้างศึกเยี่ยม “มาดามแป้งผู้จัดการเยี่ยม” มา

โน โพลกิง โค้ชเยี่ยม”

ก็นำาความเป็น “เจ้าอาเซียน” กลับคืนมา “ดับดาวทอง” เข้าชิงกับ

อินโดฯ ชนะประตูรวม ๖-๒ ครองแชมป์ SUZUKI CUP 2020 ประเดิม

พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

“มาโน โพลกิง” จะได้รับการว่าจ้างเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยหรือ

ไม่ ต้องไปถาม “พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” นายกสมาคมฟุตบอลไทย

เอาที่แน่ๆ ก่อนถึง “ชิงแชมป์เอเชีย ๒๐๒๒” รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี 

ที่อุซเบกิสถาน ระหว่าง ๑-๑๙ มิ.ย.๖๕

แต่ระหว่าง ๑๔-๒๖ กุมภา.๖๕”.........

สหพนัธฟ์ตุบอลอาเซยีน (AFF) จดัแขง่ฟตุบอล “ชงิแชมปอ์าเซยีน” 

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี หรือ U23 2022 ที่กัมพูชา

“ปรอทแตก” อีกแน่

เพราะจบัสลาก “แบง่กลุม่” ออกมาแลว้ เหมอืนฟา้สรา้งสรรค ์กลุม่ 

C มี ๓ ชาติ ที่แข่งกัน คือ

“ไทย-เวียดนาม-สิงคโปร์”!

จะร้อนแรงเกินขีด “ล้างตา” ไปถึงระดับ “ทะลวงลูกตา” กันเลย

ทีเดียว ระหว่าง “ไทยกับเวียดนาม” ที่ไทยดับอหังการดาวทอง “ฝัง

แค้น” ไว้ ๒-๐ เลือดยังสดๆ

“มาดามแป้ง-มาโน โพลกิง” ต้องนำาทีมชาติไทยออกศึกอีก เดิม

พันศักดิ์ศรีหนนี้ เพิ่มเป็น ๒ เท่า

จะแน่ “แช่แป้ง” ได้หรือไม่ แต่ยังไงๆ ก็ “เชื่อแป้ง” ไว้ก่อน

ละกัน!

นี่ผมก็มัวเมากับบอลมาข้ามปีจนแทบลืมไปว่า ๑๖ มกรา.จะมี

เลอืกตัง้ซอ่มทีช่มุพร เขต ๑ แทน ส.ส.ลกูหม ี“ชมุพล จลุใส” กบัสงขลา 

เขต ๖ แทน ส.ส.ถาวร เสนเนียม

และ ๓๐ มกรา.เลือกตั้ง เขต ๙ กทม. “หลักสี่-จตุจักร” แทน

นายสิระ เจนจาคะ ที่พ้นสภาพ ส.ส.ตามคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

เรื่องคุณสมบัติต้องห้าม 

บอกให้รู้ไว้ ยังไม่คุยวันนี้ แต่ที่อยากคุย คือเรื่อง “โอไมครอน”

นีก่ป็ใีหมแ่ลว้ ผมวา่ เราจะยอมจำานนอยูก่บัความกลวัโรคระบาด

สายพันธุ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาไม่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ 

เห็นจะไม่ได้แล้ว

ต้องตั้งทัศนคติใหม่ ดำาเนินธุรกิจ ชีวิต การงาน การค้า การ

ธุรกิจ-อุตสาหกรรม ไปตามวิถี New Normal 

ใช้ความไม่ประมาท-มีสติ ที่สังคมไทย ๘๐-๙๐% มีอยู่แล้วแทน

ความกลัวที่ไม่มีวันสิ้นสุด แล้วทุกชีวิตดำาเนินไป จะดีกว่า

รอให้ โรคมันจบ มันไม่จบหรอก เศรษฐกิจ ชีวิตปากท้องชาว

บ้านนั่นแหละ จะจบก่อน 

เศรษฐกจิไทยอยูด่ว้ยสง่ออกกบัการทอ่งเทีย่ว รายไดส้ง่ออกสว่น

ใหญ่จะกักเก็บอยู่ระดับบน 

สว่นการทอ่งเทีย่วจะเหมอืนรดน้ำารายทาง ไปถงึไหนกไ็ดถ้งึทีน่ัน่

ทุกระดับ แต่นักท่องเที่ยวหลักของไทยคือจีน

ก็แน่นอนว่า ปีนี้ทั้งปี...

ยงัไงๆ จนีกไ็มป่ลอ่ยใหน้กัทอ่งเทีย่วออกมา ฉะนัน้ อยา่หวงัเมด็

เงินจากนักท่องเที่ยวรายหลักจากจีน

ดงันัน้ เราหวงัรายไดจ้ากทอ่งเทีย่วจากนอกประเทศยงัไม่ได ้จนี

ปิดประเทศอีกซักปี-สองปี เขาก็ไม่เดือดร้อน เพราะแรงซื้อคนเขาเอง

เพียงพอหมุนรอบเศรษฐกิจได้

ทางแก้เฉพาะทางแรกของไทยเรา คือเลิกกลัว แล้วเปิดให้ภาค

ธุรกิจการค้า การทำามาหากินดำาเนินไปตามปกติ 

ภาครัฐต้องปล่อยเงินสู่ภาคประชาชนให้เกิดการใช้จ่ายที่หมุน 

เวียน สร้าง “กำาลังซื้อ” ภาคประชาชนฉุดรอบเศรษฐกิจ

รัฐบาลรู้ดีอยู่แล้วว่าควรใช้วิธีไหน ยืมมือประชาชนสร้างสภาพ

คล่องจากระดับฐานกลาง-ล่างขึ้นไป ผมไม่รู้หรอก 

รู้เพียงว่า ถ้ารัฐบาลเปลี่ยนความกลัวชาวบ้านให้เป็นความหวัง 

“เปิดบ้าน-เปิดเมือง” ให้ทำามาหากินสู่โหมดปกติ นั่นแหละคือ......

การบริหารในบริหารภาวะ “เข้าถ้ำาหาแสง”!.

ในความสำาเร็จในฐานะ “ผู้จัดการทีม” นำาแชมป์ซูซูกิคัพ ๒๐๒๐ 

กลับมา นำาความเป็น “เจ้าอาเซียน” กลับมา นำาคำาว่า ไทยดับอหังการ

ดาวทอง ให้อาเซียนซี้ดปาก

“มาดามแป้ง”.......

เธอคือ “ช้างเท้าหน้า” ของความเป็น “ทีมชาติไทย”!

สว่น “มาโน โพลกงิ” คอืคำาตอบของความจรงิทีพ่สิจูน์ใหเ้หน็แลว้วา่ 

ไมว่า่คนไทยหรอืคนตา่งชาต ิเมื่อสอบผา่นเปน็โคช้แลว้ เกง่พอๆ กนัทกุคน

ฉะนัน้ การจา้งใครซกัคนมาเปน็ “เฮชโคช้” นัน้ สมาคมฟตุบอลไทย

อย่ามองข้ามหัวโค้ชไทย ชะเง้อหาแต่โค้ชต่างชาติตะพึด

จากกรณีมาโน สอนให้รู้ว่า.........

จะโค้ชต่างชาติหรือโค้ชไทย “วิทยายุทธ์” ในความเป็นโค้ชมี                                                                       

เหมือนๆ กัน

แต่ที่ไม่เหมือน “บางคนไม่มี/บางคนมี” นั่นคือ “หัวใจ” ที่เข้าถึง 

“หัวใจ” นักเตะและการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชาติ 

ซึง่นัน่เปน็ฐาน “ความรูส้กึ-นกึ-คดิ” ทีน่ำาไปสูก่ารตอบสนองทัง้ของ

นักเตะและแฟนบอลในชาตินั้นๆ

ฉะนั้น ไม่แปลกเลยที่มาโนใช้เวลาเตรียมทีมแค่สัปดาห์เดียวก่อน

แข่ง ก็พบความสำาเร็จ

เพราะในขอ้เทจ็จรงิ มาโนคลกุอยูก่บันกัเตะไทยแทบทกุคนในฐานะ

โค้ชตามสโมสรต่างๆ มาก่อนเป็นสิบปี 

นั่นคือ นักเตะแต่ละคน ใครเป็นยังไง-เก่งด้านไหน อยู่ในหัวมา

โนแล้ว 

ไม่แค่นั้น มาโนเรียนรู้ลักษณะนิสัยใจคอคนไทย เรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วม-ทำาร่วมกับคนไทย แบบไทยๆ

จึงเป็นอย่างที่เห็น.....

มาโนและนกัเตะทัง้ ๒๙ คนที่ไปกระชากความเปน็เจา้อาเซยีนกลบั

มา “โค้ช-นักเตะ” เรียกว่า “หลอมเป็นหนึ่งเดียว” ทั้งความรู้สึก/นึก/คิด 

วัสดีปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีเสือ 2565                 

กับบรรดานักการเมือง ผู้หลักผู้ ใหญ่ในบ้าน

เมือง ที่ต่างออกมาสวัสดีปีใหม่และร่วมอวยพร

คนไทยผ่านช่องทางต่างๆ โดยขอให้ปีใหม่เป็น

ปีที่ดียิ่งขึ้น และสิ่งที่ทุกคนไม่ลืมที่จะย้ำาคนไทย

คือ ให้ยึดมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่การติดเชื้อสายพันธุ์ โอ

มิครอนกำาลังถูกจับตาเป็นพิเศษ 

รวมถึง “หมอตี๋” สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ที่นอกจากจะสวัสดีปีใหม่ในแบบของ

รัฐมนตรีผู้คุมกระทรวงสาธารณสุข คือขอให้คนไทยสวม

หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างแล้ว ส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่นี้ ถึงแม้ “หมอตี๋” จะอยู่ในตำาแหน่งรัฐมนตรี

แล้วก็ตาม แต่ยังคงติดดินเดินแจกปฏิทินปีใหม่ให้พี่น้องชาว

จังหวัดระยองเหมือนเช่นทุกปี

โดยจังหวัดระยองเปรียบเป็นฐานที่มั่นของหมอตี๋ ด้วย

เจ้าตัวเป็นคนระยอง มีครอบครัวเป็นชาวระยอง เรียกว่า

เป็นลูกระยองอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็น ส.ส.ระยองดูแล

ประชาชนในพื้นที่มาต่อเนื่องหลายสมัย ปีนี้หมอตี๋พร้อมทีม

งานเลยหอบปฏิทินสวยๆ พร้อมหน้ากากอนามัยลุยลงถนน

อีกครั้ง เพื่อนำามามอบสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวระยองที่มีความ

ผูกพันกันมานาน

โดยเจ้าตัวเดินเคาะกระจกรถแจกตามแยกไฟแดง

ในเมืองระยองให้ชาวบ้าน

ด้วยตัวเอง หลังเสร็จภารกิจ 

หมอตี๋ยังได้ โพสต์เฟซบุ๊กถึง

ชาวระยองด้วยว่า 

“ส่งท้ายปีเก่า แจก

ปฏิทินตามแยกตอนรถติด 

ไฟแดงในเมืองระยอง ไม่ว่า

ในตำาแหน่งอะไร ฐานะไหน 

ส.จ., ส.ส., ส.ต, รัฐมนตรี ผม                                              

ปฏิบัติแบบน้ีมายาวนานกว่า 

20 ปีครับ ผมทำาหน้าที่ด้วย

ความผูกพันกับประชาชน

ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นเขตเมือง โอกาสที่เราจะ

ไปพบเขาและครอบครัวบนถนนจะง่ายกว่าไปที่บ้าน เพราะ

เขาต้องเดินทางไปทำางาน ไปส่งลูกไปโรงเรียน ไปทำาธุระนอก

บ้าน ไปห้างสรรพสินค้า ไปตลาด ถือเสมือนว่าเราได้มาสวัสดี                                                                           

ปีใหม่เขาที่บนถนนในเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ ผมอาจจะต้อง

ลำาบากบ้าง คนอาจจะมองภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีบ้างในแง่ของ

การมาเดินบนถนนตามแยกไฟแดง แต่ผมถือว่าเราทำาเพื่อ

ประชาชนท่ีเราเคารพเสียงของเขาท่ีเขามาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง ท้ัง

เลือกผมหรือไม่เลือกผมก็ตาม ผมต้องเคารพพวกเขาครับ”

“หมอตี๋” ยังทิ้งท้ายอวยพรปีใหม่ด้วยว่า “โชคดีปีใหม่ 

เดินทางปลอดภัย ด้วยความไม่ประมาททุกคน ทุกท่านครับ” 

พร้อมติดแฮชแท็ก # สวัสดีปีใหม่ เดินทางปลอดภัย # เจอ

กันประจำาทุกปี 

แหม..นอกจากติดดินเป็นกันเองแล้ว ยังไม่ลืมบ้านเกิด 

สมกับเป็นลูกชาวระยองอย่างแท้จริง. 

บรรจง

เดินแจกปฏิทิน

ส

นายสาธิต ปิตุเตชะ

“ช้

บ๊ิกตู่ฝัน

ประสบความสำาเร็จอย่างดีเย่ียม สามารถ

กระตุ้นเศรษฐกิจและรักษากำาลังซ้ือใน

ประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเฟส                                                              

3 มียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 2 แสน                                                         

ล้านบาท และพร้อมขยายผลเฟส 4                                                           

ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.2565 4.โครงการ 

ค้ำาประกันสินเชื่อ ท่ีสามารถช่วย SMEs 

ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ถึง 2.4 แสนล้านบาท 

นอกจากรักษาระดับการจ้างงานแล้ว ยัง

สร้างการจ้างงานใหม่ได้มากกว่า 2.65  

ล้านตำาแหน่ง 5.โครงการประกันรายได้ 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถช่วยเหลือ

ชาวนาไทยได้ 4.7 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน

มากกว่า 8 หมื่นล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ โพสต์อีกว่า ส่ิงท่ี

ทำาให้กังวลใจ และเป็นห่วงพ่ีน้องท่ีได้รับ

ผลกระทบอย่างมาก คือ ปัญหาหน้ีสินครัว

เรือน ซ่ึงวิกฤตโควิดท่ียืดเย้ือมานานกว่า 

2 ปีน้ัน ย่ิงซ้ำาเติมให้ปัญหาหนักหน่วงข้ึน

ไปอีก จึงได้ส่ังให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เร่งผ่อนคลายความเดือดร้อนและแก้ไข

ปัญหาหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน โดยท้ังปี 2564 มี

การดำาเนินการไปแล้ว 8 ด้าน คือ 1.แก้ 

ปัญหาหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) 2.ไกล่เกล่ียและการปรับโครงสร้าง 

หน้ี ผ่านกลไกธนาคารแห่งประเทศไทย 

และสถาบันการเงินของรัฐ 3.แก้ปัญหา 

หน้ีเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

4.แก้ปัญหาหน้ีสินข้าราชการ 5.ปรับลด

และทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตรา

ดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม รวมท้ังการออก

มาตรการคุ้มครองสิทธ์ิของลูกหน้ี 6.แก้                                                           

ปัญหาหน้ีบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 

7.แก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ 

ประชาชนรายย่อยและ SMEs 8.ปรับ                

ปรุงข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงยัง

ต้องดำาเนินการต่อเนื่องให้มากข้ึนอีก โดย

ต้ังเป้าหมายให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้

หน้ีภาคครัวเรือนให้สำาเร็จให้ได้

“2 กลุ่มอาชีพสำาคัญท่ีเป็นเป้า

หมาย และมีปัญหาหน้ีสินท่ีหมักหมมมา

ช้านาน น่ันคือ กลุ่มข้าราชการครูและเจ้า

หน้าท่ีตำารวจ ผมได้ส่ังการให้กระทรวง

ศึกษาธิการร่วมกับสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติเร่งดำาเนินการโดยด่วนตามแนวทางท่ี

ได้วางไว้ ท้ังการยุบยอดหน้ี การปรับลดค่า

ธรรมเนียม ปรับปรุงระบบการตัดเงินเดือน 

การพักชำาระหน้ี การปล่อยเงินกู้ดอกเบ้ีย

ต่ำา เป็นต้น โดยควรมีเงินหลือใช้ไม่ต่ำากว่า 

30% ของเงินเดือน” พล.อ.ประยุทธ์โพสต์

นายกฯ ยังโพสต์อีกว่า แม้ว่าอาจ

มีอุปสรรคเกิดข้ึนมากมายในปี 2564 กับ

ประเทศของเราและท่ัวโลก แต่ไทยเรา

สามารถผ่านมาได้ด้วยความสำาเร็จตามท่ี

ต้ังเป้าหมายไว้ รวมท้ังไทยยังก้าวข้ึนมา

เป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีศักยภาพระดับโลก

ท่ีท่ัวโลกต้องจับตามอง ท้ังความแข็งแกร่ง

ด้านระบบสาธารณสุข อันดับ 5 ของโลก 

ประเทศท่ีน่าเร่ิมต้นธุรกิจท่ีสุด อันดับ 1 

ของโลก กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีน่ามาทำางาน

และท่องเท่ียวอันดับ 1 ของโลก และไทย

เป็น Top Ten ของประเทศท่ีมีวัฒนธรรม 

และน่ามาเยือนมากท่ีสุด ทำาให้เชื่อม่ันว่า

ปี 2565 จะเป็นปีแห่งการต่อยอดของไทย 

จากศักยภาพและความสำาเร็จท่ามกลาง

วิกฤตท่ีเราได้สร้างไว้ตลอดปี 2564 ซ่ึงจะ

เป็นการต่อยอดอย่างม่ันคง ย่ังยืน ด้วย

โอกาสดีๆ ท่ีเราจะได้รับตลอดท้ังปี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์

ยินดีกับรายงานดัชนีความเชื่อม่ันอนาคต

เศรษฐกิจภูมิภาคประจำาเดือน ธ.ค.2564 

จากการประมวลผลข้อมูลการสำารวจ

ภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำานักงาน

คลังจังหวัด 76 จังหวัดท่ัวประเทศ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย ท่ีพบว่าดัชนี

ความเชื่อม่ันอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือน 

ธ.ค.ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้าเกือบ

ทุกภูมิภาค 

“ดัชนีความเชื่อม่ันอนาคตเศรษฐกิจ

ภาคใต้ปรับเพ่ิมจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ท่ี

ระดับ 76.7 ภาคตะวันออกปรับเพ่ิมจาก

เดือนก่อนหน้ามาอยู่ท่ีระดับ 72.1 ภาค

เหนืออยู่ท่ีระดับ 72.0 ภาคตะวันออกเฉียง

เหนืออยู่ท่ี 69.6 ภาคกลางอยู่ท่ี 67.9 ภาค

ตะวันตกอยู่ท่ี 67.2 ส่วนกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลอยู่ท่ี 55.1 ซ่ึงรัฐบาลยังคงมุ่ง

ม่ันเดินหน้านโยบายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 และเชื่อม่ันว่า

กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว

ต่อเนื่องอย่างแน่นอน” โฆษกประจำาสำานัก

นายกฯ กล่าว

ขณะท่ี นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการ

คลัง ระบุว่า กระทรวงอยู่ระหว่างเตรียม

มาตรการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 ท่ีจะเร่ิมใน

วันท่ี 1 มี.ค.2565 โดยเบ้ืองต้นผู้ท่ีได้สิทธ์ิ

ในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 จำานวน 

27.98 ล้านราย ต้องกดยืนยันตัวตนอีก

คร้ังผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แต่ไม่ต้องลง

ทะเบียนใหม่ เหมือนการลงทะเบียนคนละ

คร่ึง ระยะท่ี 3 ส่วนผู้ท่ีไม่เคยลงทะเบียนก็

ต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์เหมือนท่ีผ่านมา 

สำาหรับมาตรการช้อปดีมีคืน 2565 

ท่ีเร่ิมต้นต้ังแต่ 1 ม.ค.2565 ถึงวันท่ี 15 

ก.พ.2565 โดยผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาสามารถนำาค่าใช้จ่ายจาก

การซ้ือสินค้าและค่าบริการท่ีจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม หนังสือ e-Book และสินค้า

โอท็อปภายใต้เงื่อนไขท่ีกำาหนดตามจำานวน

ท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลด

หย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำาหรับ

ปีภาษี 2565 ซ่ึงจะย่ืนแบบและชำาระ

ภาษีในช่วงต้นปี 2566 และยังสามารถ

ใช้สิทธ์ิมาตรการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 ได้ 

เช่นเดียวกับผู้ได้สิทธ์ิคนละคร่ึง ระยะท่ี 

3 ก็สามารถใช้สิทธ์ิช้อปดีมีคืนได้เช่นกัน 

เพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน ซ่ึงมาตรการ

คนละคร่ึงระยะท่ี 4 ยังไม่ได้สรุปว่าจะให้

วงเงินเท่าใด เพราะอยู่ระหว่างจัดสรรงบ

ประมาณท่ีจะมาใช้ 

ขณะท่ี นายปรีดา เตียสุวรรณ์ นัก

ธุรกิจเพ่ือสังคม  กล่าวถึงผลงานด้าน

เศรษฐกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า ใน 10 ปี

ท่ีผ่านมา การกระจุกของรายได้ประชาชาติ

หนักและรุนแรงข้ึนมาก โดยรายได้ของ

ประชากรไทยท้ังหมด พุ่งเข้าไปสู่ครอบครัว

ไม่ก่ีครอบครัวในประเทศ เปรียบเสมือน

ลูกรักบ้ี คือ 2 ปลายแหลมและอ้วนตรง

กลาง ซ่ึงอ้วนตรงกลางคือ คนช้ันกลางท่ีทุก

สังคมอยากให้เป็น และมีคนรวยมากๆ ได้ 

แต่อย่ามากนัก แล้วก็มีปลายแหลมมา มี

คนจนบ้าง แต่ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ความ

อ้วนของลูกรักบ้ีผอมลง และส่วนปลายสอง

ข้างทู่ข้ึน แสดงว่าคนรวยมากๆ มหาศาลมี

มากข้ึน และคนจนท่ีจนมากๆ ก็มีมากข้ึน 

ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีไม่ดี 

“พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในกระบวนการ 

10 ปีแรกด้วย เพราะท่านเข้ามา 7 ปีแล้ว

ไม่ได้ทำาอะไรให้ดีข้ึน แต่สถานการณ์เร่ิม

เลวลง ต้ังแต่ตอนท่ีท่านเข้ามาแล้ว แต่ท่าน

ก็มีเวลา 7 ปีท่ีจะแก้ให้ดีข้ึน แต่เท่าท่ีเห็น

มันไม่ได้ดีข้ึน” นายปรีดากล่าว.

  

วันท่ี 4 ดับอีก 73

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปภ.) และความร่วมมือของหน่วยงานภาคี

เครือข่าย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน

ประจำาวันท่ี 1 ม.ค. ซ่ึงเป็นวันท่ี 4 ของการ

รณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ีอย่างปลอดภัย ไร้

อุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุ 574 คร้ัง ผู้เสียชีวิต 

73 ราย ผู้บาดเจ็บ 574 คน โดยสาเหตุ

ท่ีทำาให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้ว

ขับ 37.28% ขับรถเร็ว 35.71% ส่วนยาน

พาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถ

จักรยานยนต์ 89.27% ส่วนใหญ่เกิดบนเส้น

ทางตรง 81% ถนนกรมทางหลวง 37.80% 

ซ่ึงช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วง

เวลา 03.01-06.00 น. 25.96% ผู้บาดเจ็บ

และเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 30-39 

ปี หรือ 17% 

นายนิรัตน์แถลงอีกว่า ได้มีการ

จัดต้ังจุดตรวจหลัก 1,890 จุด เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงาน 42,189 คน เรียกตรวจยาน

พาหนะ 419,239 คัน มีผู้ถูกดำาเนินคดี

รวม 85,196 ราย มีความผิดฐานไม่สวม

หมวกนิรภัย 24,279 ราย ไม่มีใบขับข่ี 

21,815 ราย โดยจังหวัดท่ีเกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 24 คร้ัง จังหวัดท่ี

มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

6 ราย จังหวัดท่ีมีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ 

กาญจนบุรี 31 คน ท้ังน้ีอุบัติเหตุทางถนน

สะสมในช่วง 4 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,906 

คร้ัง ผู้เสียชีวิตรวม 226 ราย ผู้บาดเจ็บ

รวม 1,894 คน จังหวัดท่ีเกิดอุบัติเหตุสะสม

สูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 74 คร้ัง จังหวัดท่ีมีผู้

เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กทม. 14 ราย 

จังหวัดท่ีมีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ 

เชียงใหม่ 70 คน และมีจังหวัดท่ีไม่มีผู้เสีย

ชีวิต 35 จังหวัด

ด้าน พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติประ

ภัสร์ รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (รอง 

ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์บริหาร

งานจราจร (ผอ.ศจร.ตร.) ระบุว่า สถิติ

สะสม 4 วันของเทศกาลปีใหม่ ต้ังแต่วัน

ท่ี 29 ธ.ค.2564-1 ม.ค.2565 เทียบกับ

เทศกาลปีใหม่ปีท่ีแล้ว สถิติอุบัติเหตุยังลด

ลง โดยการเกิดอุบัติเหตุวันท่ี 1 ม.ค.มีท้ัง

ส้ิน 574 คร้ัง ลดลงจากวันท่ี 1 ม.ค.2564 

จำานวน 138 คร้ัง หรือลดลง 19.38% 

ยอดสะสม 4 วันของเทศกาลปีใหม่ 2565 

อุบัติเหตุเกิด 1,906 คร้ัง ลดลงจากปีใหม่

ปีท่ีแล้ว 454 คร้ัง หรือลดลง 19.24% 

ส่วนผู้บาดเจ็บ วันท่ี 1 ม.ค.จำานวน 574 

คน ลดลงจากปีท่ีแล้ว 131 คน หรือลดลง 

18.58% ยอดสะสม 4 วันแรกของเทศกาล

ปีใหม่ 2565 บาดเจ็บ 1,894 คน ลดลงจาก

ปีใหม่ 446 คน หรือลดลง 19.06% ขณะท่ี

จำานวนผู้เสียชีวิตวันท่ี 1 ม.ค.มีจำานวน 73 

ราย ลดลงจากปีท่ีแล้ว 11 ราย หรือลดลง 

13.10% และยอดสะสม 4 วันแรกของ

เทศกาลมีผู้เสียชีวิต 226 ราย ลดลงจาก

ปีใหม่ปีท่ีแล้ว 58 ราย หรือลดลง 20.42%

ขณะท่ีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดี

ขับรถในขณะเมาสุราท่ีศาลส่ังคุมความ

ประพฤติ ต้อนรับวันปีใหม่ 1 ม.ค.มีเพียง 

52 คดี เนื่องจากศาลส่วนใหญ่ปิดทำาการ 

ซ่ึงสถิติยอดรวมสะสม 4 วัน มี 2,952 คดี 

จำาแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 2,458 

คดี คิดเป็น 83.27% คดีขับเสพ 484 คดี 

16.4% คดีขับรถประมาท 10 คดี 0.34% 

จังหวัดท่ีมีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุรา ยอด

สะสมสูงสุด 3 อันดับยังคงเป็นจังหวัด

เดิม ได้แก่ ชัยภูมิ 194 คดี สกลนคร 159 

คดี และบุรีรัมย์ 157 คดี ท้ังน้ี เมื่อเปรียบ

เทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติในวันท่ี 4 

ของช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และ 2565 

พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี 2564 

จำานวน 36 คดี และปี 2565 มีจำานวน 52 

คดี เพ่ิมข้ึน 16 คดี

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดี 

ปภ. ในฐานะเลขานุการ ศปถ. กล่าวว่า 

วันท่ี 2 ม.ค.คาดว่าจะมีประชาชนบาง

ส่วนทยอยเดินทางกลับ ทำาให้เส้นทาง

หลักกลับเข้าสู่ กทม.และจังหวัดใหญ่ใน

ภูมิภาคต่างๆ มีปริมาณรถเพ่ิมข้ึน ประกอบ

กับความอ่อนล้าของผู้ขับข่ีทำาให้มีความ

เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ง่วง หลับในได้ 

ขณะท่ีบางส่วนยังคงเพ่ือท่องเท่ียวและ

เฉลิมฉลองอยู่ในพ้ืนท่ี ศปถ.จึงได้ประสาน

จังหวัดสนธิกำาลังเจ้าหน้าท่ีตำารวจและ

อาสาสมัครอำานวยการจราจรและดูแล

ความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดเส้น

ทาง ดำาเนินมาตรการดูแลความปลอดภัย

ในการเดินทางอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 

โดยปรับแผนเจ้าหน้าท่ีประจำาจุดตรวจบน

เส้นทางสายหลัก สายรอง และจุดเส่ียง

อันตรายท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง รวมถึง

เพ่ิมความถ่ีในการจัดต้ังจุดตรวจบนเส้น

ทางสายหลัก ทางร่วม ทางแยก เพื่อชะลอ

ความเร็วรถและประเมินความพร้อมของผู้

ขับข่ี เน้นกวดขันพฤติกรรมเส่ียงและการ

ใช้อุปกรณ์นิรภัย โดยเฉพาะบริเวณจุด

เส่ียงอุบัติเหตุเส้นทางตรงท่ีมีระยะทางยาว

ท่ีมักเกิดอุบัติเหตุจากการหลับใน อีกท้ังเข้ม

ข้นการดูแลเส้นทางสายรองท่ีประชาชน

ใช้เป็นทางลัดและทางเล่ียงเมือง ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นถนนทางตรง ว่ิงสวนเลน และ

ไม่มีเกาะกลาง จึงสามารถใช้ความเร็วได้

สูง ทำาให้เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กำาชับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระ

ทรวงคมนาคม สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ กระทรวงมหาดไทย โดย ปภ.และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดูแลอำานวยความ

สะดวกประชาชนในการเดินทางกลับจาก

ภูมิลำาเนา และเดินทางกลับจากการท่อง

เท่ียวหลังเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงจะมีประชาชน

เดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ี กทม.และปริมณฑล

จำานวนมาก จึงให้ทุกหน่วยงานดูแลด้าน

การจราจร ความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ 

ให้ปีใหม่ 2565 เป็นเทศกาลแห่งความ

สุข ปลอดภัย

น.ส . ไตรศุ ลีก ล่าว ว่า สำ าห รับ

มาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 2565 ปภ.ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด

ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ีอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 

โดยสถิติอุบัติเหตุจากการเดินทางปีน้ี พบ

สาเหตุท่ีทำาให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ส่วน

ใหญ่มาจากขับรถเร็ว ด่ืมแล้วขับ ส่วน

ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถ

จักรยานยนต์ ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

ได้แก่ ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. ดังน้ันจึง

ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันป้องกัน ระงับ

ยับย้ังอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดการสูญเสีย

ให้ได้มากท่ีสุด

“นายกฯ ได้เน้นย้ำาการบังคับใช้กฎ                                                          

หมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องดำาเนินการ

กับผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎจราจรทุกราย ไม่มีข้อ

ยกเว้น เพราะถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการ

เกิดอุบัติเหตุ นำามาซ่ึงความสูญเสีย พร้อม

กันน้ียังขอความร่วมมือประชาชนไม่ขับรถ

เร็วเกินกฎหมายกำาหนด ดื่มไม่ขับ ขับข่ียาน

พาหนะด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท 

เพื่อลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ชีวิต

และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น และขอ

ให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย 

ให้ขอพบเจอแต่ส่ิงดีๆ ตลอดปี 2565 น้ี” 

น.ส.ไตรศุลีกล่าว

สำาหรับการเดินทางกลับไปทำางาน

ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ท่ีสถานี

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งท่ี 2 ในช่วง

สายเร่ิมมีพ่ีน้องประชาชนจากอำาเภอต่างๆ 

ใน จ.นครราชสีมา และชาวอีสานทยอย

เดินทางมาจองต๋ัวรถโดยสารปรับอากาศ

สาธารณะ ช้ัน 1 ช้ัน 2 และประจำาเส้นทาง 

เพื่อเดินทางกลับ กทม.และจังหวัดในภาค

กลาง รวมท้ังภาคตะวันออก เพื่อเตรียม

ตัวทำางานตามปกติเป็นไปอย่างคึกคัก โดย

บรรยากาศประชาชนต่างอุ้มลูกจูงหลาน

หอบห้ิวกระเป๋าสัมภาระ เสบียงอาหาร ท้ัง

แบกท้ังอุ้มข้าวสาร อาหารแห้ง พะรุงพะรัง 

รวมถึงของฝาก ส่วนหน่ึงนำาข้าวสาร ข้าว

เหนียว ข้าวหัก เท่าท่ีสามารถนำาติดตัว

ไปได้ คนละ 30-50 กก. ปลาร้า ปลาร้า

บอง ปลาแดก จ่อมกุ้ง พริกแห้ง เกลือ

ต่างๆ เป็นต้น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ได้ 3-4 เดือน 

ส่วน พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพ

ภาคท่ี 2 พร้อมด้วยนายสมศักด์ิ จังตระ

กุล ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ตรวจเย่ียม

จุดบริการประชาชนริมถนนเล่ียงเมือง 

ด้านหน้าสำานักงานเทศบาลตำาบลบ้านเป็ด 

ต.บ้านเป็ด อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น พร้อม

มอบส่ิงของให้กับเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร

ท่ีปฏิบัติงานประจำาจุดบริการประชาชน 

ประกอบด้วย กาแฟ เคร่ืองด่ืมชูกำาลัง 

หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ 

ท่ามกลางบรรยากาศการเดินทางกลับท่ี

ขณะน้ีเร่ิมมีปริมาณรถท่ีหนาแน่นมากข้ึน.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID: @thaipost บันทึกแรกขานรับปขาล 

ขอหยิบยืมกลอน “ไทยโพสต” ที่เผยแพรในยูทูบ 

เฟซบุก ติ๊กตอก มาอวยพรหัวรอ 555 รับขวัญศักราช 2565 

...ปฉลูยูยี่ช้ําชอกหนัก รวมบาทาแตกหักสมัครสมาน กวนการ                  

เมืองประลองศึกนิติการ เปดสงครามน้ําลายกระจายไกล เร� อง

รายๆ เลนผานจักรวาลนฤมิต สมคบคิดโปปดน�าอดสู ปน

เร� องราวหิวแสงกันน�าดู แสนหดหูหาสงบเปนไมมี .. อธิษฐาน

พยัคฆาปสดใส เงินเพิ่มพูน ทองเทมาดุจดั่งใจ เจริญลาภเฉลิม

ชัยใหรุงเรือง อาราธนากราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชุบชีวิตปลุก

เมืองไทยใหสุขี แสนสุขสันตลุปขาลสราญดี รวยทั้งปไมมีจน

ทุกคนเอย...• ไวรัสสายพันธุ “โอ

มิครอน” จะตามมาหลอกมาหลอน

ก็ชางมันปะไร ขอใหพวกเราทั้ง

หลายยึดหลัก “สวมหนากาก หมั่น

ลางมือ เวนระยะหาง” จากราย 

กลายเปนดี จากหนักกลายเปนเบา

แน�นอน ที่สําคัญใครที่ยังรีๆ รอๆ 

ไมยอมฉีดวัคซีนอยูเกือบ 9 ลานคน

นั้น ขามมา 1 ปแลวน�าจะพอเปน

หลักประกันไดแลวนะวา วัคซีน

ไมใชผูราย แตเปนผูชวยที่ปองกัน

ไม ใหสถานการณมันเลวรายเกิน

กวาเหตุ...• “บิ๊กตู” บนเกาอี้นายก

รัฐมนตรีมาถึงปนี้ เช� อวาจับทิศทาง รับมือกับปญหาความเสี่ยง

ที่สงตอมา 2 ปไดแลว จึงประกาศ “โน!! ล็อกดาวน” ซึ่งถือวา

สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชนที่เห็นวาไมควรต� น

ตระหนกจนเกินไป เพราะที่ผานมาเห็นไดชัดจากบทเรียนของ

การล็อกดาวนวามีตนทุนตอเศรษฐกิจและสังคมสูงมาก ทั้งผล 

กระทบโดยตรงจากการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และทาง

ออมจากการบั่นทอนความเช� อมั่นของประชาชนและผูประกอบ

การ...• ตัดไมตายขายไมขาดคือ ปญหาโควิดที่ขวิดขามปสงผล

ตอตัวเลขเศรษฐกิจ คริสตาลินา กอรเกียวา ผูอํานวยการของ 

IMF พูดไดน�าคิดวา “เศรษฐกิจ

โลกฟนตัวแตก็ยังมีอาการ ‘เดิน

เซ’ เพราะการบาดเจ็บจากผลของ

โรคระบาด เรายังไมสามารถเดิน

ไปขางหนาไดคลองแคลวเสมือนมี

กอนกรวดอยูในรองเทา” ทีมงาน

เศรษฐกิจของรัฐบาลไมวา สุพัฒน

พงษ พันธมีเชาว รองนายกฯ และ 

รมว.พลังงาน กับ อาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รมว.คลัง..เวลาเหลือนอย

แคปนี้ปเดียว หวังวาจะแสดงฝมือ

สลัดกรวดออกจากรองเทาได...• 

บันทึกเร� องเกี่ยวกับเวลาที่เหลือ 1 ปของรัฐบาลแลว ก็น�าสน 

ใจวา เสนทาง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา จะอยูครบเทอม

หรือเปลา?!? เพราะหัวหนาพรรคเพ� อไทย นพ.ชลน�าน ศรี

แกว ประกาศกองแลววาจะย� นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระ

ดํารงตําแหน�งนายกฯ 8 ป ของบิ๊กตู...• ปเสือนี้เขาขั้น “เสือ

ลําบาก” สําหรับนายกฯ ลุงตูแน�นอน เพราะพรรคฝายคานไม

ไดแคตองการเขียนเสือใหวัวกลัว งานนี้เอาจริง นับหนึ่งตั้งแต

ตนเดือนมกราคมเลย ดวยการขอเปดอภิปรายไมไววางใจแบบ

ไมลงมติ ในขณะที่สถานการณภายในพลังประชารัฐยังคงระส่ํา 

นอกจากนั้นที่ลืมมิได “สารพัดม็อบ” จอผุดขึ้นมารวมรุมสกรัม

เขยาเสถียรภาพพี่นอง 3 ป.อยางไมตองสงสัย...• เบ� อหน�าย

กับวิธีคิดและวิธีแกปญหาแบบ

เดิมๆ วันนี้แวะเวียนไปที่สภากาแฟ

โตะไหน ตางบอกวาอยากเห็นหนา                 

ตาพรรค “สรางอนาคตไทย” ของ 

4 กุมาร ..เทานั้นยังไมพอ ดูเหมือน                    

วาบรรดา ส.ส.เลือดเกาของหลาย

พรรคการเมืองก็โฟกัสว่าจะยื่น

ใบสมัครใหกับ อุตตม สาวนายน                                            

ทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุผลสําคัญคือช� อของ 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ ยังสามารถ

ขายไดในแคนดิเดต “นายกรัฐมน 

ตรี” ... ถามาตามนัดวันนี้ 3 มกรา. 

กลุม 4 กุมารบอกจะแถลงเปดตัวเปดใจ ก็จะรูกันไดวาเปน

เสือซอนเล็บหรือเสือหมดลาย...• บันทึกบรรทัดสงทาย เห็น

ดวยกับฉายา “นายกฯ บางโพล” ของหัวหนา ปชป. จุรินทร      

ลักษณวิศิษฏ เพราะลําพังการแกปญหาเลือดไหลออกยังหยุด

ไมได อีกทั้งในวงการวิชาการทําโพลนั้น ปดกันใหแซดวา ตอง

เผาตําราทิ้งกันบางแลว โดยเฉพาะตําราวาดวยจริยธรรมและ

สํานึกรู ในคุณคาและความถูกตองเที่ยงตรงของกระบวนการ

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับประเด็นทางการ

เมือง 555 แปลวาอะไร ตีความกันแลวแตอิสรภาพทางความ

คิดนะคะ..สวัสดีปใหมคะ...•

ปยสาร

สมคิด จาตุศรีพิทักษ 

สุพัฒนพงษ 

พันธมีเชาว 

w

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

ากกลาวถึงเร� องภาวะผูนํานั้นมีงานวิชาการทั้งทฤษฎีและ

แนวคิด งานวิจัยมากมายทั้งภาษาไทยและตางประเทศ 

รวมทั้งเปนวิชาสอนในมหาวิทยาลัยดวย เชน SOI 125 

วิชาผูนํากับการสรางแรงบันดาลใจ SOI 444 วิชาสัมมนา

ความเปนผูนํา เปนตน ทฤษฎีผูนํา (Leadership Theory) โดย

ทั่วไปนักวิชาการมักจะถือวา “ผูนํา” (Leaders) เปนตัวบุคคลหรือ

กลุมบุคคล (Persons) สวน “ภาวะผูนํา”  (Leadership) นั้น เปน

สิ่งที่แสดงออกมา  (Actions) จากบุคคลที่เปนผูนําอยางเปนกระ

บวนการ  หรืออีกความหมายหนึ่งหมายถึง กระบวนการที่ผูนําใช

อิทธิพลและอํานาจที่มีของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอ� นเกิดความ

เต็มใจแลวกระตือรือรนปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

องคการ หรือของกลุม ผูนําอาจจะเปนบุคคลที่มีตําแหน�งอยางเปน

ทางการหรือไมเปนทางการก็ได ซึ่งเรามักจะรับรูเกี่ยวกับผูนําที่ไม

เปนทางการอยูเสมอ เน� องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเดนเปนที่ยอมรับ

ของสมาชิกในกลุม ทําใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ําหนักและ

เปนเอกภาพ โดยเขาจะใชภาวะผูนําในการปฏิบัติการและอํานวย

การโดยใชกระบวนการติดตอสัมพันธกัน เพ� อมุงบรรลุเปาหมาย

ของกลุม  

แตอยางไรก็ตาม นอกจากทฤษฎีผูนําแลว เร� องภาวะผูตาม 

(Followership) เปนคําที่ไมคอยมีการกลาวถึงหรือมีการใหความ

สําคัญไมมากนัก แมกระทั่งในวงวิชาการมักจะกลาวถึงผูนําและ

บทบาทของผูนําเปนหลัก และความสําเร็จของการเคล� อนไหวมัก

จะมีการอธิบายในแงมุมของบทบาทผูนําอยูเสมอ จากการคนควา

ขอมูลสารสนเทศหนังสือและบทความจากฐานขอมูลสารสนเทศ

ออนไลนทั่วโลกทีตีพิมพตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวามีการศึกษา

หรืองานเขียนเกี่ยวกับเร� องผูนําทั่วโลกเปนจํานวน 3,448,708 

รายการ ในขณะที่การศึกษาเร� องผูตามมีจํานวนเพียง 5,940 

รายการเทานั้น ในจํานวนนี้หากคนการศึกษาเร� องผูนําที่เปนภาษา

ไทยจะมีจํานวน 1,888 รายการ และเร� องผูตามที่เปนภาษาไทยมี

จํานวนแคเพียง 6 รายการเทานั้น (Rangsit University Library_

One Search, 12 มกราคม 2564) นอกจากนี้แนวคิดทฤษฎีตางๆ 

ที่ใชในการเรียนการสอนในปจจุบันก็ยังเนนแตทฤษฎีผูนํา โดยขาด

องคประกอบที่สําคัญไป และเรียกไดวาถูกละเลยหรือถูกมองผานๆ 

ไป นั่นคือ ผูตาม

ในชวงตั้งแตป 2010 เปนตนมา การวิจัยเนนหนักมาที่การ

ศึกษาดานผูตามมากขึ้น โดยเปนการนําทฤษฎีความเปนผูนําที่มี

พรสวรรค โดยมุงเนนการตอบสนองตออารมณความรูสึกของผู

ติดตามเปนสําคัญ Conger and Kanungo (1988) ใหความสนใจ

กับความเช� อมั่นของผูนําที่มีพรสวรรคและการเปลงประกายของ

วิสัยทัศนที่ออกแบบมาเพ� อสรางแรงบันดาลใจใหผูติดตาม กุญแจสู

ความสําเร็จของผูนําที่มีพรสวรรคก็คือความไวและยืดหยุนตอการ

ทํางานเปนทีม ในชวงไมกี่ปที่ผานมาไดมีการใหความสนใจกับผู

ตามมากขึ้น Popper และ Zakay (2010) ชี้ใหเห็นวามีปฏิสัมพันธ

ระหวางแรงจูงใจของผูนําที่มีพรสวรรคและบุคลิกภาพของผูติดตาม 

เปนการเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎีความเปนผูนําที่เปนที่นิยมมาก

ขึ้น Bass & Riggio (2006) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปน

ผูนําที่สามารถสรางการบรรลุเปาหมายและสรางแรงบันดาลใจ/

จูงใจใหทีมหรือผูตามดําเนินการ ผูนําการเปลี่ยนแปลงยังเนนความ

ตองการและความสามารถในการเติบโตของผูติดตาม และพัฒนา

ในสาระสําคัญในการเปลี่ยนผูติดตามที่ดูเหมือนจะมีคานอยลงใหมี

คุณคามากขึ้น จะเห็นวางานวิจัยสวนใหญเริ่มมุงเนนและใหความ

สําคัญไปที่การพัฒนาคุณภาพของความสัมพันธของผูนําผูตาม 

นอกจากนี้ Kelly (1992) ไดพบวา ความสําเร็จขององคกร 

90% เกิดจากการทํางานของผูตาม สวนอีก 10% ที่เหลือเปนผล

งานของผูนํา จะเห็นไดวา ไมเพียงแตผูนําเทานั้นที่มีความสําคัญ

ตอความสําเร็จขององคกร แตผูตามก็มีความสําคัญตอความสําเร็จ

ขององคกรไมยิ่งหยอนไปกวาผูนําเชนกัน

นอกจากนี้ หากมาพิจารณาการเคล� อนไหวทางการเมืองที่

กลาววาไมมีแกนนํา ก็มีคําอธิบายวาเปนการนํารวมหมูที่ถูกนํามา

ประยุกตใชในงานพัฒนาองคกรและงานพัฒนาชุมชนในหลาย

ประเทศนั้น หมายถึง การนําโดยคณะบุคคลซึ่งเปนตัวแทนของ

สมาชิกทั้งหมด เพ� อใชปญญารวมหมูใหดีที่สุด เพ� อการบรรลุเปา

หมายรวมกันของทุกคน โดยที่สมาชิกจะเนนเร� องการนําอยางเปน

ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจัง มากกวาการนํา

โดยคนคนเดียว ประชาชนในกลุม องคกร ชุมชน ควรจะไดรับการ

สนับสนุนใหเรียนรู พัฒนาตนเอง และมีสวนรวมในการอภิปราย

ออกความเห็น ตัดสินใจในเร� องที่เปนกิจกรรมของสวนรวม/มีผล 

กระทบตอสวนรวมมากขึ้น เพ� อใหสมาชิกทุกคนไดเขามามีสวน

รวมในการตัดสินใจ ลงมือทํางานอยางมีจิตสํานึก เอาการเอางาน 

ทําใหการทํางานเพ� อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของกลุม องคกร 

ชุมชน อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   “ภาวะผูตาม (Follower-

ship)” กลาวไดวาสรางสํานึกใหมของความเปนพลเมือง เอาการ

เอางานและเปนพลังสําคัญในการกําหนดการเคล� อนไหว กําหนด

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองและกําหนดอนาคตตัว

เองไดมากขึ้น

 ภาวะผูตาม จึงเปนรากฐานสําคัญของภาคพลเมืองที่จะ

เปนกําลังขับเคล� อนและพัฒนาสังคมประชาธิปไตยที่สําคัญ โดย

เฉพาะยุคสมัยที่เกิดวิกฤตผูนําและความเส� อมทรุดของการเมือง

แบบตัวแทน และเปนฐานผลักดันสําคัญในการจัดความสัมพันธ

ทางอํานาจใหม ที่มีแนวโนมเปลี่ยนผานสูวิถีประชาธิปไตยทางตรง 

(Direct Democracy)  ซึ่งหลักการขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตย

ทางตรงคือ การมีสวนรวมของภาคประชาชน (Civil Participation) 

ในระดับตางๆ ที่เขมขนมากขึ้น โดยเฉพาะการเขาถึงอํานาจการ

ตัดสินโดยตรงโดยไมตองผานกลไกตัวแทนเสมอไป  

นั่นคือการศึกษาทางทฤษฎีในเร� องผูนําและผูตาม แตถา

โยงไปในมิติของการเคล� อนไหวทางสังคมและการเมือง โดย

เฉพาะการอธิบายดวยหลักธรรมาธิปไตย ที่เปนหลักคิดในการ

ทํางานที่เนนความดีงามและความเปนธรรมตอคนสวนใหญและ

ผลประโยชนของชาตินั้นจะสอดคลองกับประชาธิปไตยทางตรง

ที่มีหลักการสําคัญ คือการมีสวนรวมและเขาถึงอํานาจในระดับ

การตัดสินใจอยางเขมขนทางการเมือง ซึ่งไมใชเพียงแคการแสดง

ความคิดเห็นในรูปแบบการมีสวนรวมแบบผิวเผิน ในความหมายนี้ 

ประชาธิปไตยทางตรงคือ การแสดงฉันทามติของประชาชนในการ

เรียกรอง คัดคาน หรือตอตานไมเห็นดวยกับการกระทําหรือการ

ตัดสินใจของรัฐบาล

ดังนั้น ผูตามในที่นี่ผูเขียนหมายถึงประชาชน ก็สามารถ

ที่จะแสดงความเห็นตอการทํางานของรัฐบาลและผูนํารัฐบาล 

และผูนําก็ควรจะฟงประชาชน ซึ่งการมีสวนรวมทางการเมือง

ที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพ� อแสดงใหรัฐบาลรูวา

ประชาชนเห็นดวยหรือไมกับนโยบายและการกระทําของรัฐบาล 

และเพ� อเปนการเรียกรองและแสดงเจตจํานงทางการเมืองให

รัฐบาลตอบสนองความตองการของประชาชน.

ฒิสภา” ถือเปนองคกรท่ีไดรับเสียงวิพากษวิจารณ

มากท่ีสุดองคกรหน่ึงจากพรรคการเมืองและภาค

ประชาชน วันน้ี “พรเพชร วิชิตชลชัย” ไดเปดใจใน

เร� องตางๆ บางเร� องพูดในฐานะเปนประมุขของวุฒิสภา บางเร� อง

แสดงความคิดเห็นในนามสวนตัว

ประเมินภาพรวมการทํางาน ส.ว. 

รอบปท่ีผานมา ส.ว.ใหความสําคัญกับภารกิจแผนปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป สมาชิกสวนใหญเขาใจและ

มุงเนนในดานน้ีมากเปนพิเศษ อยางไรก็ตาม ตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบัน กําหนดอํานาจและหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

เพ่ิม โดยระบุวาจะตองทําใหแผนปฏิรูปสําเร็จ ซ่ึงเปนเร� องใหม

และกอนหนาน้ีไมมี ตนเห็นชัดเจนในการกระตือรือรน ทุมเทใน

การดําเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว ปแรก ส.ว.อาจไม

เต็มท่ี แตปน้ีเต็มท่ีทําทุกอยาง ลงพ้ืนท่ีพบประชาชน ศึกษาเร� อง

ตางๆ และยังตองพิจารณากฎหมายท่ีเกิดจากรัฐบาลสงมาตาม

แผนปฏิรูปประเทศ เชน ปฏิรูปตํารวจ ปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงสมัย

กอนตองเขาสภาผูแทนราษฎร แลวคอยผานมาท่ีวุฒิสภาเพ� อกล่ัน

กรองอีกคร้ัง  

“ผมไมคอยชินกับการท่ีวุฒิสภามีหนาท่ีมากมาย ตางกันกับ

เม� อกอน ตอนน้ี ส.ว.ฟตมาก วันน้ีทํางานไปผมก็รูสึกวาสมัยกอนท่ี

เปนผูพิพากษายังแคบกวา แตตอนน้ีรูสึกมันเปดกวางมาก”  

ยุทธศาสตรชาติเขียนมัด ไมแฟรกับรัฐบาลชุดตอไป

เราวิตกเกินไป รัฐบาลก็ดี สภาก็ดี ไมตองกลัว แผนไมดี

อยางไรเสียก็ตองปรับแผน รัฐบาลมีอํานาจเต็มท่ีในการปรับปรุง

แกไขใหดีข้ึน ใหเหมาะกับสถานการณในขณะน้ัน เหมือนการ

ดูแลลูก จะปลอยใหลูกเปนอะไร ยังไงก็ได มันไมได 

เปาหมายการทํางานในปหนา 

การตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลท่ีจะเขาเปน

กรรมการองคกรอิสระตางๆ ถือวาสําคัญมาก เพราะสงผลกระทบ

ตอรัฐบาล โดยตามรัฐธรรมนูญไดดีไซนใหวุฒิสภาทําหนาท่ีเฉพาะ

ตรวจคุณธรรม จริยธรรม แตความรูสึกสวนตัวคิดวา ประชาชน

และส� อมองขามคณะกรรมการสรรหา เพราะเขาใจวา ส.ว.ทํา

ทุกอยาง ซ่ึงความจริงไมใช กรรมการสรรหาเปนผูสรรหาและ

ตรวจสอบคุณสมบัติ และพวกเขาเหลาน้ีก็มีเวลานอย จะทําก็

เพียงตรวจสอบคุณสมบัติวาตรงขอน้ี ไมตรงขอน้ัน ดังน้ัน ส.ว.จึง

ใหความสําคัญกับการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม ตองดูใหดี 

เพราะสัมพันธกันระหวางการไดมากับส่ิงท่ีเราจะพิจารณา การ

ไดมาบางคร้ังก็กระทบกับความดีของบุคคลวาเขาไดมาอยางไร 

ดังน้ัน ส.ว.ชุดน้ีเขมขนในเร� องน้ี แตเม� อเขมขนมากทําใหมีผู

มาสมัครนอย ส.ว.ดูมาก เพราะอยากไดคนดีๆ ไปทํางานองคกร

อิสระ เพราะกรรมการองคกรอิสระกระทบกับการเมืองมาก และ

การเมืองก็อยากว่ิงเขาหาองคกรอิสระเน� องจากอาจจะไดรับความ

ชวยเหลือได 

ถามยํ้าวาเวลา ส.ว.เลือกกรรมการองคกรอิสระ มักมีขาว

ลือวาตองเลือกคนน้ันคนน้ี เพราะเปนเด็กของนายกรัฐมนตรีบาง 

เปนเด็กของ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ บาง “พรเพชร” ยืนยัน

วา ส.ว.ทําตามกระบวนการ เลือกและตรวจสอบอยางตรงไปตรง

มา ไมมีเด็กเสนเด็กฝากตามขาวลือ  

พรอมกลาวอีกวา “คราวท่ีแลวหาวาผมเปนหลักตอ คอย

ฟงคําส่ัง ซ่ึงผมก็ไมทราบวาฟงคําส่ังใคร ต้ังฉายา (ฉายารัฐสภา

ประจําป 63) ผมเปนแบบน้ัน ไมไดเปนแบบน้ัน ผมไมไดฟงคําส่ัง

ใคร ไมมีออเดอร ไมมีเร� องอะไรท่ีกระทบตอการทํางาน การตรวจ

สอบจริยธรรม มี พล.อ.อูด เบ้ืองบน ส.ว. เปนประธานกรรมาธิการ

ตรวจสอบประวัติ คุณธรรมจริยธรรม ใครไปส่ังไมได จะโดนทาน

เอ็ดเอา ยืนยันอีกคร้ังไมมีใครออเดอรผม ถารัฐบาลจะทํา หรือใคร

จะทํา เขาก็ไปออเดอรของเขาเอง รูวาเพ� อนฝูงคนไหนกวางขวาง

หน�อย ก็ไปขอ เปนธรรมดาของเมืองไทย แตสําหรับผมยืนยันไมมี

แน�นอน ผมก็ระวังตัว” 

เลือกต้ังคร้ังหนาแนวโนมซ้ือเสียงมากข้ึน!

เร� องน้ีไมใชเร� องงาย ลองคิดดูลงทุนแจกเงินหลายบาท แต

จะทําอยางไรใหคนท่ีรับเงินไมเบ้ียว ขณะเดียวกันก็ตองดูดวยวาหัว

คะแนนท่ีรับไปจากพรรคการเมืองไปจะไมเบ้ียว ดังน้ัน ไมใชเร� องงาย 

แตก็ยังทํากัน รูวามีทําแน� เพราะมีคนรอรับอยู แตทานชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา พูดอยูเสมออยาไปรับเงินสกปรก ถามวาจะแกไขได

ไหม ตอบวาแกไขไดยาก ตอนน้ีมีคนรุนใหม ก็อยากฝากความหวัง

ไวกับคนรุนใหม คิดวาถารณรงคใหดีการทุจริตจะนอยลง และคณะ

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ตองทําหนาท่ีน้ี คอยตรวจสอบ ไมใช

ไมรู ตรวจสอบเสนทางการเงิน ใครผิดก็ตองฟองศาลเพ� อลงโทษ 

“ผมคิดวาตอนน้ีพัฒนาดีข้ึนกวาสมัย 15-20 ปท่ีแลวท่ีมีการ

จายกันเยอะ จายกวาง แตปริมาณเงินไมเยอะถึงขนาดน้ี และขอ

ใหคอยดูตอนเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครท่ีจะเกิดข้ึน จะ

วิเคราะหได วาแนวโนมเปนอยางไร” 

ส.ว.หวงอํานาจ? 

อํานาจของ ส.ว.ท่ีมีสิทธ์ิโหวตนายกรัฐมนตรี อํานาจน้ีเหลือ

อยูสองปกวา ซ่ึงสําคัญ เพราะอยางนอยตองมีโหวตนายกรัฐมนตรี

แน�นอน แตในความคิดเห็นสวนตัวคิดวาการท่ี ส.ว.จะโหวตเลือกนา

ยกฯ ก็ตองดูการเมือง ประเทศชาติ ความรูสึกสังคม ประชาชนเปน

หลัก เราคงพิจารณาเฉพาะเร� องนายกฯ โดยท่ีไมไดพิจารณาถึงความ

ถูกตองเหมาะสม คงไมใชเชนน้ัน คราวกอนพูดกันแบบแฟรๆ  ส.ว.ก็

เลือกตามเสียงขางมากในสภา 

“ผมม่ันใจวาวันขางหนา ส.ว.จะเลือกคน

ดี ไมซ้ือเสียง คนท่ี ส.ว.จะเลือกคงตองเปนผูท่ีมี

เสียงสนับสนุนดีพอสมควร จะบอกวาจะเลือกเสียง

ขางมากอยางเดียวคงยังไมพูดถึงขนาดน้ัน แตจะ

เลือกไปในแนวน้ันแหละวา พรรคน้ันสามารถท่ีจะ

ทําเสียงขางมากไดในสภา เชน สมมุติมีท้ังหมด 3 

พรรค พรรคหน่ึงเสียงเยอะเหมือนกัน แตเราดูแลว

อีกพรรคหน่ึง พรรคสอง พรรคสาม รวมกันจริง

แลวก็สามารถทําได ผมก็คิดวา ส.ว.อาจจะเลือก

ทางน้ีก็ได” 

ถามยํ้าวา พรรคใดรวมกันไดเสียงขางมาก 

ส.ว.จะเลือกทางน้ันใชหรือไม “พรเพชร” กลาววา 

มีแนวโนมจะเลือกฝงน้ัน ไมใชวาคุณเสียงขางมาก

โดดอยูฝายเดียว แลวเราจะตองเลือก เราคงจะ

เลือกละ แตถาเราเห็นวามีขออะไรท่ีเห็นวาเขาไม

เหมาะ พออีกฟากเขาสามารถลงคะแนนท่ีมีเสียง

ขางมากได ถึงแมวาเขาจะประกอบดวยหลายพรรค 

บางที ส.ว.อาจจะเลือกเขาก็ได ไมจําเปนตองเลือก

พรรคท่ีมีเสียงมากท่ีสุด 

เอางายๆ สมัยพรรคของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ปรากฏวา

พรรคประชาธิปตย ของ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เสียงมากกวา แต

ไมไดมากกวาแบบเด็ดขาด แตพรรคของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิเสียงนอย

กวา แตรวมแลวคนเชียรพรรคของหมอมคึกฤทธ์ิ แบบน้ีจะให 

ส.ว.ตัดสินอยางไร ก็สามารถเลือกไดท้ังสองทาง แตถาเลือกไปทาง

น้ีท่ีเขาไมสามารถทําเสียงขางมากไดในสภา เลือกไปก็ตองลาออก

ยุบสภา ม.ร.ว.เสนียลาออก ให ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิข้ึนมาแทน ท้ังท่ีเสียง

ตัวเองนอยกวา 

เร� องน้ีพูดลวงหนาไมได แตพูดในหลักการได หลักการก็คือ

เราตองสนับสนุนพรรคท่ีรวมไดเสียงขางมากในสภา เวลาเลือก 

ส.ว.ก็ตองอยากไดรัฐบาลท่ีทํางานใหประเทศไดนานๆ ท้ังหมดน้ีคือ

ความคิดเห็นสวนตัว

นอกจากน้ี “พรเพชร” ยังกลาวถึงกรณีท่ีภาคประชาชน

เสนอใหยุบวุฒิสภาท้ิงวา “ไมใชแคหวงอํานาจอยางเดียว แต

มันตามมาดวยเร� องอ� นดวย ผมไมกลาพูดแทนคนอ� น เชน การ

เสนอใหเหลือสภาเดียว และลบ ส.ว.ออกจากสารบบ ผมมองวา

พรรคการเมืองหลายพรรคไมตองการสภาเดียว การให ส.ว.หมด

ไป เปนเพียงความรูสึกแว็บเดียวเหมือนกับท่ีเราไมชอบแฟนคนน้ีก็

จะเลิกแลว ทําไมพรรคการเมืองจึงอยากให ส.ว.อยู เพราะอยางไร

เสีย เม� อ ส.ว.ครบ 5 ปตามบทเฉพาะกาล องคประกอบของ ส.ว.ก็

จะเปล่ียนแปลงไปแลว ส.ว.ชุดปจจุบันก็ตองไปท่ีอ� นแลว แลวก็

ตองหาใหมตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซ่ึงไมเก่ียวกับ ส.ว.ชุดน้ี

แลว พรรคการเมืองใหญๆ  เขาชอบ เพราะอยากมี ส.ว.ไวเปนท่ีพ่ึง 

ขอใหคิดดูใหดี”  

“พรเพชร” กลาวตอวา ลองภาคประชาชนเสนอกฎหมาย

มาดีๆ ส.ว.จะเชียรสุดฤทธ์ิ สําหรับกรณีท่ีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร 

อดีต กกต. กําลังจะขอแกไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกอํานาจ ส.ว.ในการ

โหวตนายกฯ น้ัน โดยสวนตัวตองดูรายละเอียดวาเปนอยางไร แต

น�าจะมี ส.ว.เห็นดวยพอสมควร ถาการเสนอน้ันไมมีนัยแอบแฝง

อะไร แตพูดมากกวาน้ีไมได เด๋ียวจะหาวาช้ีนํา.

โดย ฝายวิชาการ 

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

เปดใจ ‘ประมุขสภาสูง’ 

สารพัดเร� อง ส.ว. โดนตี

ห
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2565 คนไทยและประชากรโลกยังคงต้องรับมือ

กับสถานการณ์ โรคระบาดโควิดที่เกิดขึ้นในหลาย

ประเทศทั่วโลก กับการระบาดของโควิดสายพันธุ์

โอมิครอน ที่แสดงให้เห็นว่า คนทั่วโลกยังคงต้อง

รับมือกับวิกฤตโรคระบาดโควิดต่อไป

ในช่วงโควิดระบาดในประเทศไทยร่วมสองปีที่ผ่าน

มา หนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการ

ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับโควิดแบบองค์รวมที่ ได้รับการยอมรับ

มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย ก็คือ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย หรือที่เรียกกัน หมอยง ที่ทุกความเห็นของ 

นพ.ยงได้รับเครดิตความเชื่อ

ถืออย่างมากจากคนในสังคม 

เพราะเป็นการให้องค์ความรู้

ทางการแพทย์แบบมืออาชีพ 

ในฐานะผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง

ด้านไวรัสวิทยาคนหน่ึงของประ 

เทศไทย โดยเครดิตในการ

ออกมาให้ความรู้เก่ียวกับโควิด

ของหมอยงตลอดช่วงสองปีที่

ผ่านมาคงไม่ต้องพูดถึงกันมาก 

เพราะเป็นที่ ประจักษ์แจ้ ง

สำาหรับคนไทยดีอยู่แล้ว 

ปี 2564 ที่ผ่านไป ความโดดเด่นในการให้องค์ความรู้

ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเรื่อง วัคซีน ของหมอยงที่ได้รับ

การพูดถึงอย่างมากก็คือ การออกมาให้คำาแนะนำาเรื่อง การ

ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เพื่อ “เพิ่มภูมิต้านทาน” ที่ตอนแรกๆ ก็มี

เสียงทักท้วงจากบางฝ่าย-เสียงกังขาถึงข้อแนะนำาดังกล่าวว่า

ทำาได้หรือไม่ แต่สุดท้าย ด้วยข้อแนะนำาที่เกิดขึ้นบนพื้นฐาน

องค์ความรู้ของหมอยง ทำาให้ประเทศไทยแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าเรื่องวัคซีนขาดแคลนในช่วงวิกฤตโควิดในปี 2564 ไปได้

เปราะใหญ่ จนสุดท้ายได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัย

โลก ที่ได้แนะนำาวัคซีนสูตรไขว้ และมีการอ้างอิงจากเอกสาร

และข้อมูลที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย ที่ นพ.ยงได้นำามาเปิด

เผยไว้ โดยสรุปว่า องค์การอนามัยโลก ได้ลงพิมพ์ Interim 

recommendations for heterologous COVID-19 vaccine 

schedules ใน Interim guidance วันที่ 16 December 2021 

โดยใช้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเอกสารอ้างอิง และข้อมูลที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย ที่ใช้วัคซีนเชื้อตาย สลับกับ virus Vector หรือ 

mRNA เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศปรับความเหมาะ

สมในการให้วัคซีน ตามสภาวะของวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศ

นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการใช้วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม 

สลับด้วยการกระตุ้นด้วย ไวรัส Vector หรือ mRNA อย่างที่

ใช้กันในประเทศไทย

“ทุกอย่างเกิดข้ึนในภาวะฉุกเฉิน เพราะระยะเวลา เรา

ทำาวิจัยอย่างเร่งด่วน ขณะน้ีก็เห็นเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่า องค์ 

การอนามัยโลกได้แนะนำาในการใช้วัคซีนแบบสูตรสลับ” 

หมอยงระบุถึงข้อมูลดังกล่าวไว้ 

บทบาทดังกล่าว ทำาให้เมื่อสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมา กอง

บรรณาธิการข่าวไทยโพสต์จึงเห็นว่า “ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ” 

มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็น “บุคคลแห่งปี 2564” ที่

ผ่านมา ที่ต้องนำามาย้ำากันอีกรอบ. 

ตน เพราะพวกนี้เท่านั้นมีเงินให้ทุน (ไทยโพสต์ ๒๑ พ.ย.๖๔)

ผมคิดว่าพระนักบวชของไทยในพุทธศาสนาก็คงจะเซมๆๆ 

มันจึงเป็นเช่นนี้...ตลอด

คุณอัตถ์จะคิดเห็นประการใด.

ด้วยความนับถือยิ่ง

นายโลด

 

เรื่องหนักสำาหรับผมเลยครับ ฮ่าๆๆๆ

เอาเป็นว่าผมเอาความหมายของประเพณีการทอดกฐิน มา

ย้ำาความจำากันดีกว่าครับ ในแต่ละปีกำาหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้น

ภายใน ๑ เดือนหลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับ

กฐินได้ต้องมีพระภิกษุจำาพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำากว่า ๕ 

รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ ๑ ครั้ง การทอดกฐินเป็น

กาลทานตามพระวินัยกำาหนดกาลไว้ คือตั้งแต่แรม ๑ ค่ำา เดือน ๑๑ 

ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๒ ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน 

ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีครับ หาก

ทอดก่อนหรือทอดหลังกำาหนดนี้จะเรียกทอดกฐินหรือเปล่า. 

มหันตภัยที่มากับรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

หลังจากจีนถมแม่น้ำาโขงสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ การค้าระหว่าง

ประเทศจีนกับประเทศไทยก็ต้องขึ้นอยู่กับระดับน้ำา ถ้าระดับน้ำาสูง

เพราะจีนปล่อยน้ำา เรือสินค้าจีนก็สามารถแล่นมาส่งสินค้าได้อย่าง

เสรี แต่วันนี้จีนไม่ต้องง้อระดับน้ำาในแม่น้ำาโขงอีกต่อไปแล้ว เพราะ

มีรถไฟความเร็วสูงมาทดแทน ดังนั้นสินค้าจากจีนก็สามารถกองรอ

ที่ชายแดนลาว เตรียมส่งเข้าประเทศไทยมากมาย

ประเทศจีนเป็นประเทศที่ ไม่มีการแบนสารพิษสามชนิดที่ใช้

ปราบศัตรูพืช (พาราควอต, คลอร์ไพริฟอส, ไกลโฟเซต) ดังนั้นผัก

ผลไม้ทุกชนิดจึงมีปริมาณสารพิษทั้งสามสูงมาก การนำาเข้าผักผล

ไม้จากจีนโดยไม่มีการตรวจสอบ เท่ากับประเทศไทยยอมรับการปน                                                                                

เป้ือนสารก่อมะเร็งท่ีมากับผักผลไม้ทุกชนิดจากจีน สถิติการเกิดมะเร็ง

ในประเทศไทยจึงไม่มีลดลง เพราะอาหารที่คนไทยรับประทานปน

เปื้อนสารก่อมะเร็งทุกชนิด

ครั้นจะเชื่อถือผักออร์แกนิกที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรูๆ 

ก็เชื่อถือไม่ได้ ปี 2565 สงสัยจะต้องเตรียมกระถางปลูกผักรับประ 

ทานเองแล้ว “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่

อยากเป็นมะเร็งก็ต้องละเว้นสารก่อมะเร็งเข้าร่างกาย แต่ทุกวันนี้                                                                          

ดูเหมือนว่าคนไทยจะบริโภคสารก่อมะเร็งตั้งแต่อาหารคำาแรก 

เพราะข้าวสารปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง

5บทความ

นข่าวร้าย ย่อมมีข่าวดีอยู่เสมอ

ขณะนี้โลกหวาดผวากับ โอมิครอน คาดการณ์

ว่าจะมีผู้ป่วยมากกว่า เดลตา แต่ผู้เสียชีวิตจะน้อย

กว่า

กระนั้นก็ตาม การมาของโอมิครอน สร้างผลกระทบ

ต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม 

แต่ในข่าวร้ายนี้พอจะมีข่าวดีอยู่บ้าง และเป็นข่าวชี้

เป็นชี้ตายเกี่ยวกับโอมิครอน

จุดเริ่มต้นของโอมิครอนคือประเทศในโซนแอฟริกาใต้ 

ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

รัฐบาลแอฟริกาใต้แถลงการณ์ว่า ข้อมูลจากแผนก

สุขภาพระบุว่า ประเทศแอฟริกาใต้ได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดของ

การแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์ โอมิครอนแล้ว

ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ ๒๕ ธันวา 

คม ลดลง ๒๙.๗% 

พบผู้ติดเชื้อ ๘๙,๗๘๑ ราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อน

หน้าที่พบ ๑๒๗,๗๕๓ ราย 

ขณะที่ตัวเลขผู้เข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงในทุก

จังหวัด ยกเว้นเพียงจังหวัดเวสเทิร์นเคปจังหวัดเดียว

อัตราการเสียชีวิตลดลง

รัฐบาลแอฟริกาใต้จึงยกเลิกคำาสั่งเคอร์ฟิวตั้งแต่เที่ยง

คืนถึงตี ๔ โดยมีผลทันที

แต่การรวมตัวกันยังจำากัดไม่เกิน ๑ พันคนในตัวอาคาร 

และไม่เกิน ๒ พันคนในสถานที่กลางแจ้ง 

รวมท้ังกำาหนดให้สวมหน้ากากอนามัยในสถานท่ีสาธารณะ

ตามเดิม

โอมิครอน แม้จะแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว แต่มีอัตรา

การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่ำากว่าการระบาดคร้ังก่อนๆ 

มาก

หากย้อนกลับไปดูกำาเนิดของโอมิครอน ในประเทศ

บอตสวานา และแอฟริกาใต้ นั้น เพิ่งจะพบเชื้อตัวนี้เมื่อ

กลางเดือนพฤศจิกายนมานี่เอง 

แม้การระบาดจะเกิดขึ้นไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  

แต่ที่ประเทศต้นตอ กลับอยู่ในช่วงขาลงมาตั้งแต่ปลายเดือน

ข่าวดี โอมิครอน

ธันวาคม 

ที่อเมริกาผู้เชี่ยวชาญคาดว่า โอมิครอน อาจถึงจุดสูงสุด

ปลายเดือนมกราคมนี้เช่นกัน 

มีแนวโน้ม โอมิครอน จะไม่สร้างความเสียหายเท่า เดล

ตา ฝั่งยุโรปแม้หลายประเทศจะติดเชื้อกันหลักแสนคนต่อวัน 

แต่เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายออกมา

เช่น ฝรั่งเศส โอลิวิเยร์ เวรอง รัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุข ประกาศว่า ฝรั่งเศสเตรียมลดระยะเวลากักตัว

สำาหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เหลือ ๕-๗ วัน 

จากเดิมที่ต้องกักตัว ๑๐ วัน

แนวคิดของฝรั่งเศสคือ โอมิครอน แพร่กระจายได้รวดเร็ว

เกินกว่าที่จะควบคุมได้ นอกเสียจากว่าจะกลับไปใช้มาตรการ

ล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด

ฝั่งสหรัฐเอง ก่อนหน้านี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ

สหรัฐ (CDC) ได้ประกาศคำาแนะนำาให้ลดระยะเวลาในการกัก 

ตัวผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ไม่แสดงอาการ เหลือเพียง ๕ วัน จาก

เดิม ๑๐ วัน

ทั้งๆ ที่สหรัฐติดเชื้อ ๒-๓ วันรวมล้านคน

ทุบสถิติโลก!

ฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลหลายๆ ประเทศเริ่มรู้จัก โอ

มิครอน มากขึ้น และรู้ว่าต้องจัดการอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบ

กับเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนมากจนเกินไป 

สำาหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง 

๑ มกราคม ๒๕๖๕  พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสะสม ๑,๕๕๑ ราย 

แบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๗๗๙ ราย 

ติดในประเทศ ๗๗๒ ราย

กระจายไปใน ๔๗ จังหวัด

จังหวัดที่พบมากที่สุด 

ชลบุรี ๔๔๒ ราย   

กรุงเทพมหานคร ๓๙๕ ราย 

กาฬสินธุ์ ๑๙๕ ราย 

ภูเก็ต ๑๒๕ ราย 

และร้อยเอ็ด ๑๑๙ ราย

ตัวเลขนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่า การระบาดในประเทศได้

เริ่มในอัตราเร่งที่เร็วขึ้นแล้ว 

ข่าวดีคือ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โรคไม่รุนแรง

แต่ก็ประมาทไม่ได้ 

ไม่ป่วยย่อมดีกว่าป่วย

ฝั่งเอเชียอยู่ในช่วงระบาดน้อยกว่าอเมริกา-ยุโรป เช่น

เดียวกับกรณีการระบาดของเดลตา 

ฉะนั้นช่วงอเมริกา-ยุโรป เริ่มสงบ ฝั่งเอเชียจะเป็นช่วงขา

ขึ้น การจัดการกับโควิดจึงแตกต่างกันตามเงื่อนไขด้านเวลา

รัฐบาลไทยประกาศมาตรการแรกๆ คือ work from home 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อตัดวงจรการ

ระบาด 

ที่ชลบุรี จะเป็นกรณีศึกษา การจัดงานใหญ่ๆ คนเยอะๆ 

ควรจะงด ถ้าจะจัดต้องมีมาตรการเข้มงวด หากพลาดคือคลัส 

เตอร์ใหม่ ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่

ใครคิดจะจุดม็อบ ควรจะรอให้ โอมิครอน อยู่ในช่วงขาลง

ก่อน

แต่หากอยากท้าทาย ควรประกาศให้ชัดว่า พร้อมที่จะ

ควักเงินรักษาตัวเอง อย่าให้เป็นภาระต่อภาษีประชาชนโดยรวม

ข้อมูลจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้า

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามา 

ธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พูดถึงแอฟริกาใต้สถานการณ์ดีข้ึน                                                                              

ผู้ติดเช้ือรายใหม่และผู้เสียชีวิตลดลงมาก เนื่องจากในแอฟริกา 

ใต้มีการติดเชื้อตามธรรมชาติจำานวนมาก

“...โอมิครอนดูโดยภาพรวมหลังจากทยอยแพร่ระบาด

ทั่วโลก จากนั้นอาการและผู้ติดเชื้อจะลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่

เหมือนเดลตา 

ส่วนการใช้วัคซีนต่อไปในอนาคตอาจจะต้องคำานึงเส้น

ทางการติดเชื้อด้วย จะเห็นว่ากรณีที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะหรือ

เป็น MRNA เน้นเฉพาะส่วนของหนามแหลมอย่างเดียว จึง

ยังมีความสุ่มเสี่ยง เพราะโอมิครอนกลายพันธุ์ในส่วนหนาม 

แอนติบอดีจับไม่ได้ แอนติบอดีสังเคราะห์หลายตัวก็ทำางาน

ไม่ได้

ตัวโอมิครอนจึงเปรียบเสมือนตัวที่เข้ามาเติมเต็ม ทำาให้

กลายเป็นวัคซีนครบสูตร ทั้งเชื้อตาย เชื้อไวรัสเป็นพาหะ 

MRNA และเชื้อเป็นที่อ่อนกำาลัง 

อาจเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์วัคซีนที่ดึงเอาส่วนต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นหนามแหลม เปลือกของไวรัสเข้ามาด้วย แล้วฉีด

เข้าไป”

ความโดยสรุปคือ โอมิครอนจะแพร่เชื้อเร็ว จากนั้นจะ

ลดลงเร็วเช่นกัน

แม้จะยืนยันไม่ได้ว่า โอมิครอน คือบทอวสานของโค

วิดหรือไม่ เพราะธรรมชาติของไวรัสยิ่งกลายพันธุ์ยิ่งอ่อนแอ

ลง เป็นการปรับสภาพให้สามารถอยู่รอดได้ 

แต่อย่างน้อยโลกได้เห็นว่า โอมิครอน ไม่ได้เลวร้ายไป

กว่า เดลต้า หนำาซ้ำาอัตราการตายน้อยกว่ากันมาก 

แถมท้ายคนละครึ่งเฟส ๔ มาแน่นอนแล้ว เริ่มต้น ๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

กติกาง่ายกว่าเดิม 

ใครที่ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ ซึ่งมีอยู่

ร่วมๆ ๒๘ ล้านราย แค่กดยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเค

ชันเป๋าตัง 

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน ต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ 

ค่าเงินบาทในกระเป๋าแข็งค่าขึ้นมาอีกรอบครับ.

มิใช่วัฒนธรรม

ประธานาธิบดีอเมริกา

เลี้ยงหมา ตัวหนึ่ง ซึ่งกัด

เจ้าหน้าที่ ทำาเนียบ ถูกฟัด

แยกสัตว์ พลัดพราก จากคน

เลี้ยงหมา แมวมาก ยากจิต

เป็นมิตร เจ้าของ สัตว์หน้าขน

เป็นศัตรู ผู้อื่น ต้องฝืนทน

เลี้ยงสัตว์ ขัดสน กุศลธรรม

ทอดกฐิน?

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือยิ่ง

มีข้อสงสัยหรือกังขาเรื่องใด ก็จะอาศัยคุณอัตถ์ที่พอจะช่วย

เหลือบำาบัด แบ่งเบาสิ่งที่กังขาได้บ้างไม่มากก็น้อย เรื่องที่เรียนถาม

ครานี้จะไม่ใช่เรื่องหนักเกล้าเกี่ยวกับการเมือง แต่เป็นเรื่องที่เกิด

ขึ้นในไทยโพสต์  ผมเองปัญญาน้อยโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระศาสนา 

เพราะในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยได้บวชเรียนเป็นเณรหรือพระภิกษุ จะ

ได้เป็นสูงสุดในวัดวาอารามคือ เด็กวัด ส่วนพระไตรปิฎกคงสัมผัส

เพียงปิฎกเดียวเมื่อได้ถือตามหลังพระภิกษุไปบิณฑบาต

เรื่องของเรื่องคือ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรงกับ

วันขึ้น  ๑๕ ค่ำา เป็นวันสุดท้ายของการถวายผ้ากฐินของปีนี้

วันขึ้น ๑๕ ค่ำาเดือน ๑๒ ของปีนี้เป็นวันสำาคัญ ๓ ประการ 

คือ เป็นวันสุดท้ายแห่งเขตกาลทาน ยังตรงกับวันพระใหญ่ และตรง

กับวันลอยกระทงตามประเพณีของชาวไทย สำานักสงฆ์พระธาตุภูหว้า

รัตนคีรี จ.ภูเก็ต ได้จัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีของคณะศิษย์ศรัทธา 

นำาโดยท่านและคณะใดผมคงไม่ต้องเอ่ยนำาเพราะรายละเอียดปรา 

กฏในไทยโพสต์ฉบับวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ในวันถวายผ้ากฐินบนเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่กลางทะเล

อันดามันคร้ังน้ี ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกท่ีมีการประกอบศาสนกิจของสงฆ์ที่

เรียกว่า  กระทำาสังฆกรรมบนเรือกลางทะเลเป็นเขตประกอบสังฆ 

กรรม โดยสมมติเป็นอพัทธสีมา คือสีมาที่อ้างอิงธรรมชาติ ฯลฯ เป็น

ไปตามพระวินัยที่พุทธบัญญัติไว้

และส่ิงท่ีกล่าวประกอบการทอดกฐินทางทะเลคร้ังน้ี เน้นด้วย

ปัญญาของคณะสงฆ์ รายละเอียดหาอ่านจากไทยโพสต์ฉบับดังกล่าว 

จนสุดและท้ายสุดของบทความนี้ พระเดชพระคุณได้กล่าวสดุดีพ่อ 

เมืองภูเก็ตในสาระสำาคัญคือ กล้าหาญในการทำางานอย่างมีการวาง 

แผนเป็นระบบ...ถ้าทุกจังหวัดในประเทศของเรามีผู้ว่าราชการที่มี

คุณภาพเช่นนี้...ประเทศไทยคงจะเจริญเติบโตก้าวหน้า สถาพร น่า

ยินดียิ่ง...สืบตลอดไป

ผมพาท่านผู้อ่านไปอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันนี้ ฉบับวัน                                                                                    

ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณรูปเดียวกันนี้ ท่าน

ได้ลิขิตเกี่ยวกับการทอดกฐิน...ได้เห็นภาพข่าวมีการแชร์บุญกฐิน

ออนไลน์ประกาศหาเจ้าภาพร่วมกองละ ๙๙ บาทบ้าง..๑๐๐ บาท

บ้าง ก็ให้แปลกใจว่าทำาไมจึงวิบัติผิดเพี้ยน วิปลาสไปเช่นนี้ ฯลฯ 

รายละเอียดผมคงไม่ลอกมาทั้งหมด

ผมได้แต่รำาพึงอยู่ในใจว่า กฐินสองกอง กองหน่ึงศิษยานุศิษย์จัด

ถวาย กับอีกกองคงเป็นลักษณะกฐินสามัคคี คือตกค้างไม่มีผู้มีชื่อเสียง

มาร่วมเป็นประธาน ตามมีตามเกิดกองละ ๙๐ บาท ๑๐๐ บาท ไม่ถูก

ต้องตามพุทธบัญญัติ ต่างกับกองท่ีศิษยานุศิษย์ร่วมทอดถวายทางทะเล  

มีฉากทะเลสมมติเป็นอพัทธสีมา ถูกต้องตามพระวินัยท่ีพุทธบัญญัติไว้

สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและสังคมวิทยา คงไม่พ้นความ

เห็นของ คาร์ล มาร์กซ์ (KARL MARX) เสนอความคิดว่า เศรษฐกิจ

ของสังคมเป็นตัวกำาหนดชีวิตของสังคม ดังตัวอย่างที่ คาร์ล มาร์กซ์ 

ยกตัวอย่างจากคริสต์ศาสนา..คือ ตอนใดที่อำานาจเศรษฐกิจอยู่ใน

มือของผู้ใด บรรดาปัญญาชนและบรรดานักบวช...จะขอพึ่งผู้มีพลัง

เศรษฐกิจ เพื่อได้รับทุน...และสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานของ

บุคคลแห่งปี 2564 ท่ีผ่านมา

ดังนั้นของขวัญที่อยากจะได้จากรัฐบาล มิใช่กินครึ่งจ่ายครึ่ง 

เพราะถึงจะจ่ายครึ่งก็ไม่ได้ลดปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารทุก

ชนิดที่บริโภค  ผมอยากจะให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารที่นำา

เข้า โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งอย่างไม่มีขีด

จำากัด รัฐบาลต้องให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะวันนี้

คนไทยตายผ่อนส่งจำานวนมาก ถ้าเป็นมะเร็งต้องการรักษาระดับ

พรีเมียม ก็หมายถึงว่าคุณต้องมีเงินออมไว้ตลอดชีวิตไม่น้อย เพราะ

รักษามะเร็งระดับพรีเมียมนั้นมากกว่าสิบล้านขึ้นไป

รัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อคร้ังรับตำาแหน่งคร้ังแรก ก็ให้ความสำาคัญ

กับการรักษาด้วยโอสถเทวดา (น้ำามันกัญชา) มากกว่าให้ความสำาคัญ

กับการป้องกัน ทุกวันน้ีปัจจัยส่ีท่ีจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิต มีการปน

เป้ือนสารก่อมะเร็งท้ังส้ิน อากาศปนเป้ือนพีเอ็ม ๒.๕ น้ำาดื่มปนเป้ือน

สารพิษก่อมะเร็งเช่นเดียวกับอาหาร ดังน้ันสโลแกน รักษาสุขภาพ 

ออกกำาลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ แต่เมื่อทุกปัจจัยปนเป้ือนสารก่อ

มะเร็ง ดังน้ันโอกาสท่ีคนไทยจะป่วยเป็นโรคมะเร็งก็เพ่ิมมากข้ึนทุกวัน

ความเห็นนี้เป็นความเห็นของเฮลธ์ทีมชราที่เกี่ยวข้องกับการ

รักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีมาหลายสิบปี วันวานกับวันนี้แตกต่างกัน

ราวฟ้ากับดิน ดังนั้นจึงอยากจะฝากถึงรัฐบาลว่า ของขวัญปีใหม่ที่

ต้องการก็คือยุติการนำาเข้าเสรีสารก่อมะเร็งในผักและผลไม้จากจีน 

เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สูงขึ้น ก่อนจะจบก็จะขอเล่า

ประสบการณ์ โรงไฟฟ้าเชอร์ โนบิลระเบิด ส่งผลให้มีการฟุ้งกระจาย

ของสารกัมมันตรังสีต่างๆ ซึ่งตรวจพบได้ในประเทศไทย ส่งผลให้

น้ำานมวัวปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี เช่นเดียวกับผักผลไม้ที่นำาเข้า

จากทั่วโลก เพราะฝุ่นกัมมันตรังสีฟุ้งกระจายไปทั่วโลก

วันนี้หลายๆ คนอาจจะไม่เห็นความสำาคัญของสารก่อมะเร็ง

ที่ปนเปื้อนผักและผลไม้จากจีน เพราะห่วงแต่ไวรัสโอมิครอน แต่

ต้องตระหนักว่าอันตรายไม่ได้มีอย่างเดียว.

แมวขาว  

 

ตามกฎระเบียบสินค้าพืชผักจากจีนเข้าไทยต้องตรวจสอบ

สารปนเปื้อนครับ มันอยู่ที่ทางการของเราจะเข้มงวดแค่ไหน ก็กรณี

เดียวกันกับทุเรียนไทยไปเจอสารเคมีปนเป้ือน ทางจีนตีกลับมาก็บ่อย 

ก่อนนี้มีข่าวว่าผักผลไม้จากจีนกำาลังจะล้นตลาดไท ถ้าปล่อย

แบบนี้เกษตรกรไทยตายเรียบแน่ครับ อีกไม่นานเราคงได้เจอม็อบ

หอมกระเทียมแน่นอนครับ. 

เรียน คุณอัตถ์ที่นับถือ

 * สักวาโอมิครอนพาร้อนรุ่ม   

 ดังไฟสุมสู้สุดสุดยังหวั่นไหว

 สู้ป่วยไข้สู้เศรษฐกิจสุดหัวใจ 

 ไหวมิไหวมิอาจรู้ต้องสู้กัน

 สิถมทับด้วยสภาที่ล้มล่ม  

 ขยับขย่มด้วยฝ่ายค้านชวนแปรผัน

 รอยแตกร้าวในพรรคพัลวัน 

 รุมทับทั่นตู่ล่มล้มจมไหมเอย 

    ป.ปฏัก

นพ.ยง ภู่วรวรรณ
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6 เศรษฐกิจ

ม้ว่าการผลักดันพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ 

อีอีซี นั้นจะเป็นหัวหอกสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศในระดับมหภ�ค และยังเป็นโครงก�รสำ�คัญที่

จะกระตุ้นให้เกิดก�รลงทุนขน�ดใหญ่ที่เรียกว่�เป็นเมกะโปรเจ็กต์

เลยก็ว่�ได้ แต่ใช่ว่�ที่ผ่�นม�อีอีซีจะดำ�เนินก�รเพียงพัฒน�แต่

โครงก�รใหญ่เท่�นั้น แม้ในช่วงปี 2564 ที่ผ่�นม�จะเป็นช่วงเวล�

ที่ย�กลำ�บ�กพอสมควรในก�รจะเดินหน้�ง�นต่�งๆ ของทุกภ�คส่วน 

แต่ก็ยังมีหล�ยโครงก�รในพื้นที่อีอีซีถูกดำ�เนินง�นในช่วงนั้นเช่นกัน

นอกจ�กที่จะต้องพัฒน�เมกะโปรเจ็กต์แล้วนั้น ก�รพัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�นรองรับก�รเติบโตของอีอีซีก็เป็นส่วนสำ�คัญ 

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(สกพอ.) จึงได้ดำ�เนินง�นก�รพัฒน�ระบบคมน�คมท�งถนน โดย

สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนก�รขนส่งและจร�จร ได้จัดทำ�ร�ยง�น

ผลก�รดำ�เนินง�น ณ เดือน ก.ย.64 เพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�ของ

แผนปฏิบัติก�รในระยะที่ 1 ทั้งหมด 6 แผนง�น รวมทั้งสิ้น 168 

โครงก�ร วงเงินทั้งหมด 988,948.10 ล้�นบ�ท 

พบว่� โครงก�รส่วนใหญ่ได้ดำ�เนินก�ร/ก่อสร้�งแล้วเสร็จ 

83 โครงก�ร อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร/ก่อสร้�ง 36 โครงก�ร มี

โครงก�รเปลี่ยนรูปแบบเป็น PPP 6 โครงก�ร ขณะที่มียกเลิกและ

ตัดออก 8 โครงก�ร คงเหลือที่ยังไม่ได้ดำ�เนินก�รซึ่งจะขอรับงบ

ประม�ณในปี 2566 เป็นต้นไป จำ�นวน 35 โครงก�ร 

นอกจ�กนี้ยังได้พัฒน�ระบบคมน�คมท�งร�ง โดยก�รรถไฟ

แห่งประเทศไทย ดำ�เนินก�รปรับปรุงท�งก่อสร้�งสถ�นีจุกเสม็ด 

และปรับปรุงท�งรถไฟเข้�พื้นที่ท่�เรือจุกเสม็ด ท่�เรือพ�ณิชย์

สัตหีบ ค�ดว่�แล้วเสร็จปี 2565 ประกอบด้วย ก่อสร้�งช�นช�ล�

ผู้ โดยส�ร ก่อสร้�งท�งรถไฟ และก่อสร้�งระบบอ�ณัติสัญญ�ณ

สำ�หรับก�รเดินรถไฟที่สมบูรณ์ เชื่อมโยงก�รเดินท�งขนส่ง

ส�ธ�รณะของนักท่องเที่ยว เดินท�งระหว่�งท่�เรือจุกเสม็ด ที่

พัฒน�พื้นที่ธุรกิจและบริก�ร และท่�เทียบเรือเฟอร์รีของกองทัพ

เรือ รองรับก�รขนส่งสินค้�เชิงพ�ณิชย์ 

และพัฒน�ระบบคมน�คมท�งน้ำ� โดยกองทัพเรือดำ�เนิน

โครงก�รพัฒน�พื้นที่ธุรกิจและบริก�รเชื่อมต่อพื้นที่ท่�เทียบเรือ

เฟอร์รี และท่�เทียบเรืออเนกประสงค์ ค�ดว่�แล้วเสร็จปี 2565 

เพื่อให้เป็นไปต�มแผนพัฒน�ท่�เรือจุกเสม็ด 

รองรับก�รพัฒน�เชิงพ�ณิชย์ในพื้นที่อีอีซี 

ส่วนก�รพัฒน�ระบบส�ธ�รณูปโภคเอง

ก็ได้ดำ�เนินง�นร่วมกับก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค ให้

บริก�รน้ำ�ประป�แก่ประช�ชนอย่�งเพียงพอและ

ทั่วถึง ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น้ำ�ในพื้นที่   

อีอีซี จำ�นวน 143,700 ร�ย (ประม�ณก�รระยะ

เวล� 10 ปี หลังจ�กก่อสร้�งแล้วเสร็จ) ผลก�ร

ดำ�เนินง�นสำ�คัญที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รก่อสร้�ง

ปรับปรุงขย�ยก�รประป�ส�ข� ค�ดว่�จะดำ�เนิน

ก�รแล้วเสร็จปี 2565

อีกด้�นที่มีก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง 

ได้แก่ ก�รบริห�รจัดก�รขยะในพื้นที่อีอีซี โดย 

กพอ.ได้มอบให้ สกพอ.จังหวัด และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ�โครงก�รจัดก�รขยะ

ในพื้นที่อีอีซี โดยใช้ “โครงก�รบริห�รจัดก�รขยะ

ครบวงจร จังหวัดระยอง” เป็นต้นแบบ และ สกพอ.               

ได้ประชุมร่วมกับเมืองพัทย� องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัด และภ�คเอกชน รวมทั้งสำ�รวจ

ศูนย์กำ�จัดขยะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งค�ดว่�

จังหวัดชลบุรีจะดำ�เนินก�รก่อสร้�งโรงไฟฟ้�จ�ก

ขยะภ�ยในปี 2565 รองรับปริม�ณขยะได้ 2,000 

ตัน/วัน ผลิตกระแสไฟฟ้�ได้ 40 เมกะวัตต์ต่อ ชม. 

และจังหวัดฉะเชิงเทร� อยู่ระหว่�งก�รศึกษ�และสำ�รวจ

พื้นที่ที่เหม�ะสมในก�รจัดตั้งโรงไฟฟ้�จ�กขยะ ก�รบริห�ร

จัดก�รขยะบนเก�ะเสม็ด ได้ประชุมห�รือร่วมกับกระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และหน่วยง�นต่�งๆ 

เพื่อขอรับนโยบ�ยกำ�จัดขยะ และเสนอให้ตั้งคณะทำ�ง�นบูรณ�

ก�รพัฒน�เก�ะในพื้นที่อีอีซีให้ยั่งยืน โดยนำ�ร่องในพื้นที่เก�ะเสม็ด 

รวมทั้งสำ�รวจพื้นที่อุทย�นแห่งช�ติเข�แหลมหญ้�-เก�ะเสม็ด 

และห�รือร่วมกับผู้แทนกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่�และพันธุ์พืช 

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดระยอง และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ศึกษ�แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รขยะบนเก�ะให้มีประสิทธิภ�พและ

ยั่งยืนต่อไป

ซึ่งมติ กพอ.ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563 เห็นชอบ

หลักก�รโครงก�รจัดห�พลังง�นไฟฟ้� พลังง�นสะอ�ด (พลังง�น

แสงอ�ทิตย์) และพลังง�นสำ�รอง (ระบบกักเก็บพลังง�น) เพื่อใช้

ในพื้นที่อีอีซี เป้�หม�ยใช้

พลังง�นสะอ�ด 30% และ

ให้เสนอโครงก�รดังกล่�ว

ต่อกระทรวงพลังง�น เพื่อ

ให้เป็นส่วนหนึ่งของก�ร

พิจ�รณ�ก�รทบทวนแผน

พัฒน�กำ�ลังผลิตไฟฟ้�

ของประเทศไทย โดย

มอบหม�ยให้ก�รไฟฟ้�

ส่วนภูมิภ�คห�รือร่วมกับ

กระทรวงพลังง�น และ

คณะกรรมก�รกำ�กบักจิก�ร

พลังง�น (กกพ.) ในก�ร

กำ�หนดอัตร�ร�ค�ค่�ไฟฟ้�ที่เหม�ะสมต่อไป  

โดยในพื้นที่อีอีซีปัจจุบันมีคว�มต้องก�รไฟฟ้� 4,262 เมกะ

เหมือนว่าผลพวงจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีผ่านมา

จะยิ่งตอกย้ำ�คว�มสำ�คัญของ Digital Transformation 

ม�กข้ึน หล�ยแพลตฟอร์มเกิดข้ึนและเติบโต ส�ม�รถ

ตอบสนองคว�มต้องก�รด้�นดิจิทัลที่ขย�ยตัวเพิ่ม

ขึ้น ไม่เว้นแม้แต่วงก�รโฆษณ�ที่มุ่งเน้นพัฒน�สื่อดิจิทัลม�ก

ขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด ส่งผลให้นักก�รตล�ดและนักว�งแผน

โฆษณ�ต่�งหันม�จับจ้องและมองห� Advertising Platform 

ที่แข็งแกร่ง ตอบโจทย์ลูกค้�ได้จริง คุ้มค่�แก่ก�รทุ่มเงิน

ลงทุนม�กที่สุด

ล่�สุด LINE ได้เปิดเผยข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เจ�ะลึก

เทรนด์ก�รเปลี่ยนแปลงบน LINE Ads Platform หรือ LAP 

ช่องท�งก�รลงโฆษณ�บนแพลตฟอร์มไลน์ในช่วงปีที่ผ�่นม� 

เพื่อให้เห็นแนวท�งของก�รทำ�โฆษณ�บนสื่อดิจิทัล ทั้งในมุม                                                                           

มองก�รลงทุนสื่อโฆษณ� พฤติกรรมผู้บริโภค และคว�มสนใจ

ของผู้ใช้ง�น อีกท้ังยังช้ีให้เห็นแนวโน้มทิศท�งก�รตล�ดดิจิทัล 

ในยุคเปลี่ยนถ่�ยสู่ไลฟ์สไตล์แบบนิวนอร์มอล ที่มีประโยชน์

สำ�หรับนักก�รตล�ดโดยตรง

จ�กอิทธิพลของสถ�นก�รณ์ โควิด-19 ทำ�ให้ปัจจุบัน

แบรนด์ต่�งๆ เลือกลงโฆษณ�บนสื่อดิจิทัลกันม�กขึ้น โดย

เฉพ�ะ LINE Ads Platform ช่องท�งก�รซื้อโฆษณ�บน

แพลตฟอร์มไลน์ที่มีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่องทุกปี สอดคล้อง

กับผู้เชี่ยวช�ญก�รตล�ดหล�ยสำ�นักต่�งฟันธงว่� ก�รลง

โฆษณ�บนสื่อดิจิทัลได้กล�ยม�เป็นสื่อหลักในก�รสร้�งก�ร

รับรู้และก�รซื้อข�ยของคนในยุคนิวนอร์มอลไปแล้ว และจะ

เป็นเช่นนั้นไปตลอดถึงเน็กซ์นอร์มอลอย่�งแน่นอน

ม�ดูสถิติที่น่�สนใจของกลุ่มธุรกิจที่ทุ่มงบก�รตล�ดลง

โฆษณ�บนไลน์ในช่วงปีที่ 2564 ที่ผ่�นม� พบว่� ธุรกิจก�ร

ศึกษ�ท่ีมีก�รเติบโตแบบก้�วกระโดดม�กกว่� 400% นอกจ�ก                                                                    

น้ันยังพบว่�กลุ่มช็อปป้ิงและอีคอมเมิร์ซยังคงเป็นแชมป์ครอง 

ตล�ดอันดับหนึ่ง ในขณะที่กลุ่มอ�ห�รเสริม อ�ห�รเพื่อ

สุขภ�พเป็นอีกกลุ่มท่ีทะย�นข้ึนม�ติดท็อป 5 แทนท่ีธุรกิจกลุ่ม                                                                              

ฟิตเนสและสถ�นบริก�รคว�มง�ม ซ่ึงได้รับผลกระทบโดยตรง

จ�กม�ตรก�รป้องกันโควิด-19 ท่ีผ่�นม� อีกท้ังยังปร�กฏข้อมูล 

ว่�ลักชัวรีแบรนด์ต่�งปรับตัวเพื่อเอ�ชนะวิกฤต เปลี่ยนม�ใช้

จ่�ยในก�รลงโฆษณ�เพิ่มขึ้นผ่�นช่องท�งนี้อีกด้วย

นอกจ�กนี้ยังพบสิ่งน่�สนใจไปกว่�นั้น โดยเฉพ�ะก�ร

เปลี่ยนแปลงของก�รลงโฆษณ�ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

ก�รรับชมวิดีโอที่มีก�รเติบโตสูงขึ้นม�กใน 2 ปีที่ผ่�นม� 

และมีเปอร์เซ็นต์ก�รเติบโตสูงที่สุดในปีนี้ถึง 180% สะท้อน

ให้เห็นชัดว่� “Video Views” กำ�ลังเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่จะมี

บทบ�ทกับนักก�รตล�ดและไลน์ต่อไปในอน�คต

สำ�หรับมุมมองที่จะสะท้อนถึงก�รเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและคว�มสนใจของผู้บริโภคนั้น ไลน์ได้เผยข้อมูล

สำ�คัญให้เห็นว่�ในปีที่ผ่�นม�โฆษณ�ที่เกี่ยวกับบริก�รด้�น

ก�รช่วยเหลือ ทั้งบริก�รด้�นก�รเงิน หรือโครงก�รช่วย

เหลือต่�งๆ มียอดอัตร�ก�รคลิกสูงสุดในปี 2564 แทนที่กลุ่ม

สินค้�อุปโภคบริโภคที่ได้รับคว�มนิยมสูงสุดใน 2 ปีก่อนหน้�

นี้ ต�มม�ด้วยสื่อโฆษณ�ของสินค้�ที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�

ตัวเอง และสินค้�ตกแต่งบ้�นใช้ในครัวเรือน ต�มลำ�ดับ ใน

ขณะที่โฆษณ�เกี่ยวกับสินค้�ลักชัวรี เช่น ย�นยนต์ อสังห�ริม                                                                            

ทรัพย์ ก็ม�แรงติดเป็น 1 ใน 5 อันดับโฆษณ�ที่มีอัตร�ก�ร

คลิกสูงสุดใน 2 ปีของก�รแพร่ระบ�ดโควิด

นอกจ�กแบรนด์จะต้องปรับตัวเข้�กับสถ�นก�รณ์ต่�งๆ 

อย่�งทันท่วงทีแล้ว นักก�รตล�ดควรเตรียมพร้อมสร้�งสรรค์

สื่อโฆษณ�รับกลุ่มเป้�หม�ย โดยเฉพ�ะผู้สูงวัยแต่เน่ินๆ ตลอด

จนเตรียมรูปแบบและวิธีก�รตอบคำ�ถ�มท่ีเหม�ะสมกับผู้ใช้ง�น

กลุ่มน้ีให้ส�ม�รถเข้�ถึงสินค้�ได้ง่�ย ส่วนกลยุทธ์ในก�รเลือก

ใช้สื่อโฆษณ� จำ�เป็นต้องตอบโจทย์กลุ่มลูกค้�จริงๆ และเชื่อม

โยงกับโซลูช่ันหรือเครื่องมือต่�งๆ อย่�งเหม�ะสม พร้อมข้อมูล

ท่ีครบถ้วน มีประโยชน์ ใช้ง�นง่�ย และให้ประสบก�รณ์ท่ีดี ซ่ึง

ท้ังหมดน้ีจะส่งผลให้ผู้ข�ยส�ม�รถปิดก�รข�ยได้ และขับเคลื่อน

ธุรกิจให้มีก�รเติบโตท่ีย่ังยืนได้บนโลกน�วนอร์มอลอีกด้วย

อย่�งไรก็ดี กลุ่มช่วงอ�ยุของผู้บริโภคท่ีมีก�รคลิกโฆษณ� 

บนแพลตฟอร์ม LINE ม�กท่ีสุดในปีท่ีผ่�นม� คือ กลุ่มสูงวัย 

และกลุ่มเด็กอ�ยุ 15-19 ปี ซ่ึงแม้กลุ่มสูงวัยจะมีปฏิสัมพันธ์กับ

โฆษณ�น้อยลงในแต่ละปี ด้วยอัตร�เติบโตของก�รคลิกลดลง

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่�นม� แต่กลุ่มสูงวัยกลับเป็นกลุ่มท่ีมีอัตร�ก�ร

ซ้ือสินค้�และบริก�รจ�กก�รคลิกโฆษณ�เพ่ิมข้ึนทุกปี ช้ีให้เห็น

ว่�กลุ่มผู้บริโภคสูงวัยเร่ิมคุ้นเคยกับโลกออนไลน์ม�กข้ึน จนมี

ก�รเลือกคลิกโฆษณ�ท่ีพวกเข�สนใจจริงๆ และจะตัดสินใจซ้ือ

สินค้�กับแบรนด์ท่ีตอบโจทย์เท่�น้ัน.

มจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือ PLANET 

หลังแจกข่�วดีส่งท้�ยปล�ยปี นำ�กิจก�รค้�ร่วม                                                              

“แพลนเน็ต-เทนเซ็นต์” ลงน�มคว้�                                                     

ง�นปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รให้                             

บริก�รสถ�นีโทรทัศน์รัฐสภ�ผ่�น

เทคโนโลยีสื่อผสมปุ๊บ ก็ตั้ง บ.ย่อย 

“แพลนเน็ต ไซเบอร์” รุกธุรกิจ

ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยบน

ไซเบอร์ปั๊บ ง�นนี้บิ๊กบอส ประ

พัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กระซิบบอก 

ปี 2565 PLANET ยังมีข่�วดีๆ อีก

เพียบ มิตรรักแฟนคลับทั้งหล�ย

จับต�อย่�กะพริบจร้�.

วิถีการทำาโฆษณายุคใหม่

ข่าวดีเพียบ

บ

ดู

รุ่งนภา สารพิน

ประพัฒน์ 

รัฐเลิศกานต์

วัตต์ และค�ดว่�ในปี 2580 จะมีคว�มต้องก�รไฟฟ้�รวม 11,485 

เมกะวัตต์ โดยเป็นพลังง�นทดแทน 3,351 เมกะวัตต์ คิดเป็น 

29% ของคว�มต้องก�รไฟฟ้�รวมในพื้นที่อีอีซี สำ�หรับใช้ในพื้นที่ 

5 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภ�คตะวันออก (EECi), โครงก�รเขตส่งเสริมอุตส�หกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd), โครงก�รศูนย์นวัตกรรมก�รแพทย์ครบ

วงจร ธรรมศ�สตร์ (พัทย�) (EECmd), โครงก�รมห�นครก�รบิน

ภ�คตะวันออกและเมืองใหม่น่�อยู่อัจฉริยะ

อีกด้�นหนึ่งที่อีอีซีได้มีก�รพัฒน�ให้เหม�ะสมที่จะตอบ

สนองคว�มเป็นอยู่ที่ดีให้กับประช�ชนในพื้นที่ คือก�รยกระดับ

ระบบบริก�รส�ธ�รณสุข ซึ่ง สกพอ.ร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข

และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง จัดทำ� (ร่�ง) แผนก�รยกระดับระบบ

ส�ธ�รณสุขในเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก แบ่งออกเป็น 4 ด้�น 

ได้แก่ 1.ยกระดับให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่น 2.ยกระดับให้เหนือกว่� 

เป็น Sandbox ของประเทศ 3.ยกระดับบริก�รรองรับเมืองก�รบิน/

สน�มบิน และ 4.ด้�นสุขภ�วะของประช�ชน เพื่อกำ�หนดทิศท�ง

และบทบ�ท (Positioning) ก�รบริก�รส�ธ�รณสุขของหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้อง ภ�ยใต้หลักก�รข้อมูลชุดเดียวกัน และเครือข่�ยเดียว

ระบบเดียว  

รวมทั้งปรับแก้กฎระเบียบให้มีคว�มคล่องตัว เพื่อเป็น 

Sandbox ของประเทศ ผ่�นก�รขับเคลื่อน ดังนี้ ยกระดับโรง

พย�บ�ลปลวกแดง 2 ให้เป็น Sandbox ในก�รพัฒน�ระบบบริก�ร

ส�ธ�รณสุข ภ�ยใต้รูปแบบก�รร่วมลงทุนระหว่�งภ�ครัฐและ

เอกชน (PPP) โดยมติ กพอ.ในก�รประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 

4 ต.ค.64 เห็นชอบโครงก�รยกระดับโรงพย�บ�ลปลวกแดง 2 เป็น

หนึ่งในโครงก�ร EEC Project List มีกระทรวงส�ธ�รณสุขและ 

สกพอ.ร่วมกันดำ�เนินก�รเพื่อให้ประช�ชนที่อยู่อ�ศัยและทำ�ง�น

ในพื้นที่ได้รับบริก�รส�ธ�รณสุขอย่�งทันก�รณ์ สะดวก ปลอดภัย 

และมีคุณภ�พ ลดก�รเดินท�งไปรักษ�พย�บ�ลนอกพื้นที่ รวมทั้ง

ทำ�ให้สถ�นประกอบก�รมั่นใจว่�พนักง�นได้รับบริก�รอย่�งทัน

ท่วงทีจ�กโรงพย�บ�ลที่มีม�ตรฐ�น

รวมถึงติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�น และห�

ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวท�งก�รจัดทำ�โครงก�รพัฒน�ยกระดับก�ร

ให้บริก�รก�ร

แพทย์ฉุกเฉิน

ด้วยอ�ก�ศย�น

ของประเทศไทย 

นำ�ร่องในพื้นที่อีอีซี                  

ครอบคลุมทั้งท�ง

บก ท�งน้ำ� และ

ท�งอ�ก�ศ ต�ม

กระบวนก�รดำ�เนิน

ง�น ร่วมกับสถ�บัน

ก�รแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งช�ติ และพัฒน�

แอปพลิเคชันเฝ้�

ระวังสุขภ�พประช�ชนกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่โควิด-19 ร่วมกับ

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 

เ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เสริมความเข้มแข็งชุมชนอีอีซี

เพื่อให้ประช�ชนได้ทำ�แบบประเมินตัวเองผ่�นแอปสำ�หรับเฝ้�

ระวังสุขภ�พประช�ชน (EEC Care) ในเบื้องต้น โดยมีโรงง�นใน

อำ�เภอปลวกแดงอย่�งน้อย 10 โรงง�น เป็นกลุ่มเป้�หม�ยนำ�ร่อง 

ขณะเดียวกัน สกพอ.ยังได้ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วม

มือก�รส่งเสริมก�รลงทุนและบริก�รท�งก�รเงินเพื่อพัฒน�อีอีซี 

กับธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน) ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและ

สหกรณ์ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�ง

และขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และบริษัท ทิพย

ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) เพื่อเป็นกลไกสำ�คัญเพื่อเร่งบรรเท�ผล 

กระทบสถ�นก�รณ์ โควิด-19 ส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

หรือบริก�รธุรกรรมท�งก�รเงินประเภทต่�งๆ ก�รพัฒน�นวัตกรรม

ใหม่ด้�นก�รเงิน ที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบก�รทุกระดับในพื้นที่ 

อีอีซี และสร้�งคว�มมั่นคงท�งด้�นเศรษฐกิจอีกแนวท�งหนึ่ง

โดยเป็นก�รสนับสนุนในเรื่องสินเชื่อรูปแบบพิเศษที่เหม�ะ

สมกับผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอีในแต่ละกลุ่ม สินเชื่อเพื่อยกระดับ

เกษตรกรไปสู่ก�รทำ�ธุรกิจก�รเกษตร และเข้�ถึงบริก�รประกันภัย

ในรูปแบบต่�งๆ ที่เหม�ะสม ลดคว�มเสี่ยงผู้ประกอบก�ร รวมทั้ง

เพิ่มศักยภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจให้กลุ่มผู้ประกอบก�รเอสเอ็มอี 

กลุ่มเกษตรกร และชุมชนในพื้นที่อีอีซี 

เกิดคว�มเข้มแข็งยกระดับร�ยได้ต่อเนื่อง 

เสริมสร้�งเศรษฐกิจฐ�นร�กให้มั่นคง ซึ่ง

จะเป็นต้นแบบเพื่อนำ�ไปใช้พัฒน�พื้นที่

อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไปในอน�คต

ทั้งนี้ คว�มร่วมมือของ 4 สถ�บัน

ก�รเงินดังกล่�ว ได้ผลักดันให้เกิดธุรกรรม

ท�งก�รเงิน ที่จะเป็นเครื่องมือส่งเสริม

คว�มแข็งแกร่งท�งเศรษฐกิจในพื้นที่อีอีซี                 

ที่สำ�คัญๆ ได้แก่ ธน�ค�รกรุงไทย ให้

บริก�รสินเชื่อสำ�หรับผู้ประกอบก�รใน

พื้นที่อีอีซี อ�ทิ 1.สินเชื่อ SME EEC 4.0 

ให้วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่�ของหลักประกัน 

หรือสำ�หรับวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้�นบ�ท 

ส�ม�รถกู้ได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำ�

ประกัน 2.สินเชื่อ SME Robotics and 

Automation เพิ่มประสิทธิภ�พธุรกิจด้วย

เทคโนโลยีอัตโนมัติ วงเงินสูงสุด 80% 

ของเงินลงทุน ผ่อนน�นสูงสุด 7 ปี 

ด้�น ธ.ก.ส.มีม�ตรก�รสินเชื่อ

พิเศษ 1.สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้�งไทย 

วงเงินต�มคว�มจำ�เป็นในก�รดำ�เนิน

ง�น อัตร�ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีเป็นระยะเวล� 3 ปี และปีที่ 4 

เป็นต้นไปอัตร�ดอกเบี้ยปกติ ระยะเวล�ชำ�ระคืน 15-20 ปี เพื่อ

เป็นเงินหมุนเวียนในก�รประกอบธุรกิจ 2.สินเชื่อเสริมแกร่ง SME 

เกษตร กรณีใช้หลักทรัพย์ไม่เกิน 100 ล้�นบ�ท กรณีใช้บุคคล

ค้ำ�ประกันไม่เกิน 300,000 บ�ท อัตร�ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะ

เวล� 10 ปี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมท�งก�รเกษตร

นำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมม�ใช้ และ 3.สินเชื่อนวัตกรรมดีมีทุน 

วงเงินไม่เกิน 300,000 บ�ท อัตร�ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวล�

ชำ�ระคืน 10 ปี เพื่อส่งเสริมเกษตรกร และประช�ชนทั่วไปนำ�

นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญ� ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิตใน

รูปแบบสม�ร์ทฟ�ร์มเมอร์

ด้�นเอสเอ็มอีแบงก์ ให้บริก�รออกสินเชื่อพิเศษแก่ผู้

ประกอบก�รเอสเอ็มอี และธุรกิจร�ยย่อยอื่นๆ ได้แก่ 1.สินเชื่อฟื้น

ฟูเพื่อฟื้นฟูกิจก�รหลังโควิค-19 วงเงินสูงสุด 50 ล้�นบ�ท อัตร�

ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก โดย 6 เดือนแรกรัฐบ�ลจ่�ย

ดอกเบี้ยแทน มีระยะเวล�ชำ�ระคืน 10 ปี 2.สินเชื่อ SME เพื่อรี

ไฟแนนซ์ ลงทุนปรับปรุง ขย�ยธุรกิจ และเสริมสภ�พคล่อง วงเงิน

สูงสุด 50 ล้�นบ�ท อัตร�ดอกเบี้ย 4.5-6% ต่อปี ระยะเวล�ชำ�ระ

คืน 10 ปี ปลอดชำ�ระเงินต้น 18 เดือน

และทิพยประกันภัยสนับสนุนให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ผู้ประกอบ

ก�รและนักลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดยบริษัทได้สร้�งผลิตภัณฑ์ประกัน

ภัย “TIP EEC 4.0” ได้แก่ 1.ก�รประกันสำ�หรับพ่อค้�แม่ค้� 

สำ�หรับคว�มเสียห�ยอุบัติภัยสำ�หรับรถเข็นข�ยสินค้� ร้�นค้� และ

ทรัพย์สินต่�งๆ คุ้มครองทรัพย์สินวงเงิน 10,000-30,000 บ�ท 

และได้ขย�ยคว�มคุ้มครองเงินชดเชยก�รสูญเสียร�ยได้ไม่เกิน 

4,500 บ�ทจ�กอุบัติภัยดังกล่�ว ในร�ค�เริ่มต้น 365 บ�ท 2.คุ้มค

รองโรงง�นที่มีก�รปรับไลน์ก�รผลิต จ�กแบบเก่�เป็นระบบออโต

เมชัน เพื่อใช้ประโยชน์จ�ก 5G โดยคุ้มครองก�รสูญเสียร�ยได้จ�ก

ก�รถูกแฮ็กข้อมูล จนทำ�ให้ดำ�เนินก�รผลิตไม่ได้ ในวงเงินสูงสุด 10 

ล้�นบ�ท.

แ
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ปีขาล..สืบสานสร้างคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี

วลาเปลี่ยน อายุก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติ  และยิ่งเกี่ยวกับ                                                                          

ร่างกายแล้ว  ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม 

แม้ว่าคุณอาจไม่สามารถหยุดกระบวนการชราภาพได้ แต่คุณ

สามารถชะลอความชราได้อย่างแน่นอน 

ขึ้นปีใหม่แบบนี้ เรารวบรวม 25 วิธีจากแพทย์ชั้นนำาและผู้

เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการออกกำาลังกาย มาอธิบายลักษณะต่างๆ ที่

ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าสู่วัย 50 ปี และวิธีที่เราจะตอบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อชะลอความ

แก่  มาบอกเล่าเก้าสิบ อย่างน้อยเราก็จะได้หัวเราะ 555 ต้อนรับปี 

2565 ได้อย่างสบายใจ ..เริ่มจากวัย 50 อัป

1.การเผาผลาญของคุณช้าลงกว่าเดิม 

เมื่อคุณอายุ 50 ปี คุณจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเผาผลาญช้ากว่า

ช่วงอายุที่ยังน้อยของคุณอย่างมาก นี่เป็นเพียงกระบวนการชราภาพตาม

ปกติ แม้ว่าการออกกำาลังกายเป็นประจำา อาจทำาให้การชะลอตัวช้าลง

เล็กน้อย แต่ก็ยากที่จะแข่งขันกับเวลา แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดเกี่ยวกับการ

เผาผลาญที่ช้าลง ก็คือการใช้แคลอรีน้อยลงในการลดน้ำาหนัก เช่น หาก

คุณควบคุมอาหาร 2,000 แคลอรีในช่วงอายุ 30 และ 40 ปี และรักษา

น้ำาหนักให้คงที่ การรับประทานอาหาร 2,000 แคลอรีแบบเดียวกันนั้น 

อาจทำาให้น้ำาหนักเพิ่มขึ้นในช่วงอายุ 50 และ 60 ปี ซึ่งหมายความว่า

คุณต้องกินน้อยลง เพื่อรักษาน้ำาหนักของคุณ และจำากัดแคลอรีของคุณ

ให้มากขึ้นหากคุณต้องการลดน้ำาหนัก  

2.คุณอาจมีปัญหาทางเดินอาหาร อันเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมน 

เนื่องจากอายุเฉลี่ยของวัยหมดประจำาเดือน คือมีอายุมากกว่า 51 

ปี การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างสำาหรับผู้หญิงคือเรื่องฮอร์ โมน ที่สำาคัญ

พวกเขาจะพบกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพของลำาไส้ เช่น อาการ

ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือท้องผูก เพราะอาหารเดิมๆ ที่พวกเขากินสามารถ 

กลายเป็นอาหารที่พวกเขาไม่สามารถรับประทานได้เหมือนเดิม ทั้งนี้ 

แนะนำาให้ลองรับประทานอาหารเพื่อขจัดไขมันออกจากร่างกาย เพื่อดู

ว่าคุณรู้สึกอย่างไร หรือลองเปลี่ยนมากินผลิตภัณฑ์จากนม กลูเตน และ

ข้าวสาลี ที่เราคิดว่าอาจจะไม่ต่อดีสุขภาพมากนัก ซึ่งนั่นเป็นทางเลือก

ในการกินอาหาร ที่อาจช่วยแก้ปัญหาการป้องกัน น้ำาหนักตัวที่ลดลงได้

เช่นกัน เมื่อลำาไส้ของคุณฟื้นตัว จากการกำาจัดอาหารบางชนิดชั่วขณะ

หนึ่ง และเพิ่มโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำาไส้ พบได้ในโยเกิร์ต คุณ

สามารถลองอีกครั้ง และดูว่าร่างกายของคุณเป็นอย่างไร  

3.การสูญเสียกระดูกของคุณเพิ่มขึ้น 

เมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำาเดือน น่ันย่ิงทำาให้การสูญเสียมวล

กระดูกของพวกเธอก็จะเพ่ิมมากข้ึน ภายในระยะเวลา 3-5 ปี ซ่ึงอาจนำา

ไปสู่การบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเนื่องจากการหกล้ม ผู้

เช่ียวชาญแนะนำาเรื่องการฝึกความแข็งแรง โดยการหม่ันออกกำาลังกาย 

เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการชะลอการสูญเสียกระดูก เพราะ

ก่อนหน้าน้ีฮอร์โมนเอสโตรเจนจะช่วยปกป้องกระดูก และเมื่ออายุมากข้ึน 

มวลกระดูกมันลดลงหรือหายไป คุณต้องเข้าไปฝึกเรื่องการยกน้ำาหนัก หรือ

ยกเวท ข่าวดีก็คือการทำางานกลุ่มกล้ามเน้ือหลักๆ หรือกล้ามเน้ือแขนและ

ขา แนะนำาให้ออกกำาลังกายด้วยวิธีน้ีสัปดาห์ละ 2 คร้ังจะช่วยได้  

4.การสูญเสียกล้ามเนื้อของคุณเพิ่มขึ้น 

ผู้เช่ียวชาญอธิบายว่า การสูญเสียกล้ามเน้ือ เกิดข้ึนต้ังแต่มวลกล้าม

เน้ือทำางานสูงสุด เมื่ออายุ 25 ปี เว้นแต่คุณจะได้รับการฝึกความแข็งแรง

เพื่อชดเชย อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียเหล่าน้ันมีความสำาคัญมากข้ึนหลัง

จากอายุ 50 ปี เมื่อการผลิตฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของ

มนุษย์ และฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลง การผลิตฮอร์โมนเหล่าน้ันช้าลง

ตามอายุ และคุณไม่สามารถหยุดมันได้แต่อย่างใด แม้ว่าคุณจะไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงธรรมชาติของร่างกาย

ได้ แต่คุณสามารถเปล่ียนนิสัยของ

คุณได้ เช่นการให้ความสำาคัญกับ

การนอนหลับ เพราะน่ันคือเวลาท่ี

ร่างกายหล่ังฮอร์โมนออกมา 

5.คุณประสบกับการสูญ 

เสียเส้นใยของกล้ามเนื้อ 

ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า 

คุณสูญเสียเส้นใยกล้ามเนื้อบาง

ประเภทเร็วกว่าประเภทอื่น และ

การสูญเสียเส้นใยกล้ามเนื้อ จะ

ทำาให้กล้ามเนื้อกระตุกเร็วนั้น

ทำางานได้น้อยลง ความจริงข้อนี้ควรหันมาดูแลเส้นใยกล้ามเนื้อเพื่อ

เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ เมื่อคุณอายุมากหรืออายุ 70, 80 ขึ้น

ไป ทั้งนี้ เส้นใยกล้ามเนื้อกระตุกเร็วมีหน้าที่ช่วยให้คุณฟื้นการทรงตัวได้

อย่างรวดเร็วหากคุณสะดุดล้ม  ขอแนะนำาให้รวมการออกกำาลังกายทุก

นต้นปีใหม่ ความคาดหวังต่างๆ ย่อมตามมา โดยเฉพาะ

คุณภาพชีวิตอนาคตของชาติอย่างเด็กและเยาวชน รวมทั้ง

บรรดาผู้หญิงเพศแม่ เพราะปรากฏว่าปีที่ผ่านมานั้น ปัญหา

ความรุนแรงในเด็กและสตรียังคงมีให้เห็นอยู่เนืองๆ โดยสถิติต่อ

ประเด็นดังกล่าวนี้ก็มิได้ลดน้อยถอยลง เพียงแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบ

ตามโลกที่เปลี่ยนไปเท่านั้น

กรณีดังกล่าวนี้ “ผู้นำาสตรี” มีความเห็นที่อยากเห็นการก้าว

เดินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและคนเพศแม่ เป็นข้อแนะนำา

เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจสู่ชีวิตที่ดีในปีขาลนี้

ดร.รัชดา ธนาดิเรก

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

“สำาหรับมุมมองที่อยากเห็น

ผู้หญิงในปี 2565 คืออยากให้ผู้

หญิงวางแผนการดูแลสุขภาพ และ

วางแผนเรื่องของการใช้เงิน โดย

เฉพาะในปีหน้าบ้านเรากำาลังเข้า

สู่สังคมผู้สูงอายุ ที่จะมีผู้สูงอายุที่

อายุเกิน 60 ปี คิดเป็นประมาณ 

20% ของประชากร ประกอบกับ

ผู้หญิงมักจะมีอายุที่ยืนยาวกว่า

ผู้ชายถึง 6 ปี และโดยเฉลี่ยผู้หญิง

จะมีอายุยืนประมาณ 82-83 ปี 

ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องเริ่มวางแผน

เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยตั้งแต่เนิ่นๆ หรือตั้งแต่วัยเริ่มทำางาน

มีรายได้ ก็ต้องมองเรื่องการเก็บออมเงิน และเริ่มต้นดูแลสุขภาพ

ควบคู่กันไป อีกทั้งหากเราไม่ดูแลสุขภาพก็จะทำาให้ป่วยโรคเรื้อรังที่

ต้องใช้เงินเยอะ และอาจต้องขาย

ทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อรักษาตัวเอง 

เป็นต้น ดังนั้น สองเรื่องนี้เป็นสิ่ง

สำาคัญที่ผู้หญิงทุกคนต้องเริ่มทำา

ตั้งแต่วันนี้”

กัญญณัฎฐ์ สิริธารเบญจกุล 

ประธานมูลนิธิปั้นเด็กดี

“อยากเห็นเรื่องของการ

ปลูกฝังเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่ 

ปัจจุบันมีข้อความที่เด็กวัยรุ่นแชร์

ต่อๆ กันในโลกโซเชียล ในประเด็น

สัปดาห์ ที่มุ่งเป้าไปที่เส้นใยที่กระตุกอย่างรวดเร็วของคุณ นั่นหมายถึง

การออกกำาลังกายแบบแรงต้าน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้าม

เนื้อ เล่นกีฬาตีเทนนิส เต้นรำา กระโดดเชือก หรือแม้แต่การเล่นกระโดด

ตามรอยเส้นที่วาดไว้ ก็จะทำาให้ร่างกายของคุณได้รับการกระตุ้น ที่เกี่ยว

กับกระตุกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแนะนำาให้คุณลองฝึกการออกกำาลังกายดัง

กล่าวนี้ โดยใช้เวลาสองสามนาทีเป็นประจำา เพื่อเพิ่มไฟเบอร์หรือเส้นใย

กล้ามเนื้อที่กระตุกเร็วนั้น เพื่อป้องกันการหกล้ม 

6.ร่างกายของคุณเก็บกักไขมันได้มากขึ้น 

เมื่อเราอายุมากขึ้น ร่างกายของเรา

จะเก็บกักไขมันได้ง่ายขึ้น และเผาผลาญ

ไขมันได้น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรา

เครียดหรือขาดน้ำา ประกอบกับการลดลง

ของฮอร์ โมนเอสโตรเจน จะขยายผลด้าน

ลบของความเครียด และหยุดการเปลี่ยน

เส้นทางไขมัน ไปยังพื้นที่บริเวณของการ

สืบพันธุ์ หรืออวัยวะช่วงล่างของคุณ ดังนั้น

คุณจะลงเอยด้วยการสูญเสียรูปร่างนาฬิกา

ทราย และเพิ่มน้ำาหนักรอบหน้าท้องได้ง่าย

ขึ้น อย่างแรกเลยให้หลีกเลี่ยงการกินขนม

ขบเคี้ยว เพราะคุณไม่มีพื้นที่รองรับไขมัน

เหมือนเวลาที่คุณอายุน้อย แต่ให้เปลี่ยนมา

รับประทานอาหารกลุ่มโปรตีนและไฟเบอร์เพื่อสุขภาพของคุณ เพราะ

อาหารกลุ่มนี้จะช่วยขจัดความอยากอาหาร และทำาให้คุณอิ่มนานขึ้นเพื่อ

หลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจต่างๆ 

7.คุณสูญเสียความยืดหยุ่น 

ผู้เช่ียวชาญกล่าวว่า “ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าคนจำานวนมากในวัย 

50 มักจะมีรอยแยกหรือรอยร้าว และมีเหตุผลอยู่ว่า หลังจากอายุ 50 ปี 

ร่างกายของคุณจะสูญเสียความยืดหยุ่น ซ่ึงจะทำาให้คุณมีแนวโน้มท่ีจะได้

รับบาดเจ็บของกล้ามเน้ือมากข้ึน เช่น กล้ามเน้ือและเส้นเอ็นสูญเสียความ

ยืดหยุ่น และหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมตามอายุ ซ่ึงทำาให้มีโอกาสบาด

เจ็บมากข้ึน” ท้ังน้ี ความสำาคัญของการผสมผสานรูปแบบ การดูแลสุขภาพ

ทางเลือก เข้ากับกิจวัตรประจำาวันของ

คุณ เช่น การดูแลเก่ียวกับไคโรแพรคติก                   

การยืดกล้ามเน้ือ และการนวดบำาบัด 

เมื่อคุณอายุ 50 ปี ส่ิงน้ีจะช่วยป้องกัน

การบาดเจ็บ และหลังจากท่ีคุณพักฟ้ืน

เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บ ร่างกายก็จะฟ้ืน

ตัวเร็วข้ึน 

8.ผิวของคุณเปลี่ยนไป 

ร่างกายของเรามีอายุมากขึ้น 

ผิวของเราก็มีอายุมากขึ้นเช่นกัน เรา

จะสังเกตว่าผิวแห้งแตกลอก ผิวหย่อน

คล้อย และมีเซลลูไลท์บนผิวเพิ่มมาก

ขึ้น นั่นเป็นเพราะการผลิตคอลลาเจนที่ลดลง เนื่องจากขาดฮอร์ โมนเอส

โตรเจน แนะนำาให้เพิ่มปริมาณคอลลาเจน โดยการดื่มน้ำาซุปกระดูกมาก

ขึ้น และเติมผงคอลลาเจนลงในสมูทตี้หรือกาแฟของคุณ  

9.คุณมีความอ่อนไหวต่อการบาดเจ็บมากกว่า 

หญิงชราวัยกลางคนน่ังท่ีโต๊ะ บนโต๊ะในบ้านเพื่อความผ่อนคลาย และ

เหยียดแขนและมือด้านหลังศีรษะและคอ มักจะย้ิมอย่างมีความสุข เพราะ

ในระหว่างการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมน ผู้หญิงจะไวต่อการบาดเจ็บมากข้ึน 

เช่น โรคพังผืดท่ีฝ่าเท้า โรคชาท่ีมือ และโรคเอ็นอักเสบ แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจน

ว่าเป็นอย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บ ผู้เช่ียวชาญแนะนำาให้ทำาท่า

วอร์มอัพและท่าคูลดาวน์ให้นานข้ึน นอกจากน้ีให้เปล่ียนการออกกำาลังกาย 

และพยายามหลีกเล่ียงการเคลื่อนไหวซ้ำาๆ หรือไม่น่ังอยู่กับท่ี หรือแม้แต่ขณะ

ท่ีคุณกำาลังน่ังทำางานท้ังวัน ก็ให้พักบ่อยๆ และหม่ันยืดแขนของคุณ อีกท้ังเมื่อ

คุณต้องการออกกำาลังกายด้วย

การยกน้ำาหนัก ให้ข้อต่อของ

คุณอยู่ในแนวเดียวกัน 

10.ร่างกายของคุณ 

สังเคราะห์ โปรตีนอย่างมี

ประสิทธิภาพน้อยลง 

ผู้เชี่ยวชาญอธิบาย

ว่า ร่างกายของคุณสามารถ

สังเคราะห์ โปรตีนได้

อย่างมีประสิทธิภาพน้อย

ลง ทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการ

จัดการกับสิ่งนี้ คือความ

กระฉับกระเฉง หมายความ

ว่าคุณสามารถสังเคราะห์ โปรตีนได้ดีกว่าการที่คุณนั่งอยู่กับที่ ดังนั้นจง

กระฉับกระเฉงด้วยการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อด้วยการยืดเหยียด

ร่างกาย หรือที่เรียกกันว่า strength training  และกินอาหารที่มีโปรตีน

สูง ประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงหลังจากนั้นให้ฝึกการยืดเหยียดร่างกาย 

เพราะการฝึกความแข็งแรงด้วยวิธีนี้ จะช่วยเพิ่มการสังเคราะห์ โปรตีน

ของกล้ามเนื้อได้  

11.ความใคร่ของคุณลดลง 

เพื่อเพิ่มความต้องการทางเพศ ผู้หญิงต้องการฮอร์ โมนเพศชาย

และฮอร์ โมนการเจริญเติบโตมากขึ้น และต้องการลดฮอร์ โมนแห่ง

ความเครียด หรือฮอร์ โมนคอร์ติซอลให้น้อยลง ดังนั้นให้ยุติการออก

กำาลังกายที่ฝึกความอดทนเป็นเวลานาน เช่น การทำาท่าแพลงกิ้ง และ

การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วย

ได้ และแนะนำาให้เลือกฝึกความแข็งแรง

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และเลือกการออก

กำาลังกาย ที่ใช้การฝึกเป็นช่วงสั้นๆ 1-2 

ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้การลดปริมาณ

แอลกอฮอล์และน้ำาตาลที่คุณบริโภค

เข้าไป สามารถช่วยเพิ่มความใคร่ได้ 

12.เท้าของคุณจะเปลี่ยนรูปร่าง 

เมื่อคุณอายุมากข้ึน เท้าของคุณจะ

ยาวข้ึนและกว้างข้ึนหรือแบนออก เพราะ

เท้าสามารถเติบโตได้มากกว่าคร่ึงภายในเวลา 10 ปี ผู้เช่ียวชาญบอกว่า 

“เท้าของเราจะแบนออกเมื่อเราอายุมากข้ึน เพราะเส้นเอ็นและเอ็นในท่ีสูญ

เสียความยืดหยุ่น น้ำาหนักก็เป็นปัจจัยร่วมด้วย ดังน้ันแนะนำาให้วัดเท้าของ

คุณทุกๆ สองสามปี เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำาลังซ้ือขนาดรองเท้าท่ีเหมาะสม” 

13.คุณอาจพัฒนาสภาพเท้าได้ 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า “บางคนพัฒนาการของเท้ามักจะผิดรูป เช่น 

โรคเท้าหัวค้อน โดยที่นิ้วหัวแม่เท้าเอียงไปเบียดกับนิ้วชี้เท้า โดยทั่วไป

แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมพันธุ์ แต่ประเภทของรองเท้าที่คุณเลือกสวมใส่ 

และกิจวัตรประจำาวันของคุณก็มีส่วนเช่นกัน ดังนั้นอย่าพยายามบีบเท้า

ของคุณ ให้สวมรองเท้าที่คับเกินไป นั่นจะทำาให้ปัญหาแย่ลงเท่านั้น” 

14.คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้ออักเสบมากขึ้น 

คุณทราบดีว่าโรคข้ออักเสบเป็นปัญหาสำาคัญกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 

50 ปี และไม่ใช่แค่ในมือคุณเท่านั้น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือการ

ปวดตามข้อ มักปรากฏได้ในเท้าทั้งสองข้าง ในขณะที่โรคข้อเข่าเสื่อมส่ง

ผลต่อเท้าข้างหนึ่ง แนะนำาให้ลงทุนหรือเลือกรองเท้าที่เหมาะสม และ

พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายแอคทีฟอยู่เสมอ เช่น การออกกำาลัง

กาย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะช่วยรักษาข้อต่อที่ดี ในกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยว

กับข้อต่อให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาอาการ 

15.คุณมีแนวโน้มที่จะขาดแคลเซียมมากขึ้น 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับแคลเซียมเพียงพอ และแนะนำา

ให้คุณได้รับแคลเซียมอย่างน้อย 1,200 มก.ต่อวัน ทั้งในอาหารกลุ่ม

ของโยเกิร์ต นม และชีส เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีเยี่ยม หรือจะเลือกดื่ม

นมถั่วเหลืองไม่หวานหนึ่งถ้วย ซึ่งมีแคลเซียม 140 มก. หรืออาหารที่มี

แคลเซียมสูงอื่นๆ เช่น คะน้าดิบ ส้ม บร็อกโคลี ถั่วแระญี่ปุ่น เมล็ดงา 

อัลมอนด์ เต้าหู้ รวมทั้งถั่วอบและถั่ว 

16.ไขมันของคุณจะกระจายออกไป 

สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณเก็บสะสมไขมันได้มาก     

ขึ้นก็คือ มันจะกระจายไขมันออกไปด้วย ซึ่งจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ร่างกาย

ของคุณโดยสิ้นเชิง เมื่อผู้หญิงอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ไขมันจะกระจายไป

ที่สะโพกและต้นขาเพื่อรองรับการตั้งครรภ์ ฯลฯ เมื่ออายุมากขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยหมดประจำาเดือน การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปลี่ยน

ไป และเมื่อร่างกายผลิตฮอร์ โมนเอสโตรเจนน้อยลง ไขมันก็จะสะสม

ที่หน้าท้อง ที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นพุง หรือห่วงยางหน้าท้องของวัยหมด

ประจำาเดือน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำาแนวทางสามทาง คือการกินที่สะอาด

และดีต่อสุขภาพ การออกกำาลังกายด้วยคาร์ดิโอ หรือการออกกำาลังกาย

ที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจและปอด ทำาให้เลือดไหวเวียนดี อีกทั้งยังช่วย

ลดไขมันอีกด้วย เพื่อเผาผลาญไขมันในร่างกายโดยรวม และเป็นการ

ออกกำาลังกายที่ตรงเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างแกนกลางหลังด้วยเช่นกัน  

17.คุณอาจมีอาการปากแห้ง 

อาการปากแห้งเป็นเรื่องปกติ สำาหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่ง

อาการปากแห้งเรื้อรังมาพร้อมกับยายอดนิยมมากมาย สำาหรับปัญหา

อาวุโสทั่วไป เช่น ความดันโลหิตสูง โรคพาร์กินสัน และโรคข้ออักเสบ 

รวมทั้งเป็นอาการของโรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบ และโรคภัยไข้เจ็บ

อื่นๆ ด้วย” อีกทั้งแพทย์หรือทันตแพทย์มักไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้ และน่า

เสียดายที่ปากแห้งสามารถนำาไปสู่ฟันผุและฟันผุมากขึ้น (น้ำาลายน้อยลง

หมายถึงการล้างฟันตามธรรมชาติน้อยลง ทำาให้ฟันผุจากแบคทีเรีย) โรค

เหงือก ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่ามีหลายวิธี ในการบรรเทาอาการปากแห้ง 

ซึ่งรวมถึงการเคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน้ำาตาลและลูกอมแข็ง เนื่องจาก

กระตุ้นการผลิตน้ำาลาย รักษาความชุ่มชื้นด้วยการดื่มน้ำามากๆ การแปรง

ฟันและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำา 

18.คุณอาจกลายเป็นคนแพ้น้ำาตาลแลคโตส 

นักโภชนาการในเมือง Charlotte รัฐนอร์ทแคโรไลนา บอกว่า 

“ความหนาแน่นของกระดูกลดลงอย่างมาก ระหว่างและหลังวัยหมด

ประจำาเดือน เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามธรรมชาติ อย่างไร

ก็ตาม การแพ้น้ำาตาลแลคโตส (เป็นน้ำาตาลท่ีพบได้ในสัตว์ท่ีเล้ียงลูกด้วย

นม เช่น นมแม่ นมวัว นมแพะ) น้ันพบได้บ่อยในสตรีวัยกลางคน ทำาให้

ยากสำาหรับหลายๆ คนท่ีจะดื่มนม ซ่ึงเป็นอาหารท่ีสร้างกระดูกท่ีคนส่วน

ใหญ่นึกถึงกันมากท่ีสุด แนะนำาให้สำารวจผลิตภัณฑ์นมท่ีมีแลคโตสต่ำา 

เช่น โยเกิร์ตกรีก และชีสแข็ง หรือแหล่ง

แคลเซียมอื่นๆ เช่น เต้าหู้ นมถ่ัวเหลือง 

และผักใบเขียว ส่ิงเหล่าน้ีสามารถช่วยให้

คุณรักษากระดูกให้แข็งแรงเมื่ออายุมาก

ข้ึนได้เช่นกัน  

19.สมองของคุณอาจอ่อนแอ 

นอกจากร่างกายของคุณแล้ว 

สมองของคุณจะอ่อนแอลงตามอายุเช่นกัน 

โดยเฉพาะผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีต้องออก

กำาลังกายสมอง คิดว่าสมองเป็นกล้ามเน้ือ 

ถ้าคุณไม่ใช้มัน มันจะหดตัวและอ่อนแอ ดังน้ันวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการดูแล

สมองให้แข็งแรงคือ การทำาส่ิงใหม่ๆ ทำาลายความน่าเบื่อของชีวิต 

20.อุ้งเชิงกรานผิดปกติ 

ผู้หญิงมากกว่าครึ่งที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีอาการผิดปกติ

ของอุ้งเชิงกราน ซึ่งอาจนำาไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่หลากหลาย ซึ่งอาการที่พบ

บ่อยที่สุดคือปัญหากระเพาะปัสสาวะ อวัยวะย้อย ช่องคลอดแห้ง และ

ความต้องการทางเพศต่ำา หนึ่งในสาเหตุหลักคือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานไม่

ได้รับการฝึก พวกเขาควรได้รับการฝึกฝนและออกกำาลังกายเหมือนกับ

กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ของเรา แต่มักถูกมองข้าม และเมื่ออายุมากขึ้นและ

ขาดการฝึก กล้ามเนื้อของเรา นำามาสู่ความตึงเครียด ซึ่งเป็นสาเหตุของ

ความผิดปกติและปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้ 

21.ผมและเล็บของคุณจะอ่อนแอ 

เช่นเดียวกับที่ผิวของเราสูญเสียความยืดหยุ่น เราอาจสังเกตเห็น

การเปลี่ยนแปลงในเล็บและผมของเรา ในคนอายุมากกว่า 50 ปี มัก

ประสบปัญหาเล็บเปราะและผมเปราะ ซึ่งมักจะแตกหักและไม่เติบโตเร็ว

เท่าที่ควร ดังนั้นการเพิ่มปริมาณแคลเซียม สามารถสร้างความแตกต่าง

อย่างมาก เมื่อพูดถึงผมและเล็บ 

22.สายตาของคุณอาจอ่อนแอลง 

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ยิ่งอายุมากขึ้น สายตาก็ยิ่งแย่ลง สิ่งนี้ทำาให้คน

ส่วนใหญ่ที่อายุเกิน 50 ปีมีปัญหาในการมองเห็นในความมืด และระยะ

ทางและความลึกในการตัดสิน ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับ

รถของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนหรือตอนเช้า รวมทั้ง

นำาทางสภาพแวดล้อมในบ้านของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นคุณ

ควรตรวจตาบ่อยๆ และหากคุณมีปัญหาในการมองเห็นตอนกลางคืน 

คุณควรอยู่ให้ห่างจากถนน เมื่อบรรยากาศเริ่มมืดลง หรือในตอนเย็น 

23.คุณจะมีปัญหาทางทันตกรรมมากขึ้น 

เนื่องจากเคลือบฟันสึกกร่อนเมื่อคุณอายุมากขึ้น ผู้ที่มีอายุ

มากกว่า 50 ปีอาจมีฟันผุ ปวดฟัน หรือปัญหาทางทันตกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่ง

ต้องได้รับการดูแลมากขึ้น  

24.ความจำาระยะสั้นของคุณเปลี่ยนไป 

การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ ที่น่าสังเกตมากที่สุด

ประการหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นคือความจำาระยะสั้นที่ไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลต่อ

งานประจำาวัน และกิจวัตรประจำาวันแบบง่ายๆ ที่มีมานานหลายปีได้ 

และการรับรู้ยังเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการตัดสิน โดยบางคนประสบ

กับเวลาตอบสนองที่ช้าลง และการรับรู้ร่างกายไม่ดี ดังนั้นการปรับปรุง

ความรู้ความเข้าใจของคุณ ด้วยการเล่นเกมหน่วยความจำา กิจกรรมเพิ่ม

หน่วยความจำา และตื่นตัวอยู่เสมอ จะช่วยลดอาการหลงๆ ลืมๆ ได้  

25.ระดับฮอร์ โมนเพศชายของคุณอาจลดลง 

โดยทั่วไประดับฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน มีแนวโน้มลดลงเมื่อ

ผู้ชายมีอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก 50 ปี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางระบบทางเดินปัสสาวะ กล่าวว่า “นั่นอาจส่งผลให้มีไขมันเพิ่มขึ้น 

มวลกล้ามเนื้อลดลง และรักษามวลกล้ามเนื้อได้ยากขึ้น นอกจากนี้ ต่อม

ลูกหมากมีแนวโน้มเติบโตในผู้ชายอายุมากกว่า 50 ปี และในผู้ป่วยบาง

รายอาจส่งผลให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติ เช่น ตื่นบ่อยในตอนกลางคืน 

ปัสสาวะบ่อย และต้องรีบไปเข้าห้องน้ำา 

ดังนั้น วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ช่วยหลีกเลี่ยงฮอร์ โมนเพศชาย

ต่ำา เช่น การกินให้ดีขึ้นและออกกำาลังกายสามารถปรับปรุงเรื่องต่างๆ 

สำาหรับผู้ชายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ หลายคนยังมีความเสี่ยง

ด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น โรคอ้วนหรือโรคเบาหวาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตสามารถช่วยได้. 

 

2565 ..อายุเป็นแค่ตัวเลข

สำ�รวจ..25วธิีชะลอวยั

ที่บอกว่า “ลูกไม่ได้อยากเกิดมา แต่พ่อแม่ทำาให้เกิด” ซึ่งอันที่จริงข้อความ

นี้มาจากข้อความที่แม่ชีศันสนีย์ ท่านได้พูดไว้ว่า “ลูกไม่ได้อยากเกิด แต่

พ่อแม่อยากให้เกิด ดังนั้น พ่อแม่จะต้องไม่คาดหวังกับลูกๆ แต่ต้องยอมรับ

ในสิ่งที่ลูกเป็น” ซึ่งเด็กๆ วัยรุ่นนำาข้อความดังกล่าวที่ไม่ครบ หรือนำามาแค่

ท่อนเล็กๆ และแชร์ต่อๆ กัน นั่นจึงทำาให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่เด็กๆ วัย

รุ่น ตรงนี้จึงอยากให้มีการปลูกฝังในการเรียนการสอน เรื่องความกตัญญู

กับพ่อแม่ และความเชื่อทางศาสนา เกี่ยวกับการทำาแท้งซึ่งเป็นเรื่องที่บาป 

และผิดหลักมนุษยธรรม ส่วนเรื่องของผู้หญิงที่ปัจจุบันพบว่าถูกทำาร้าย

เยอะขึ้น ซึ่งเกิดจากความรุนแรงในครอบครัว กลายเป็นความรุนแรงทาง

เพศ ดังนั้น การปลูกฝังค่านิยมเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

ตั้งแต่วัยพ่อแม่เป็นเรื่องสำาคัญ เพื่อไม่ให้เด็กซึมซับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ

สม นอกจากนี้อยากเห็นบทลงโทษที่จริงจังเด็ดขาดกับผู้ที่กระทำารุนแรงกับ

ผู้หญิง เพราะตรงนี้ถ้าบทลงโทษเข้มจะช่วยผู้หญิงได้เยอะค่ะ”

ทิชา ณ นคร 

ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก 

“เชื่อว่าปี 2565 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่นิ่ง ไม่สงบ 

หรือสงครามของเชื้อโรค ยังเป็น

ปัจจัยร่วมหลักๆ ของปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัว ซึ่งผู้รับผลคือ

เด็ก คือผู้หญิง หวังว่าคนทำางาน

ภาคสังคมจะไม่เหนื่อยล้ากับ

สงครามเชื้อโรคที่ไม่รู้จบ เพราะถ้า

ขาดตัวช่วยที่เข้มแข็ง ทุ่มเท จริงจัง 

เหยื่อความรุนแรงที่อ่อนแอ ขาดที่

พึ่งอยู่แล้ว คงไม่สามารถรับมือได้

อย่างแน่นอน ความจริงหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (พม.) ที่มีทั้งคน ทั้งงบประมาณ ต้องทบทวนตัวเองอย่างถี่ถ้วน 

รอบด้านว่า ต้องปรับ ต้องรื้อ ต้องรุกที่จุดไหน และรุกอย่างไร ไม่ใช่การ

ตั้งรับเพียงอย่างเดียว”

นรีวรรณ จินตกานนท์ 

อุปนายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย

“ในปี 2565 มีการคาดการณ์กันว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจอาจ

จะมีปัญหา ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงเป็นผู้หญิงและ

เด็ก พูดง่ายๆ ว่าเศรษฐกิจภายในครอบครัวก็อาจจะมีเงินน้อยลง ซึ่งก็จะ

ไปกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะเรื่องปากท้องเด็กและผู้หญิงอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่อยาก

เห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กและผู้หญิง คงเป็นผลกระ

ทบในทุกเรื่อง เพราะปัญหาเด็ก

และสตรีเป็นเรื่องที่เฉพาะด้าน ดัง

นั้น ทุกคนทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน  

แต่สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคงเป็น

เรื่องของเศรษฐกิจ และเรื่องของ

สุขภาพ ส่วนหนึ่งโควิด-19 ก็ยัง

คงอยู่กับคนไทย โดยเฉพาะเรื่อง

สุขภาพ ที่แน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่อง

นี้ เด็กและผู้หญิงก็จะได้รับผลกระ

ทบก่อน และจากการลงพื้นที่สำารวจในชุมชนก็พบว่า บางครั้งผู้นำา

ชุมชนเป็นผู้ชาย ประกอบกับการดูแลสุขภาพโดยรวมของเด็กและ

ผู้หญิงก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร หรือบางแห่งก็ถูกปล่อยปละละเลย อย่าง

ที่บอกไปว่าการดูแลคุณภาพชีวิตผู้หญิงและเด็กเป็นเรื่องเฉพาะ จึง

จำาเป็นต้องช่วยกันในทุกภาคส่วน”

วทันยา วงษ์ โอภาสี 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

“ถ้ามองในตอนนี้ การลดความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงและกับเด็ก 

ถือเป็นประเด็นที่สำาคัญ เพราะปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะถ้าโยงไปถึงเรื่องของโควิด-

19 นั้น เรารู้กันดีอยู่แล้วเศรษฐกิจ

อาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรถ้าโควิด

ยังอยู่ ดังนั้นก็จะเป็นสาเหตุหนึ่ง

ที่ทำาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม

สูงขึ้น และนั่นจึงนำาไปสู่การกระ

ทำารุนแรงทั้งในผู้หญิงและเด็กได้ 

หรือเป็นผลกระทบลูกโซ่กันนั่นเอง 

แต่ถ้าถามว่าโควิด-19 กระทบต่อ

เด็กและสตรีอย่างไร ตรงนี้ต้อง

บอกว่าอันที่จริงมันกระทบคนทุก

เพศทุกวัย แต่เด็กเป็นผู้ที่มีความ

เส่ียงสูง แม้ว่าจะมีเด็กท่ีติดโควิด-19 และเสียชีวิตน้อยกว่าคนสูงอายุ

หรือวัยอื่นๆ ก็ตาม แต่ประเด็นสำาคัญอยู่ท่ีมีงานวิจัยช้ินหน่ึงท่ีบอกไว้ว่า 

การท่ีเด็กติดโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของ

เขาได้ ดังน้ัน ภาครัฐเองก็จะต้องคำานึง ถือเป็นประเด็นสำาคัญด้วย”. 
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ในรัชสมัย เศรษฐกิจขยายตัว
เนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมาก

ขึ้น ทำาให้ผู้คนมาอาศัยเป็นชุมชนเพิ่มขึ้น
มีการขุดคลองผดุงกรุงเกษม

เป็นคูเมืองชั้นนอก ขยายเมืองให้กว้างขึ้น

โปรดให้ขุดคลองไปสู่ภูมิภาคเพิ่มจาก
รัชกาลก่อน โดยจ้างแรงงานชาวจีน 

ข้าราชการไทยควบคุมงาน
ได้แก่ คลองมหาสวัสดิ์ คลองภาษีเจริญ
คลองดำาเนินสะดวก คลองเจดีย์บูชา 

เป็นต้น

มีคลองใหม่
ไปไหนมาไหน

คล่องตัว

คนย้ายมาอยู่
ตามริมคลอง
มากขึ้นด้วย

เท่ากับเป็นการ
ขยายเมือง

ในรัชสมัย มีชาวยุโรปเดินทางเข้ามา
สู่ประเทศไทยมากขึ้น

เป็นการดีที่ชาวยุโรปแยกอยู่เป็น
ส่วนต่างหาก เพราะมีความเป็นอยู่

ต่างจากคนไทย

ทรงคำานึงถึงความสะดวกสบายของราษฎรโดยถ้วน
หน้า เมื่อขุดคลองแล้ว ก็ให้สร้างสะพานข้ามคลอง

หลายแห่ง

เมื่อทรงทราบว่าพวกกงสุลฝรั่งบ่นว่า พระนคร
ไม่มีถนนที่เหมาะสมสำาหรับนั่งรถม้าท่องเที่ยว

ผ่อนคลายในยามเย็น จึงโปรดให้สร้างถนนขึ้น
เมื่อแล้วเสร็จจึงโปรดให้สร้างอาคารริมถนน

ให้ราษฎรประกอบการค้า
นับเป็นสิ่งแปลกใหม่ในรัชสมัย

ถนนที่สร้างขึ้น ได้แก่ ถนนเจริญกรุง
ถนนบำารุงเมือง และถนนเฟื่องนคร

ทำาให้การคมนาคมทางบกสะดวกขึ้น

นอกจากนี้ โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในภูมิภาค
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๓ ที่จังหวัดเพชรบุรี
บนยอดเขามหาสมณะ (เขามหาสวรรค์)
เรียกว่าพระนครคีรี รู้จักกันในชื่อเขาวัง

ณ พระนครคีรี ทรงสร้างหอชัชวาลย์เวียงชัย
รูปวงกลมคล้ายกระโจมไฟ นักเดินเรือในทะเล

จะมองเห็นแสงไฟจากหอนี้ เมื่อนำาเรือเข้าปากอ่าว
และเชื่อว่าเป็นหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

ของพระองค์ด้วย
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9กีฬา

กเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021” รูดม่านปิด

การแข่งขันในปี 2564 ครบทั้ง 4 สนามไปเรียบร้อยแล้ว ประกอบ

ด้วย สนามแรกที่บึงพระชนก จังหวัดอุทัยธานี, สนาม 2 ที่หาด

จอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, สนาม 3 ที่หาดแหลมเจริญ จังหวัด

ระยอง และสนาม 4 ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย ที่เพิ่งระเบิดความมันส์กัน

ไป ที่ชายหาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ทำาให้ได้ตำาแหน่งสุดยอดแชมป์

ประเทศไทยครบทุกรุ่นแล้ว 

จากการเดินทางต่อสู้กันอย่างต่อเนื่อง 4 สนามในรอบ 2 เดือนที่

ผ่านมา ท่ามกลางความยากลำาบากในสถานการณ์ โควิด-19 ที่ทำาให้ทัวร์นา                    

เมนต์ต้องเลื่อนยาวมาตั้งแต่ต้นปีจนทำาท่าจะจัดกันไม่ได้แล้ว แต่ด้วยความ

ตั้งใจจริงและการทำางานหนักของฝ่ายจัดการแข่งขัน ตลอดจนนักกีฬา และ

ทีมงานทุกคน ในที่สุดศึกเจ็ตสกีโปรทัวร์ประจำาปีนี้ ก็จัดกันขึ้นจนได้ใน

ช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี แม้จะเป็นการชิงชัยแบบ “ปิด” ไม่อนุญาตให้มีผู้

เข้าชมที่ขอบสนามก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมและพื้นที่จัดการ

แข่งขัน แต่สามารถรับชมผ่านสื่อออนไลน์ และการถ่ายทอดสดทางสื่อ

โทรทัศน์ตลอดทั้ง 2 วันแข่งขัน ครบทั้ง 4 สนาม สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้

ในแต่ละจังหวัดพื้นที่จัดการแข่งขันและจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ทั้ง

อนไปเมื่อปี พ.ศ.2555 ในแวดวงธุรกิจค้าน้ำามัน ไม่มีใครไม่รู้

จักผู้ชายที่ชื่อ ‘พิชัย ชุณหวชิร’ ประธานกรรมการ บมจ.บางจาก

คอร์ปอเรชั่น แต่สำาหรับวงการกีฬาดูจะเป็นชื่อที่ยังไม่คุ้นหู

ทว่าหลังจาก แก้ว พงษ์ประยูร คว้าเหรียญเงินให้ทีม

มวยเสื้อกล้ามทีมชาติไทยใน ‘ลอนดอนเกมส์ 2012’ ทำาให้ ‘เสธ.อ้าย’ 

พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นฯ ตัดสิน

ใจประกาศลาออกโดยไม่มีข้อแม้ หลังกำาปั้นไทยไร้เหรียญทองโอลิมปิก

กลับบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี และส่งไม้ต่อให้ ‘บิ๊กบางจาก’ นาย

พิชัย ชุณหวชิร นั่งนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยคน

ใหม่ ในปี พ.ศ.2557 พร้อมกรรมการบริหาร ท่ามกลางกระแสความขัด

แย้งระหว่างสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบา) และสมาคมกีฬามวย

สากลฯ ทว่า ‘บิ๊กบางจาก’ ใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาแก้ไข 

และประสบการณ์ในการทำาธุรกิจ ไกล่เกลี่ยปัญหาจนทำาให้ทุกอย่าง

คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทำาให้นานาชาติยอมรับสมาคมกีฬามวยสากล

แห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์ส่งให้ไทยสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากล

ชิงแชมป์ทวีปเอเชียในปี พ.ศ.2559 แม้ว่า ‘รีโอเกมส์ 2016’ โอลิมปิก

เกมส์ ที่กรุงรีโอเดจาเนโร บราซิล จะประสบความผิดหวัง เมื่อนัก

มวยไทยไม่ได้เหรียญรางวัลกลับมา ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

วงการมวยเสื้อกล้าม

อย่างไรก็ตาม พ.ศ.2560-2563 สโมสรสมาชิกให้ความไว้วางใจ 

‘บิ๊กบางจาก’ นายพิชัย ชุณหวชิร ได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นนายก

สมาคมกีฬามวยสากลฯ อีกสมัยหนึ่ง พร้อมกับเป้าหมายต้องพามวย

สากลคว้าเหรียญในโอลิมปิกเกมส์ให้ได้

และโตเกียวเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่โดนโรค

เลื่อนจากสถานการณ์ โควิด ทำาให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเลื่อนมาจัดในปีนี้ 

ทัพขุนพลมวยเสื้อกล้ามทีมชาติไทยก็ทำาให้คนไทยมีความสุข เมื่อ “แต้ว” 

สุดาพร สีสอนดี นักมวยสาวทีมชาติ รุ่น 60 กก.หญิง คว้าเหรียญ

ทองแดงมาให้แฟนกีฬาได้ชื่นใจ และเป็นการเรียกศรัทธากลับมาของ

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การทำางานของ นายพิชัย 

ชุณหวชิร ที่นั่งแท่นหัวเรือใหญ่ของสมาคม

นอกจากนี้ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ในหลายๆ ด้าน ในแง่

บริหารองค์กร ‘บิ๊กบางจาก’ ได้บุกเบิกนั่งตำาแหน่งรองประธานสมาพันธ์

มวยสากลแห่งเอเชีย (เอเอสบีซี) และเป็นผู้นำาของวงการมวยสากลแห่ง

ภูมิภาคอาเซียน ก่อนจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารของ

สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบา) อย่างเป็นทางการ ถือเป็นคนไทย

คนแรกที่ได้รับตำาแหน่งนี้

“ผมเข้ามารับงาน ตอนแรกค่อน

ข้างหนักใจ เพราะต้องสร้างการยอมรับ

จากไอบา ถือว่าเป็นเรื่องยาก สมาคม

มีหนี้ 7-8 ล้านบาท ผมต้องวางแผน

บริหารจัดการเพื่อเคลียร์หนี้ดังกล่าว มัน

ต้องใช้เวลา กรุงโรมไม่ได้สร้างในวัน

เดียว สมาคมก็ไม่ได้สร้างในวันเดียว

เช่นกัน ส่วนในเรื่องของนักมวย ตอน

ที่เข้ามารับตำาแหน่ง สมาคมมีนักมวย

เยาวชนน้อยมาก คณะกรรมการสมาคม

ได้ตระหนักถึงข้อนี้ และได้คัดเลือกเด็ก

จากทั่วประเทศ เพื่อที่จะมาทดแทนรุ่น

พี่ทีมชาติ จึงได้รวบรวมเด็กเยาวชนจาก

ภูมิภาคต่างๆ มาฝึกหัดฝึกซ้อมพื้นฐาน

ของมวยสากล รวมถึงมีศูนย์ฝึกตามภาค

ต่างๆ รองรับ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกีฬา

โคราช จ.นครราชสีมา รร.กีฬา จ.พิษณุโลก และ รร.กีฬา จ.อ่างทอง 

ซึ่ง รร.เหล่านี้เป็นอคาเดมีชั้นดีที่จะผลิตนักมวยสากลป้อนขึ้นสู่ทีม

ชาติชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหา ไม่ต้องดึงนัก

มวยไทยฝีมือดีเข้าแคมป์ทีมชาติเหมือนยุคก่อน นอกจากนี้ยังมีการดึง

นักมวยจาก “รายการยุวชน-เยาวชน” ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจัดขึ้น

ทุกปีมาผสมผสาน โดยตอนนี้เรามีนักมวยเยาวชนชายหญิงราว 40-50 

คน ตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีราว 100 คน เพื่อจะได้คัดนักมวยฝีมือดีที่มีแวว

ขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ต่อไป 

ล่าสุดรายการมวยสากลชิงแชมป์โลกที่เซอร์เบีย ทีมกำาปั้นไทยได้ 

1 เหรียญเงินจาก วุฒิชัย ยุระชัย รุ่น 48 กก. และ 2 เหรียญทองแดงจาก 

ด้านการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ ด้านแชมป์ประเทศไทย 4 

รุ่นใหญ่ระดับมืออาชีพ โอเมิด สารี สุภัค เสร็จธุระ สุภทัต ฟูตระกูล และ        

ธีระ เสร็จธุระ เดินหน้าซิวแชมป์ถ้วนหน้า 

โดยความสำาเร็จของศึกเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021 ในครั้งนี้ นอกจากการ

แข่งขันหาตำาแหน่งแชมป์ประเทศไทยที่เข้มข้นสูสีตั้งแต่สนามแรกจนถึง

สนามสุดท้ายแล้ว สิ่งที่ได้รับการชื่นชมจากผู้ร่วมงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

มากที่สุด ก็คือมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้นและจริงจัง ทั้งแก่นักกีฬา

และเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งจะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ภาครัฐ และก่อน

เข้าสนามแข่งขันจะต้องตรวจ ATK (Antigen test kit) อีกครั้ง รวมถึงการ

จัดมาตรการ D-M-H-T-T-A ที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในสนามแข่งขัน 

เพื่อความปลอดภัยอย่างแท้จริง 

ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ผลการตรวจหลังจากจบกิจกรรมทุกสนามไม่พบ

ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดแม้แต่รายเดียว อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

การจัดแข่งกีฬาตามมาตรการสาธารณสุขของ ศบค.อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ทุกประการ ซึ่งถือเป็นเครดิตการทำางานหนักของฝ่ายจัด รวมทั้งนักแข่งและ

คนทำางานทุกภาคส่วนที่ทำาให้ศึกโปรทัวร์ปีนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในระยะเวลา

อันสั้น โดยยังสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

โรงแรม ร้านอาหาร ในพื้นที่จัดการแข่งขันและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้เป็น

อย่างดี 

สรุปแชมป์ประเทศไทยประจำาปี 2564 ทั้ง 22 รุ่น ในศึก “เจ็ตสกี

โปรทัวร์ 2021” มีดังนี้ 

รุ่นจูเนียร์สลาลม อายุ 8-13 ปี เรือยืนเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 

ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ (JUNIOR 8-13 yrs. SLALOM SKI LITES (2 

STROKE STOCK) ด.ช.อินทัช หลงนิยม ดาวรุ่งสังกัดทีม YAMAHA - 

HERO JET - BANGKOK 

รุ่นเรือยืนมือใหม่ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ 

(BEGINNER SKI LITES (2 STROKE STOCK) กรัณย์ภัฏ สัมมา สังกัดทีม 

YAMAHA - HERO JET - BANGKOK 

รุ่นเรือนั่งมือใหม่ ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ (NOVICE RUNABOUT 

STOCK) ปุญญพัช เอี่ยมบาง สังกัดทีม SUPHANBURI JET SKI TEAM 

รุ่นเรือนั่งมือใหม่ เครื่องยนต์ 1,100 ซีซี ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ 

(NOVICE RUNABOUT 1,100 STOCK) กีรติกร ผิวงาม สังกัดทีม 777 

PERFORMANCE JUMBO TUNER RED BULL RACING TEAM 

รุ่นเรือยืนมือใหม่ ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ (NOVICE SKI  STOCK) 

นราธิป ทองอยู่ สังกัดทีม RED-BULL OTS RACING TEAM CHONBURI 

รุ่นจูเนียร์สลาลม อายุ 8-13 ปี เรือนั่งสปาร์ก สแตนดาร์ด (JUNIOR 

8-13 yrs. SEADOO SPARK STANDARD SLALOM) ด.ช.คณพร ชื่น

อารมย์ สังกัดทีม 777 PERFORMANCE JUMBO TUNER RED BULL 

RACING TEAM 

รุ่นเรือนั่งระดับมือใหม่ ซีดูสปาร์ก ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ 

(SEADOO SPARK NOVICE STOCK) ศิวกร วิรุณราช สังกัดทีม INTHUS 

RACING TEAM NONTHABURI 

รุ่นเรือนั่ง ซีดู 300 แรงม้า ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ (RIDER + 

SEADOO 300 HP RUNABOUT STANDARD) กีรติกร ผิวงาม สังกัดทีม 

777 PERFORMANCE JUMBO TUNER RED BULL RACING TEAM 

รุ่นเรือนั่งระดับมือใหม่ ซีดู 300 แรงม้า ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ 

(SEADOO 300 HP RUNABOUT NOVICE STOCK) ธันยพงษ์ วณิชย์กุล 

สังกัดทีม COSMO JETSKI LAKE PATHUMTHANI 

รุ่นเรือนั่งซีดูสปาร์ก ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ (RIDER + SEADOO 

SPARK STANDARD) ธนาธิป สุวรรณพัชรกิจ สังกัดทีม G-FORCE 

POWERSPORTS PATTAYA 

รุ่นเรือนั่งระดับมืออาชีพ ซีดู 300 แรงม้า ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ 

(SEADOO 300 HP RUNABOUT PRO STOCK) อรรถพล คุณสา สังกัด

ทีม 777 PERFORMANCE JUMBO TUNER RED BULL RACING TEAM 

รุ่นเรือยืนหญิงกึ่งอาชีพ เครื่องยนต์ 1,100 ซีซี ห้ามปรับแต่ง

เครื่องยนต์ (AMATEUR WOMEN SKI 1,500 STOCK) นักแข่งหญิง

ฟอร์มดุ ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ สังกัดทีม 777 PERFORMANCE JUMBO 

TUNER RED BULL RACING TEAM  

รุ่นเรือนั่งหญิง เครื่องยนต์ 1,100 ซีซี ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ 

(WOMEN RUNABOUT 1,100 STOCK) ศศินา ผิวงาม สังกัดทีม 777 

PERFORMANCE JUMBO TUNER RED BULL RACING TEAM 

รุ่นเรือยืนกึ่งอาชีพ ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ (AMATEUR 

SKI LIMITED) ธนวินท์ โมลี สังกัดทีม FLAMINGO JET SKI TEAM 

CHONBURI 

รุ่นเรือเจ็ตสกีนั่งกึ่งอาชีพ จำากัดการปรับแต่งเครื่องยนต์ 35 ปีขึ้นไป 

(VETERANS RUNABOUT LIMITED (35+) อรรถพล คุณสา สังกัดทีม 777 

PERFORMANCE JUMBO TUNER RED BULL RACING TEAM 

รุ่นเรือนั่งกึ่งอาชีพ เครื่องยนต์ 1,100 ซีซี ซูเปอร์สต๊อก (EXPERT 

RUANBOUT 1,100 SUPERSTOCK) บุ๊ค เสริมสุวรรณ สังกัดทีม HOUSE 

OF BULLDOGS B2 JET RACING TEAM ที่ฟอร์มการขับขี่ที่ดุดันตลอด 4 

สนาม ทำาเพอร์เฟ็กต์เกมในปีนี้ 

รุ่นเรือนั่งกึ่งอาชีพ ซูเปอร์สต๊อก (EXPERT RUNABOUT 

SUPERSTOCK) พัทธดนย์ วัฒนศิลป์ สังกัดทีม OVERDRIVE WITH 

YAMAHA WAVERUNNER THAILAND 

รุ่นเรือนั่งอาชีพ ห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ (PRO-AM RUNABOUT 

STOCK) เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ สุดยอดนักแข่งมือพระกาฬจากทีม 

PUSAN SEADOO JET SKI TEAM BY MR.PU 777 

รุ่นเรือนั่งสปอร์ต จีพี (SPORT GP) ‘บอม’ สุภัค เสร็จธุระ สังกัดทีม 

FREEDOM RACING JET SKI TEAM TIEN TALAY BANGKOK ที่คว้า

แชมป์เป็นสมัยที่ 10 ในรุ่นนี้ 

รุ่นเรือนั่งอาชีพ 1,100 ซีซี ปรับแต่งเรื่องยนต์ได้ (PRO AM 

RUNABOUT 1,100 OPEN) สุภทัต ฟูตระกูล สังกัดทีม K45 

รุ่นเจ็ตสกียืนอาชีพ โมดิฟายด์ (PRO AM SKI MODIFIED) โอเมิด 

สารี่ นักแข่งเลือดขะแมร์ สังกัดทีม CAMBODIA / FLAMINGO JET SKI 

TEAM CHONBURI 

รุ่นใหญ่ที่สุด เรือนั่งอาชีพ จีพี (PRO RUNABOUT GP) ธีระ เสร็จ

ธุระ สังกัดทีม SUPERJET & JS RACING TEAM และแชมป์ประเทศไทย

ของการแข่งขันเจ็ตเซิร์ฟ แชมเปียนชิพ ที่ทำาการแข่งขันเป็นครั้งแรกในปีนี้ 

เป็นของ “ต้น” ธรรมศักดิ์ เติมจิตอารีย์    

ส่วนในปีหน้า 2565 ปฏิทินการแข่งขันของเจ็ตสกี จะเริ่มจากงาน

อินเตอร์ในศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ‘เวิลด์คัพ & เวิลด์ซีรีส์ 2021-2022’ ที่

หาดจอมเทียน พัทยา วันที่ 12-16 มกราคม 2565 ขณะที่ “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 

2022” มีแพลนที่จะกลับไปยึดตารางแข่งขันตามปกติเฉกเช่นทุกปีที่เคยผ่าน

มา โดยจะเริ่มการแข่งขันช่วงเดือนมีนาคม แต่ยังคงยึดมาตรการสาธารณสุข

ของภาครัฐเป็นสำาคัญเช่นเดิม แฟนคอกีฬาที่ชื่นชอบความเร็วบนผืนน้ำา รวม

ทั้งแฟนๆ กีฬาเจ็ตสกีทั่วประเทศต้องไม่พลาด! ติดตามข่าวสารได้ทาง www.

jetskiprotour.com และ www.jetskiworldcup.com ทางเฟซบุ๊ก jetskiprotour.

‘เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021’ ปิดฤดูกาลสมบูรณ์แบบ

ได้แชมป์ปท.-ฟื้นเศรษฐกิจ 4 จังหวัด-มาตรการสาธารณสุข

ศึ

‘หลานสมจิตร’ วีระพล จงจอหอ เจ้าของเหรียญทองแดงยูธโอลิมปิกเกมส์ 

2018 ที่อาร์เจนตินา (รุ่น 75 กก.) และธนรัฐ แสงเพชร (รุ่น 51 กก.) ล้วนแต่

เป็นผลผลิตมาจากทีมเยาวชนทั้งสิ้น” ประมุขมวยเสื้อกล้าม 3 สมัยกล่าว

นอกจากในเรื่องของจำานวนนักมวย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้

ชัดของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดนี้คือ เรื่องของสถานที่เก็บตัวฝึก

ซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ สมาคมได้ โยกย้ายสถานที่ฝึกซ้อมจากค่ายโบนัน

ซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มาอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก 

จ.สระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวที่ได้มาตรฐานและมีสิ่งอำานวยความสะดวก

ครบครัน เพื่อให้นักกีฬาทีมชาติทั้งรุ่นเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ่ เพราะ

ที่ผ่านมามีนักกีฬาจากทั้งอาเซียนและชาติต่างๆ มาเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อ

เนื่อง นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล จ.นครราชสีมา ศูนย์ฝึกกีฬา

มวย จ.พิษณุโลก ล่าสุดสมาคมได้ขอรับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย เป็นเงิน 600 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล

มาตรฐานระดับโลก (Thailand International Boxing Thailand Center) 

หรือ TITBC เพื่อเป็น HUB ศูนย์กลางการฝึกซ้อมของนักกีฬามวยสากลของ

ไทยและต่างประเทศ

ก้าวต่อไปของสมาคมได้ดำาเนินตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬามวย

สากลแห่งประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ “พัฒนากีฬามวยสากลให้ประสบความ

สำาเร็จในระดับนานาชาติ พัฒนาบุคลากรกีฬามวยสากลให้มีมาตรฐาน และ

อยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของมวยสากล (HUB) ในภูมิภาคนี้ ซึ่งได้

วางรากฐานสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยสมาคม

ได้ช่วยสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายและอำานวยความสะดวกของทีมต่างชาติ หาก

ต้องการมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไทย ซึ่งกระแสการตอบรับเป็นไปในทางที่

ดี มีทั้งทีมชาติเวียดนาม, ฟิลิปปินส์ ลงนวมฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำา ในอนาคต

สมาคมมีแผนจะขยายงานไปถึงในระดับทวีปและระดับโลกอีกด้วย

สำาหรับด้านผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน สมาคม

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรกีฬามวยสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยจัดให้

มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้สมาคมมีผู้ฝึกสอน

ระดับ 1 ดาวไอบา จำานวน 43 คน 2 ดาวไอบา 4 คน และ 3 ดาวไอบา 4 คน

ล่าสุด อ.กานต์ นักลำา ผู้ประเมิน RJ มวยสากล และ RJ 3 ดาว

ของไอบา ได้รับเลือกจากไอบาให้ทำาหน้าที่ตัดสินทัวร์นาเมนต์สำาคัญๆ ล่าสุด 

โอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีผู้ตัดสินชาวไทยทำา

หน้าที่ชี้ขาด ถือเป็นความภาคภูมิใจของสมาคม

ทั้งนี้ สมาคมยังนำาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับทีมมวย

สากล ซึ่งเห็นผลได้ชัดถึงความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ทำาให้นักชกไทยมี

ความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนักชกระดับโลก รวมถึงนำาเทคโนโลยี มีการ

บันทึกข้อมูลการขึ้นชกของนักกีฬาแทบทุกคู่ในการแข่งขัน ตลอดระยะ

เวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการแข่งขันระดับนานาชาติ ผู้ฝึกสอน

จะบันทึกสถิติการชกของนักกีฬาแต่ละคนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

การออกหมัด เข้าเป้า และพลาดกี่ครั้ง ข้อมูลเหล่านี้จะนำามาปรับปรุง

แก้ไข เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของคู่ต่อสู้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ดี

สมาคมมุ่งพัฒนากีฬามวยสากลด้วยระบบการบริหารแบบมือ

อาชีพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการกำากับกิจการที่ดี เพื่อให้

นักกีฬามวยสากลของประเทศเป็นผู้นำาของเอเชียและนานาชาติ

“ผมยึดหลักการบริหารจัดการแบบโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

บริหารแบบตรงไปตรงมา ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว คำานึงถึงผล

ประโยชน์ของสมาคมเป็นที่ตั้ง ผมกล้าพูดว่า นักมวยชุดนี้ภายใต้การ

ทำางานของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้รับการดูแลเอาใจ

ใส่ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพความเป็นอยู่ อาหารการกิน เบี้ยเลี้ยง

การฝึกซ้อม ผลตอบแทนในการแข่งขัน หากนักมวยหรือสตาฟฟ์โค้ชมี

ปัญหาอะไรก็สามารถเข้ามาปรึกษาสมาคมได้ เพื่อให้การทำางานของทุก

ฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด”

ที่ผ่านมากีฬามวยสากลเป็นกีฬาความหวังของแฟนกีฬาชาวไทย 

ไม่ว่าจะเป็นมหกรรมกีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โดยเฉพาะโอลิมปิกเกมส์

ล่าสุดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 

ธันวาคมที่ผ่านมา ‘บิ๊กบางจาก’ นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬา

มวยสากลแห่งประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรสมาชิกให้นั่ง

นายกสมาคมต่ออีกสมัย หลังสโมสรเทคะแนนให้ชนะ นายสมชาย พูล

สวัสดิ์ ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬามวยฯ ที่ลงสมัคร 69-34 

เสียง โดยจะดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ปี 2564-2567 โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญ

คือ เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2026 ‘ปารีสเกมส์’ ประเทศฝรั่งเศส

“ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำาให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น เป็น

แบบอย่างที่ดีในระบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะคุณสมชาย พูลสวัสดิ์ ที่

ทำางานหนักเพื่อสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด

นับจากนี้จะนำาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและจะพัฒนากีฬา

มวยสากลให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ปีหน้าสมาคมจะส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่เวียดนาม และเอเชียนเกมส์ที่หาง

โจว ประเทศจีน ในปี 2565 สำาหรับโอลิมปิกเกมส์ในปี 2024 ที่กรุง

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส สมาคมมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือ จะต้องทำาให้

นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยกลับมาคว้าเหรียญทองให้ได้” ประมุขเสื้อ

กล้ามสมัยที่ 4 กล่าว

หลังจากนี้คงต้องจับตาดูว่า สมาคมกีฬามวยสากลแห่ง

ประเทศไทยที่เป็นสมาคมความหวังของแฟนกีฬาชาวไทย จะทำาภารกิจ

ได้ตามเป้าหมายหรือไม่!.

‘พิชัย’ประมุขนักมวยเสื้อกล้ามสมัย 4

ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองโอลิมปิก‘ปารีสเกมส์’

ย้

นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เชื่อมั่น‘สอบครูผู้ช่วย’โปร่งใสไม่มีรั่วแน่

‘อัมพร’ลั่นเพราะมหาวิทยาลัยตั้งโจทย์มิใช่สพฐ.เตือนข้าราชการห้ามติวเด็ดขาด

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ได้ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

30บาททุกที่เข้ารักษาหน่วยปฐมภูมิที่ ไหนก็ได้เริ่ม1ม.ค.65

ศึกษาธิการ • “เลขาฯ กพฐ.” ยันสอบครูผู้ช่วยรอบนี้มียอดคนเข้าสอบเป็นจำานวน

มาก แต่ไม่มีใครช่วยใครได้ ไม่มีข้อสอบหลุดแน่ เพราะมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก

ข้อสอบ เตือนข้าราชการ สพฐ. ห้ามติวสอบครูผู้ช่วย หากพบจะต้องโดนโทษทาง

วินัยแน่นอน

และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.

2564 โดยกำาหนดการสอบภาค ก ความรู้

ความสามารถทั่วไปในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

เยี่ยมชม มจธ. • นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ร่วมหารือ

ภาพรวมการดำาเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน BCG Model และการดำาเนินงาน “BCG Model @

KMUTT” หรือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อันจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทาง

ในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในปี 2565 ของประเทศไทยได้ต่อไป 

โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และนำาชมผลงานเด่นด้าน BCG Model @KMUTT ณ ห้อง

ประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร BRI มจธ. (บางขุนเทียน).

สาธารณสุข • “อนุทิน” ขยายนโยบาย 

30 บาททุกที่ครอบคลุมทั่วประเทศมอบ

เป็นของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 ผู้ป่วย

สามารถเข้ารักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ ไม่มีการเรียกให้กลับ

ไปรับใบส่งตัวอีก โรคมะเร็งไปรับบริการ

ที่ไหนก็ได้ และย้ายหน่วยบริการ ได้สิทธิ

ทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข เปิดเผยว่า การยกระดับบัตร

ทองเป็นหนึ่งในนโยบายสำาคัญที่ตนได้มอบ

หมายให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ดำาเนินการ โดยเน้นใน 4 บริการ ได้แก่ 

1.ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอ

ประจำาครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ 

ไหนก็ได้ หรือ 30 บาทรักษาทุกที่ 2.ผู้ป่วย                                                                   

ในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว 3.โรคมะเร็ง 

ไปรับบริการที่ไหนก็ได้ และ 4.ย้ายหน่วย 

บริการ ได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน  

ในส่วนของการยกระดับบัตรทอง 

30 บาท ให้เป็น 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่ง

นำาร่องในบางพื้นที่เมื่อปี 2564 ที่ผ่าน

มา และในปี 2565 นี้จะมีการขยายให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่

ให้กับประชาชนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.

2565 เป็นต้นไป หากประชาชนอยู่ในพื้นที่

ที่ ไม่ใช่หน่วยบริการประจำาที่ลงทะเบียน

ไว้ แล้วเกิดการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่กรณีป่วย

ฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการในระบบ

บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ โดยที่

หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับ

ใบส่งตัวมาเหมือนในอดีตที่เคยเป็นปัญหา

กับพี่น้องประชาชน  

“การยกระดับนโยบายนี้ เพราะเรา

เชื่อว่าประชาชนที่ เจ็บป่วยอาจมีความ

จำาเป็นต้องเข้ารับบริการในพื้นที่นอกหน่วย

บริการที่ตัวเองลงทะเบียนไว้ ซึ่งที่ผ่านมา

อาจต้องถูกเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาอีก

ครั้ง อันเป็นความทุกข์ของประชาชน ดังนั้น

ผมจึงได้ประกาศแนวทางนี้ให้เป็นนโยบาย 

และเป็นของขวัญปีใหม่ 2565” นายอนุทิน

กล่าว และว่า ได้นำาร่องนโยบายในบาง

พื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่เริ่มใช้แนวทางนี้พบว่าเป็นประโยชน์กับ

ประชาชนจริง ช่วยลดขั้นตอนยุ่งยาก ทำาให้

ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้เพิ่มขึ้น

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิ                                                                      

การ สปสช. กล่าวว่า ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค.2565 

หน่วยบริการทุกแห่งที่ให้บริการประชาชน

ในลักษณะนี้ จะไม่ต้องให้ประชาชนกลับ

ไปรับใบส่งตัว หรือมีการเรียกเก็บเงินจาก

ประชาชน แต่ให้มาเรียกเก็บเงินจาก สปสช. 

ซึ่งได้จัดเตรียมงบประมาณเอาไว้แล้วต่าง

หาก เพื่อจัดสรรให้ตามที่โรงพยาบาลเรียก

เก็บ ในราคาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยอมรับ

ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญ่  

“จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน

ทราบ และยืนยันว่าไม่จำาเป็นที่จะต้องกลับ

ไปรับใบส่งตัวอีก เพราะในอดีตโรงพยาบาล

อาจมีความเข้าใจว่าต้องให้คนไข้กลับไปรับ

ใบส่งตัวเพื่อที่จะมาเบิกเงินได้ แต่เรายกเลิก

ระบบนี้แล้ว ซึ่งขณะนี้มีรายการที่เบิกได้

จำานวนกว่า 1 พันรายการ และหากรายการ

ใดที่ยังอาจมีไม่ครบถ้วน ทาง สปสช.ก็ยินดี

ที่จะจ่ายให้ตามที่โรงพยาบาลเรียก เพื่อให้

ความสะดวกกับประชาชน และลดความ

กังวลของโรงพยาบาลว่าท่านจะได้รับการ

จ่ายอย่างแน่นอน และเป็นการจ่ายในระดับ

ราคาที่พึงพอใจ” นพ.จเด็จกล่าว.

พ.ศ.2565 และภาค ข มาตรฐานความ

รู้และประสบการณ์วิชาชีพในวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จากนั้นจะประกาศ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภายในวัน

ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ซึ่งคณะ

กรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำาหนดให้ สพฐ.

เป็นผู้ดำาเนินการจัดสอบทั่วประเทศนั้น 

แต่ขอชี้แจงว่า สพฐ.ไม่ได้ดำาเนินการออก

ข้อสอบเอง แต่ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ดำาเนินการออกข้อสอบ และไม่มี

บุคคลใน สพฐ.ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องใน

กระบวนการออกข้อสอบแต่อย่างใด โดย

การสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปของปี 64 มี

ยอดผู้สมัครถึง 111,937 คน และมี

ตำาแหน่งว่าง 11,877 อัตรา

“การสอบครั้งนี้ถือว่ามียอดผู้สมัคร

จำานวนมาก แต่ยืนยันว่าการสอบครั้งนี้ ไม่

สามารถวิ่งเต้นกับใครได้ เพราะไม่มีบุคคล

ใน สพฐ.เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการ

สอบ โดยเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะ

ดำาเนินการเองทั้งหมด ดังนั้นโอกาสที่จะ

ไปวิ่งเต้นหรือข้อสอบหลุดไม่มีอย่างเด็ด

ขาด เพราะข้อสอบจะต้องนำาออกวันสอบ 

และจากนั้นก็เก็บข้อสอบและกระดาษคำา

ตอบในวันที่สอบเสร็จทันที ซึ่งจะไม่มีนำา

ไปตกค้างไว้ที่ไหน”

ส่วนการเปิดติวสอบครูผู้ ช่ วย 

เลขาฯ กพฐ. กล่าวว่า ได้สั่งห้ามข้า 

ราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

จัดติวอย่างเด็ดขาดเพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เนื่องจากตนได้มี

หนังสือสั่งการไปทุกเขตพื้นที่ฯ แล้วว่า 

ห้ามคนของ สพฐ.เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ

จัดติว เพราะหากพบจะต้องโดนโทษทาง

วินัยอย่างแน่นอน.

ลงานจิตรกรรมดอก

กุหลาบสีสันลาย

เส้นเป็นเอกลักษณ์ 

ถ่ายทอดธรรมชาติของชีวิต 

ฝีมืออาจารย์สมาน คลังจัตุรัส 

หรือ Mr.Rose ศิลปินแถว

หน้าของไทย นำามาจัดแสดง

เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ

เทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ครั้งที่ 24 ภายใต้

ชื่องาน “สานศิลป์ สีสัน ปัน

บุญ สมทบทุนช่วยกาชาด” 

จัดโดยสภากาชาดไทย ซึ่ง

สำานักงานจัดหารายได้ ร่วม

กับกลุ่มศิลปินอิสระ ’96 จัด

งานนิทรรศการเทิดพระ

เกียรติครั้งใหญ่ เปิดพื้นที่ให้

ศิลปินไทยทั้งมืออาชีพและ

ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงผลงาน

ศิลปกรรมตามแนวคิดและ

จินตนาการออกสู่สายตาสังคม 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งกำาลัง

ใจและเพิ่มพลังบวกในยุคที่โควิด

อยู่กับเรายาวๆ  

อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส 

ประธานกลุ่มศิลปินอิสระ ’96 

กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดโค

วิด-19 แต่ศิลปินสนใจสร้างสรรค์ผลงานร่วมแสดงอย่างคับคั่ง 

โดยนิทรรศการนี้จัดต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ซึ่งปีนี้มีศิลปิน

ร่วมงาน 249 คน รวบรวมผลงานศิลปกรรมหลากหลาย

เทคนิคมาจัดแสดงให้ชม โควิดไม่ได้ทำาให้ศิลปินหยุดพัฒนา

และสร้างผลงาน ศิลปินแต่ละคนมีแรงบันดาลใจในการ

ทำางานต่างกัน สีสันการจัดนิทรรศการแต่ละครั้งจึงต่างกันไป 

เกิดผลงานชิ้นใหม่ที่น่าสนใจ สำาหรับรายได้จากการจำาหน่าย

ภาพสมทบทุนช่วยสภากาชาดไทย

สำาหรับนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติฯ จัดขึ้น

ผ

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง สภานายิกา

สภากาชาดไทย และเพื่อ

สนับสนุนให้ศิลปินอาชีพ ศิลปิน

สมัครเล่นได้สร้างสรรค์ผลงานภาพ

วาดตามแนวคิดและจินตนาการ 

ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่หลาก

หลาย โดยกลุ่มศิลปินอิสระ ’96 

แสดงผลงานทางศิลปะหลากหลาย

เทคนิคมากกว่า 400 ชิ้น มาจัด

แสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะได้

ชื่นชมผลงานอย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่า

จะเป็นภาพเหมือนบุคคล (Portrait) 

ภาพดอกไม้ ภาพวิวทิวทัศน์ทะเล 

ภูเขาสวยงาม ภาพวัดวาอาราม 

ภาพสะท้อนสังคม ภาพบรรยากาศ

ย่านเก่าในกรุงเทพฯ รวมถึงภาพ

สัตว์นานาพันธุ์อีกมากมาย  

แต่ละภาพศิลปินรังสรรค์

ด้วยความตั้งใจ สอดแทรกแง่มุม

ทางความคิด และเผยความงดงาม

ทางศิลปะ ชวนหลงใหล อิ่มเอม

เมื่อได้ชม ยลงานศิลป์หลายร้อย

ชิ้นจะเป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับ

ชีวิตในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ทุกๆ ภาพที่นำามาแสดงใน

ครั้งนี้ ศิลปินจะนำาเงินรายได้จากการจำาหน่ายภาพมอบให้

สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสใน

สังคมต่อไป

ปริยากร พินกฤกษ์ ศิลปินหญิงเจ้าของผลงาน “นก

เงือกเขาใหญ่” กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้นำาผลงานร่วม

แสดง 2 ภาพ สำาหรับภาพนกเงือกบนเขาใหญ่ แรงบันดาลใจ

จากที่มีโอกาสไปออกค่ายอาสาที่ จ.นครราชสีมา ปีที่แล้ว มี

โอกาสเห็นนกเงือก ซึ่งเป็น

ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์

ของธรรมชาติและผืนป่า

เขาใหญ่ เพราะนกเงือกจะ

อาศัยในโพรงไม้ที่มีลำาต้นสูง

ใหญ่เท่านั้น และเป็นนกที่

ช่วยเพิ่มความหลากหลาย

ของพรรณไม้ในป่า ประทับ

ใจและวาดภาพสีน้ำามันออก

มา อยากสื่อสัญลักษณ์ความ

สมบูรณ์   

ผู้ที่ชื่นชอบงาน

ศิลปะ รวมทั้งนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา เข้าชมงาน

นิทรรศการศิลปกรรมเทิด

พระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ครั้งที่ 24 “สานศิลป์ สีสัน 

ปันบุญ สมทบทุนช่วย

กาชาด” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 

15 ก.พ.2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำาเนินกลาง 

(ปิดทุกวันพุธ). 

‘สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ’ สมทบทุนช่วยกาชาด 

‘Art Move’ ระดมทุนเพื่อหอศิลป์กรุงเทพฯ ปี 65 

ปี 2564 หอศิลป์กรุงเทพฯ เริ่ม “โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำางาน

ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” ให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนได้

มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพื้นที่ศิลปะใจกลาง

เมืองของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่กิจกรรม “Art in 

Postcards” จัดทำาโปสต์การ์ดชุดพิเศษร่วมกับ

ศิลปินและนักวาดกว่า 12 คน เพื่อจัดจำาหน่าย 

อีกทั้งยังมีนิทรรศการ “People to People” 

นิทรรศการระดมทุนที่จัดแสดงและจำาหน่ายผล

งานของศิลปินกว่า 60 คน ที่ได้ร่วมโครงการ 

People’s Gallery ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่าง

ดี มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งได้รับมอบจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้

เป็นผู้บริหารหอศิลป์กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2554 

ได้บรรลุข้อตกลงในการร่วมบริหารหอศิลป์

กรุงเทพฯ กับ กทม.ต่อไปอีก 10 ปี นอกจากการ

สนับสนุนงบบริหารอาคารพื้นฐานจาก กทม.แล้ว 

หอศิลป์กรุงเทพฯ ยังต้องการการสนับสนุนจากคน

ไทยและหน่วยงานห้างร้าน เพื่อการสร้างสรรค์

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดการสร้างสรรค์

ใหม่ในแวดวงศิลปะและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 65 จัดระดมทุนผ่านนิทรรศการ “Art 

Move” นับเป็นความร่วมมือระหว่างหอศิลป์

กรุงเทพฯ และ 49 ศิลปิน รวมทั้งหอศิลป์เอกชน 

สนับสนุนผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินแถวหน้า 

เพื่อจัดแสดงต่อสาธารณะและจำาหน่ายแก่นักสะสม 

ผู้สนใจงาน

ศิลปะ และ

ผู้ที่ต้องการสนับสนุนการดำาเนินงานของหอ

ศิลป์กรุงเทพฯ โดยเปิดพื้นที่นำาเสนอผลงาน

ของศิลปินที่ได้รับการยอมรับ และแสดงถึง

ความหลากหลายของรูปแบบศิลปะร่วมสมัย

ไทย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการสะสม

ผลงานศิลปะของไทยอีกด้วย รายได้หลังการ

หักค่าใช้จ่ายจากการจำาหน่ายผลงานจะนำาไป

สนับสนุนกิจกรรมของหอศิลป์กรุงเทพฯ ต่อ

ไป งานนี้ศิลปินร่วมโครงการพร้อมใจปรับ

ลดราคาลงจากปกติ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถ

สนับสนุนได้ ชมรายละเอียดและราคาของ

ทุกผลงานใน E-catalogue: https://bit.

ly/31TCu1T และชมนิทรรศการผ่าน VR Tour: https://bit.ly/3ygsdsh ได้รับการ                 

สนับสนุนโดย A360 ผ่านแพลตฟอร์ม derndoo นิทรรศการจัดแสดงที่ชั้น 9 ตั้งแต่วัน

นี้-6 มี.ค.2565.

ภาพบรรยากาศย่านเก่าในกรุงเทพฯ 

เปิดพื้นที่ให้ศิลปินสร้างผลงานศิลป์สวยงาม

ภาพสัตว์นานาพันธุ์จัดแสดงให้ชมจุใจ 

สมาน คลังจัตุรัส ประธานกลุ่มศิลปินอิสระ 

’96 กับผลงาน “กุหลาบ”
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11บันเทิง

วัสดีปีใหม่ 2565

ตามธรรมเนียม-ประเพณี.. “ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขอ                                                                 

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย..

จงดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่

ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุก

ประการ เทอญ”!

ครับ..เปิดศักราชใหม่ วงการบันเทิงไทยจะกลับมาคึกคัก 

เริงร่า กระปร้ีกระเปร่าแค่ไหนยังเดาไม่ออก ต่างกับวงการการเมือง 

ไม่ต้องเดา..

ไม่ว่าปีเก่า-ปีใหม่ หรือปีไหนๆ พวกเขายังคงทะเลาะ-แย่ง

ชิงอำานาจกันด้วยความคึกคักตลอดมา!

แต่ที่เห็นชัดเลยก็หนังเรื่อง “ส้ม ปลา น้อย” ของค่าย M39 

ที่ควักทุนให้คุณหม่ำา จ๊กมก ในนาม “บั้งไฟฟิล์ม” สร้างสรรค์-

ผลิต 

แม้ตั้งใจจะทำาออกมาให้เป็น “หนังรักสายฮา” เพื่อหวัง

เติมความสุขและรอยยิ้ม-เสียงหัวเราะให้กับคนไทยที่เครียดกับ

ทั้งโควิด-เศรษฐกิจ และด้านสังคมสารพัดสารเพได้ผ่อนคลาย

กระนั้น..การเปิดฉายวันแรกหนังกลับเก็บเงินได้แค่ 9 

แสนกว่าบาท ในขณะที่หนังฮอลลีวูดอย่าง “สไปเดอร์แมน” เข้า

โปรแกรมก่อนหน้า โกยรายได้วันแรกฉายถึง 30 ล้าน!

และไม่เฉพาะผู้สร้าง-ผู้กำากับที่ผิดหวัง คนในแวดวงหนัง 

และกูรูก็ดูจะงวยงงอยู่ไม่น้อยกับรายได้ที่เห็น เพราะเท่าที่สดับ

ตรับฟังส่วนใหญ่ต่างชื่นชมและคาดหวังหนังต้องทำาเงินเกิน 50 

ล้านแน่นอน!

ผมนั้น ยังไม่ได้เห็นเนื้อหนัง ทั้งๆ ที่ปกติหนังบั้งไฟฟิล์ม

สร้าง ไม่ว่าจะทำาให้ค่ายไหน ผมไม่เคยพลาดที่จะไปเป็นกำาลังใจ

ให้คุณหม่ำาและทีมงานในวันฉายรอบพิเศษ

เพิ่งครั้งนี้ ที่ไม่ได้ไปดู-ไปให้กำาลังใจกัน แต่ฟังที่เขาชื่นชม 

ก็ให้เชื่อน่าจะเป็นเช่นนั้น ส่วนที่หนังไม่ทำาเงิน-ไม่เป็นไปตามคาด 

ในมุมผมเห็นจะไม่แปลก-ประหลาดใจอะไรนัก?

ที่พูดเช่นนี้ เพราะจากที่ได้คลุกคลีและมีส่วนกับการทำา

ตลาดหรือประชาสัมพันธ์ให้หนังมาในห้วงเวลาหนึ่ง หนังไทยถ้า

ไม่พิเศษ-ดีจริง อย่าริเข้าฉายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เด็ดขาด!

ยิ่งเป็นหนังท้องถิ่นอีสาน เว้าอีสานอย่าง “ส้ม ปลา น้อย” 

ตามแบบของคุณหม่ำาด้วยแล้ว ความเส่ียงมีต้ังแต่ระดับปานกลาง

ถึงมากสุดเลยทีเดียวเชียว!

ก็แหม..เป็นที่รู้ สงกรานต์ที ปีใหม่ทีเป็นประเพณีที่คน 

ตจว.ในกรุงเทพฯ จะต้องแห่แหนกันกลับภูมิลำาเนา ยิ่งพี่น้องชาว

อีสาน ต่อให้มี “ด่านโควิด-โอมิครอน” ประจันหน้าเห็นๆ ก็ไม่

กลัว-ไม่หวั่น..

ทุกคนพร้อมจะฝ่าฟัน ด้นด้ันกลับไปให้ถึงเคหสถานบ้านทุ่ง 

เพื่อจะได้เฉลิมฉลองกันในหมู่ญาติพี่น้องอย่างพร้อมหน้าพร้อม

ตาจนได้!

ซึ่งอย่าว่าแต่ถนนหนทางใน กทม.เลยที่ว่างเปล่า ตาม

ศูนย์การค้าต่างๆ ก็หงอยเหงา จะมีเข้าโรงดูหนังอยู่บ้างก็เห็นแต่

คนเมืองกรุงโดยกำาเนิดที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัด

แต่แม้จะมี “ส้ม ปลา น้อย” ฉายอยู่เรื่องเดียว ก็ยากที่จะ

ทำาให้พวกเขายอมควักเงินดู!

ไม่ใช่เขาดูแคลนฝีมือผู้กำากับ หนังไทย ให้หนังดีแค่ไหน 

แต่ด้วยจริต-รสนิยมคนที่ไม่ดูหนังไทย ก็จะไม่ดูเอาเลย..

เป็นซะยังงั้น..จำ�ไว้!.

หนังไทยกับปีใหม่

ส

ป็นอีกคนที่ถือว่�ประสบคว�มสำ�เร็จในหน้�ที่ก�ร

งาน โกอินเตอร์ไกลถึงแดนมังกร สำาหรับ ไมค์-พิรัชต์          

นิธิไพศาลกุล ที่วันนี้เจ้าตัวบอกว่าในปีใหม่นี้มี

อะไรหลายอย่างที่กำาลังจะทำา และพร้อมที่จะเรียนรู้

ทั้งงานบันเทิงและธุรกิจ พร้อมลั่น “ไม่อยากเป็น ไมค์ 

พิรัชต์ ที่เป็นแค่นักแสดง”

“สองปีที่ผ่านมาในสถานการณ์ โควิด เชื่อว่าทุก

คนคงตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันทั้งหมด ส่วนตัวผม

ค่อนข้างปรับตัวได้ง่ายในทุกสถานการณ์ครับ แต่ส่วน

ที่ยากหน่อยน่าจะเป็นเรื่องการทำางาน ต้อง

ปรับตัวค่อนข้างเยอะ อย่างที่ทราบในช่วง

สถานการณ์ โควิดและเหตุผลอื่นๆ 

ทำาให้ผมยังกลับไปประเทศจีนไม่

ได้ ก็ต้องหาอย่างอื่นทำา เรา

ก็นั่งหาข้อมูลตลอดในช่วง

โควิดว่า ในสถานการณ์

แบบนี้จะทำายังไงได้บ้าง

ให้พลิกวิกฤตให้เป็น

โอกาส หรือเตรียม

ความพร้อมว่าเมื่อ

สถานการณ์ โควิดจบลง

เราจะทำามันได้เลยทันที 

ก็หาข้อมูลเตรียมพร้อม 

ต้องคอยปรับตัวและทัน

ข่าวสารด้วยอยู่ตลอดเวลา

ครับผม 

ซึ่งปีที่ผ่านมาสอน

ให้ผมรู้ว่า คนเราต้องหัดที่

จะเรียนรู้และยอมรับข้อผิด

พลาดของตัวเองให้ได้ ถึงจะ

ก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ครับ 

คือปีที่ผ่านมาผมก็นึกย้อน

กลับไปหลายๆ อย่าง พวก

ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ได้ทำาใน

ปีที่ผ่านๆ มา และผมก็มา

นั่งตำาหนิตัวเอง หลังจากผม

ตำาหนิตัวเองเสร็จ ผมก็อภัย

ให้กับตัวเอง เพื่อที่ยอมรับ

ให้ได้ว่าข้อผิดพลาดพวกนี้

มันคือปัญหาที่

เกิดขึ้นและไม่

ได้รับการแก้ไข 

เป็นเหตุผลว่า

ทำาไมเราถึง

ยังไม่สามารถ

ไปถึงเป้าที่เรา

ต้องการไปให้

ถึง เมื่อเรา

ยอมรับข้อผิด

พลาดของ

ตัวเองและ

เลือกที่จะ

แก้ไขมากกว่า

แก้ตัว เมื่อนั้น

สิ่งดีๆ ก็จะตามมา เจอคน

ที่ดีขึ้น เจอผู้คนรอบล้อมที่ดีขึ้น 

ทัศนคติที่ดีขึ้นครับ

ส่วนปีนี้ 2565 ผมต้องการเพิ่ม 

Output ครับ หลายๆ ปีที่ผ่านมา คือผม

อาจจะมีแต่การ Input หมายถึงมีความ

คิด มีไอเดีย มีสิ่งที่อยากทำา แต่ไม่มีการ 

Output หมายถึงคือการลงมือทำา การ

ลงไปทำาด้วยจริงๆ อาจจะเพราะปัจจัย

หลายๆ อย่างว่าแต่ก่อนผมอาจจะไม่มี

เวลา เพราะถ่ายละคร เพราะทำางาน

ในวงการบันเทิง เลยเป็นเหตุให้ผม

ไม่ได้ output จริงๆ สำาหรับปีนี้ผมได้

วาง input ไปหลายอย่าง ซึ่งจริงๆ ก็

เริ่มมีการ output ไปหลายอย่างแล้ว 

ไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ งานต่างๆ คิดว่า

ปีนี้ผมอยากจะเรียนรู้ทุกอย่างในสิ่งที่

อยากจะทำา อย่างรู้ลึกรู้จริง ลงลึกไป

ทุกการเรียนรู้และลงมือทำาครับผม 

ในส่วนของงาน ปีที่ผ่านมา

ผมก็มีงานพรีเซนเตอร์ มีภาพยนตร์

เรื่อง The Misfits และมีอีกโปรเจ็กต์

หนึ่งที่ทำาไว้ ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์ที่ผมทำา

ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง คงจะ

ได้ชมกันในไม่เกินปีหน้าครับ ปีนี้

หลักๆ ผมก็กลับไปทำางานที่ประเทศ

จีน และก็มีงานธุรกิจ ผมมีธุรกิจ

ที่ไม่ได้เปิดตัวหลายๆ ธุรกิจ มีมา

สักพักแล้ว เพราะผมอยากเรียนรู้ 

อยากลองได้เริ่มต้นจากศูนย์ อยาก

ใช้ความพยายามด้วยกำาลังของตัว

เอง เพื่อที่จะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด 

เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อที่ผมจะได้เข้าใจ

และเติบโตไปกับมัน ไม่อยากเป็น

แค่ ไมค์ พิรัชต์ ที่เป็นแค่นักแสดง

ครับ แต่อยากศึกษาเรื่องของธุรกิจ

ให้มากกว่านี้เพราะรู้สึกสนุกและ

ท้าทายกับมันด้วย 

ผมทำางานในวงการนี้มา 20 

ปี หลายคนอยู่กับผม ซัพพอร์ตผม เรียกว่าเติบโตมาพร้อมกับผมยัง

ได้เลย ทั้งที่ไทยและที่จีน อยู่ตั้งแต่ผมยังเรียนรู้ถูกผิด อยู่เคียงข้าง

วันที่ผมผิดพลาด วันที่ล้ม แล้วก็ยังยืนหยัดอยู่กับผมในทุกช่วงเวลา 

และยังอยู่จนวันนี้ที่ผมผ่านประสบการณ์ทั้งดีและร้ายมาก็ยังอยู่

ซัพพอร์ตกัน พวกเขาทุกคนมีพื้นที่ในใจผมเสมอ ผมขอบคุณเสมอ 

ขอโทษที่ผมเคยดีไม่พอ และพวกเขาคือส่วนหนึ่งที่ผมตั้งใจจะเป็น

คนที่ดีขึ้น ขอบคุณทุกคนทีละคนไม่ทั่วถึง ผมหวังว่าผมในวันนี้จะ

ไม่เป็นผมที่ทำาให้พวกเขาเสียเวลาหรือผิดหวัง อย่างที่ผมเคยพูด

ไว้ อนาคตผมคงต้องผิดพลาดอีกไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง แต่ผมจะ

พยายามทำาให้ดีที่สุด เพื่อขอบคุณทุกคน เพื่อขอบคุณแฟนๆ และ

เพื่อตัวเองด้วยครับ”.

เ

ยชิโนริ โฮริเอะ อดีตนักสู้ UFC 

เผยว่า ครั้งหนึ่งเขาเคยต้องยอมไป

มีเซ็กซ์กับชายคนหนึ่ง เพื่อหาเงิน

มาเป็นทุนเริ่มเส้นทางอาชีพ MMA

โฮริเอะ อายุ 26 อ้างว่าเขาเคยโดน

ล่อลวงโดยเพื่อนคนหนึ่งเมื่อ 5 ปีที่แล้วให้เข้า

ร่วม เพื่อเงิน 130 ปอนด์ ซึ่งในตอนนั้นเป็น

จำานวนที่มากเท่ากับการทำางานพาร์ตไทม์ 2 

วันของเขา

สตาร์นักสู้ชาวญี่ปุ่น ซึ่งการร่วมทุน

เดียวของเขากับบริษัทของดานา ไวท์ เกิด

ขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี 2019 ตอนที่เขาแพ้

ให้กับฮาคีม ดาโวดู ในศึก UFC 240 ได้ใช้

ทวิตเตอร์ในวันบ็อกซิ่งเดย์ เปิดเผยกับบรร                                                    

ดาฟอลโลเวอร์กว่า 14,300 คนของเขาได้

ทราบ

“5 ปีก่อน ตอนนั้นผมอยู่กับเพื่อนคน

หนึ่ง เขาบอกผมว่าผมสามารถหาเงินด้วยการ

ยอมไปมีเซ็กซ์ในชิบูยา”

“เขาบอกว่าผมจะได้รับการปกปิด

ใบหน้าด้วยการทำาโมเสกให้ และมีการอธิบาย

ว่าจะไม่ใช่อย่างที่เข้าใจ แต่ผมโดนหลอก

หลายอย่างเลย LOL ผมไม่มีเงิน และผม

ต้องการเริ่มอาชีพศิลปะการต่อสู้ด้วยตัวผม

เอง”

ในอีกข้อความที่ถูกโพสต์ไว้ โฮริเอะ

อธิบายว่า แม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอดีตที่เจ็บ

ปวด แต่เงินที่เขาได้รับก็ช่วย

ให้เขาได้รวบรวมจนเริ่มเส้น

ทาง MMA ได้

“ผมได้รับเงิน 20,000 

เยน (130 ปอนด์) ภายใน

เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง แต่มัน

เป็นเงินก้อนใหญ่มากสำาหรับ

ผม ผมสามารถเริ่มศิลปะการ

ต่อสู้ได้ภายในเวลาอันสั้น 

เงินจำานวนนั้นมากกว่าการทำา

งานพาร์ตไทม์ 2 วันที่ผมต้อง

ยืนนานถึง 8 ชั่วโมง”

“เป็นอดีตที่นึกถึงเมื่อไหร่ก็เจ็บปวด แต่ตราบที่ผมยังมีชีวิต 

ผมจะตามล่าความฝันได้”

โฮริเอะที่มีนิกเนมคือ “The Rising Star” ยังยืนยันด้วยว่า 

เขาไม่ใช่คนรักร่วมเพศ แต่เคยต้องทำาแบบนั้นไปเพื่อเงินและเพื่อ

เพิ่มโอกาสในการได้ขึ้นสู้”

โพสต์ของเขานับว่าช็อกแฟนๆ และทุกคนในวงการ แต่ก็มี

ข้อความแสดงความเห็นใจหลั่งไหลเข้าไปจำานวนไม่น้อย มีข้อความ

หนึ่งจาก @

ayase_

mikaru ตอบ

ทิ้งไว้ว่า “ฉัน

คิดว่ามันน่า

เจ็บปวด แต่

ขอบคุณที่

เขียนออกมาได้

ชัดเจนมาก โฮ

ริเอะ คนที่เป็น

นักสู้ MMA นั้น

เท่มาก และฉัน

ชอบมาก ฉันจะสนับสนุนคุณต่อไป”

@dokaguii เสริม “ลืมมันไปครับ แล้วตั้งใจกับการฝึกซ้อม”

ขณะที่ @masaru__31 บอกว่า “ไม่มีใครใส่ใจเรื่องนี้ แต่

ขอให้คุณทำาให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องไปกังวลกับมัน”

โฮริเอะ นับตั้งแต่นั้นก็ได้กลายเป็นนักสู้ที่ประสบความ

สำาเร็จ มีสถิติอาชีพที่น่ายำาเกรง ชนะ 12 แพ้แค่ 3 ปัจจุบันสู้ให้กับ

ทาง RIZIN Promotion เขาชนะติดต่อกันมา 3 ไฟต์แล้ว ล่าสุดคือ

เอาชนะฮิโรทากะ นาคาดำา แบบเอกฉันท์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน. 

โ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘โยชิโนริ โฮริเอะ’อดีตนักสู้UFC

เคยมีเซ็กซ์กับชายหาทุนเริ่มMMA

‘ไมค์ พิรัชต์’กับก้าวใหม่ในปีเสือ

เผยพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างที่อยากทำา

ลิล เดวิน แรปเปอร์ช�วอเมริกัน ถูก

ฆาตกรรมระหว่างปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี

ใหม่ที่ผ่านมาโดยชายสวมหน้ากากคนหนึ่ง 

เจ้าหน้าที่ตำารวจออกไล่ล่าผู้ก่อเหตุแล้ว

ศิลปินแรปวัย 24 ถูกฆ่าต่อหน้า

สมาชิกในครอบครัวที่ตกอยู่ในความ

ตื่นตระหนก แม้จะมีการนำาตัวส่งโรง

พยาบาลเพื่อช่วยเหลือแล้ว แต่ก็ไม่

สามารถยื้อชีวิตหนุ่มผิวสีรายนี้ ได้

ลิล เดวิน ชื่อจริงคือ เดวิด สเวน ได้รับ

บาดเจ็บที่หน้าอก แต่สาเหตุของการเสียชีวิตยัง

ไม่มีการเปิดเผยยืนยัน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองแอนเดอร์สัน ในอินดีแอ

นา ขณะที่ตำารวจได้รับแจ้งให้ไปยังที่เกิดเหตุ ซึ่ง

ตามรายงานคือมีโจรบุกปล้นบ้าน

ตำารวจท้องที่ประกาศขอความร่วม

มือ ใครมีเบาะแสให้แจ้งข้อมูล เพื่อ

ประโยชน์ในการสืบสวน

ก่อนหน้าเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมง ลิล

ได้แชร์ภาพถ่ายของตัวเขาเองทางอิน                                        

สตาแกรม พร้อมทั้งข้อความระบุว่า 

“Everybody who f**k up be tryna find 

they waaayyy back to me, I was real 

actually. Wishing Everybody A Successful 

2022.”.

interthaipost69@gmail.com

ช็อก!แรปเปอร์วัย 24 โดนฆ�ตกรรมคืนส่งท้�ยปี
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สหกรณ โคนมนครปฐม จํากัด 

อ.กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม นับเปน

อีกหน่ึงสหกรณท่ีไดรับงบประมาณอุดหนุน

ภายใต“ โครงการขับเคล� อนนโยบายสงเสริม

การปรับโครงสรางการผลิต การรวบรวม 

และการแปรรูปผลผลิตการเกษตรของ

สถาบันเกษตรกร” ของกรมสงเสริมสหกรณ  

ในการนําไปจัดซื้ออุปกรณการตลาดที่

จําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจรวบรวม

นํ้านมดิบและการแปรรูปเพ่ิมเติม เพ� อเพ่ิม

ศักยภาพในการผลิต การแปรรูปและการ

ตลาดตลอดหวงโซใหกับสหกรณดําเนิน

งานใหมีความกาวหนาและสงเสริมอาชีพ

การเลี้ยงโคนมใหกับเกษตรกรผู เลี้ยง

โคนมในจังหวัดนครปฐมใหมีรายไดที่มั่งคง 

ยั่งยืนจนไดรับการคัดเลือกใหเปนสหกรณ

ดีเดนแหงชาติ ป 2562 อีกทั้งยังไดรับการ

คัดเลือกใหเปนสหกรณดีเดนระดับชาติ

อีกดวย  

นายวิศิษฐ  ศรีสุวรรณ  อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ   กลาววา   ตามที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายให

กรมสงเสริมสหกรณเรงเดินหนาเพิ่มความ

เขมแข็งใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

โดยเรงขับเคล� อน “โครงการขับเคล� อน

นโยบายสงเสริมการปรับโครงสรางการผลิต 

การรวบรวม และการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

ของสถาบันเกษตรกร”นั้นสหกรณ โคนม

นครปฐม จํากัดนับเปนอีกหนึ่งสหกรณที่

ประสบความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ

ตัวเองกาวสูสหกรณตนแบบที่เขมแข็งใน

การสงเสริมอาชีพโคนมกับเกษตรกรใน

พื้นที่จนเปนอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน   

สําหรับสหกรณ โคนมนครปฐม 

จํากัด ไดรับการอุดหนุนงบประมาณ

ภายใต โครงการปรับโครงสรางการผลิตฯ

ของกรมสงเสริมสหกรณ เพ� อการพัฒนา

สหกรณใหดีขึ ้น   โดยไดจัดซื้ออุปกรณ

การตลาดที่จําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจ

รวบรวมน้ํานมดิบและการแปรรูปเพิ่มเติม 

ไดแก 1.เคร� องลางระบบการผลิตนมพาส

เจอรไรส 1 ชุด 

กรมสงเสรมิสหกรณช“ูสหกรณโคนมนครปฐม” 

ตนแบบการพัฒนาโครงสรางการผลิตสูสหกรณเขมแข็ง

2. ถังเก็บนํ้านมดิบ ความจุไมนอยกวา 

15 ตัน พรอมอุปกรณ 1 ชุด3.เคร� องฆาเช้ือ

อุณหภูมิสูงพรอมเคร� องโฮโมจิไนเซอร 1 ชุด 

นายวิศิษฐ  ศรีสุวรรณ  

4.ถังปลอดเชื้อ (เซิรดแทงค) ความจุ

ไมนอยกวา 5,000 ลิตร 1 ชุด 5. เคร� อง

บรรจุนมแบบแกลลลอน 1 ชุด 6. เคร� อง

บรรจุนมแบบขวดก่ึงอัตโนมัติ 1 ชุด 7. หอง

บรรจุนม 1 หอง อุปกรณที่ไดมาจะทําให

ผลิตภัณฑของสหกรณมีหลากหลายมาก

ขึ้นและยืดอายุของผลิตภัณฑนมในตลาด

ไดเพิ่มขึ้น ซึ่งจากของเดิมนั้นสหกรณ

มี เครื่ องพลาสเจอร์ ไรส์แบบนมซอง 

ตอนนี้ ได้อุปกรณ์เครื่องจักรจากกรมส่ง

เสริมสหกรณมาเปนแบบขวดและแบบ

แกลลอน ซึ่งจะทําใหตลาดของสหกรณ

สามารถขยายไดกวาง ตอบสนองกับความ

ตองการของผูบริโภคและเปนประโยชน

ตอการชวยสรางรายไดกลับคืนสูสมาชิก

ของสหกรณ โคนมนครปฐม จํากัด อีกดวย 

ทั้งนี้  หากใครสนใจเขาชมกิจการ

ของสหกรณ ไมวาจะเปนนมสด (พาส

เจอรไรส) ขนาดบรรจุ

แกลลอน 2 ลิตรหรือ

แบบซองนมพลาส

เจอรไรสผสมวุนมะพราว 

“นาตามิลค” หรือจะเปน

ผลิตภัณฑนมสด   สามารถ

ติ ดต อผ าน เว็ บ ไซต  

www.npdairy.com, 

Facebook: สหกรณ

โคนมนครปฐม จํากัด 

ขับขี่ปลอดภัย ปใหมไดกลับบาน

สกลธี ภัททิยกุล รองผูวาฯ กทม. 

ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดบริการประชาชนชน 

ในกิจกรรมรณรงคลดอุบัติ เหตุในชวง

เทศกาลปใหม  ภายใตสโลแกน “ชีวิตวิถีใหม 

ขับรถอยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” เพ� อ

รณรงคเมาไมขับและอํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนที่เดินทางสัญจรในชวง

เทศกาลปใหม บริเวณหนาสถานีขนสง

ผู โดยสารหมอชิต

เตาทะเลเปนสัตวที่อยูคูโลกเรามาเปน

เวลาหลายลานป และถือเปนหนึ่งในสมาชิก

ของระบบนิเวศทางทะเลที่น�าคนหาและ

สวยงามมากที่สุดในโลก เตาแหวกวายอยูใน

ทองทะเลตลอดทั้งชวงชีวิต คอยหาอาหาร 

ยายถิ่นฐาน วางไข และขยายพันธุเพ� อให

กําเนิดลูกเตาสูทองทะเล

เม� อเร็วๆ นี้ ทีมอาสาสมัครจากแอกซา

ประกันภัยมีโอกาสเขาเยี่ยมชมศูนยอนุรักษ

พันธุเตาทะเล กองทัพเรือ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี 

เพ� อเรียนรูเก่ียวกับชีวิตของเตาทะเล ภัยคุกคาม

ที่ทําใหเตาเสี่ยงตอการสูญพันธุ และวิธีการ

อนุรักษพันธุเตาทะเล 

ทีมอาสาสมัครจากแอกซาประกันภัย

ยังไดรับเกียรติจากเรือเอก มโนมัย ทุมมณี 

ผูชวยหัวหนาสวนวิชาการและประชาสัมพันธ 

และชวยปฏิบัติราชการสวนแผนงานและ

ธุรการ ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล กองทัพเรือ 

ที่ไดพาทีมอาสาสมัครฯ เยี่ยมชมศูนยอนุรักษฯ 

แอกซาประกันภัยจัดโครงการดานสิ่งแวดลอม “พลังใจแอกซา รวมอนุรักษเตาทะเล”

ในโซนตางๆ ไดแก อาคารบรรยายเตาทะเล 

บานเตาทะเล และโรงอนุบาลเตาทะเล พรอม

อธิบายบทบาทที่สําคัญของเตาทะเลที่มีตอ

ระบบนิเวศทางทะเล พฤติกรรมและความ

จําเปนในการปกปองถิ่นที่อยูของเตาทะเล 

ตลอดจนวงจรชีวิตของเตาทะเล และการ

ดูแลลูกเตาทะเลกอนที่จะนําไปปลอยสู

ทะเล ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังไดรวมมอบเงิน

สนับสนุนใหแกศูนยอนุรักษฯ เพ� อสงเสริม

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเลอยาง

ยั่งยืน   

นอกจากนี้ ผูบริหารและพนักงาน

แอกซายังไดรวมทํากิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม

การอนุรักษเตาทะเล เชน ทําความสะอาด

บอเลี้ยงเตาและขัดกระดองเตาทะเล โดยมี

ไฮไลทสําคัญ คือ การปลอยเตาทะเลคืนสู

ธรรมชาติ นอกจากน้ี ทีมอาสาสมัครฯ ยังไดชวย

กันเก็บขยะที่เปนมลพิษตอทองทะเลและเปน

อันตรายตอเตาทะเลและสัตวน้ําอ� นๆ ทั้งนี้ 

การเยี่ยมชมศูนยอนุรักษฯ ในครั้งนี้ นอกจาก

จะเปนการเพิ่มพูนขอมูลความรูเกี่ยวกับเตา

ทะลที่เปนประโยชนแลว ทีมอาสาสมัครฯ 

ยังสามารถนําขอมูลความรูนี้ ไปประยุกต ใช

ในชีวิตประจําวันได โดยคํานึงถึงความรับผิด

ชอบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา แอก

ซาประกันภัยไดจัดกิจกรรมและโครงการ

ตางๆ เพ� อสรางจิตสํานึกและสงเสริมความ

รับผิดชอบตอสังคมใหแกพนักงาน ผูมีสวน

เกี่ยวของ และสังคมในวงกวาง โดยมีหัวใจ

หลักที่สําคัญ คือ การเคียงขางทุกความเช� อ

มั่นของลูกคาและใหความคุมครองกับสิ่งที่

สําคัญในชีวิต   

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๕๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส 

เว็บไซต www.jetsadabet.com และ www.allnew๙๙๙.com ช� อบัญชี นายสุรชัย หรือธนัตถกฤษฏ์ิ มากทรัพย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ธนบัตรรัฐบาลไทย - นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๒ ธนบัตรรัฐบาลไทย - นายสุทัศน

รอดเมือง 

๙,๓๖๐ บาท (ณ วันท่ี ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒

๓ ธนบัตรรัฐบาลไทย - นายสุทัศน

รอดเมือง 

๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๔ แหวนทองคํารูปหัวใจเกาะพลอยขาวน้ําหนัก ๓.๗๘ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๖,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๔

๕ แหวนทองคํา น้ําหนัก ๗.๕๗ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๔

๖ แหวนทองคําหัวโปรง น้ําหนัก ๗.๕๙ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๔

๗ แหวนทองคําเกาะพลอยขาว ๗ เม็ดน้ําหนัก ๘.๑๒ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการ ที่ ๔

๘ สรอยคอทองคําถักสี่เสา น้ําหนัก ๓๐.๔๕ กรัม พรอมพระ

หลวงพอโสธร

๑ เสน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๓,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๕

๙ สรอยขอมือผาหวายโปรงหอยจี้หัวใจน้ําหนัก ๑๕.๒๑ กรัม ๑ เสน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๒๖,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๕

๑๐ เหรียญรัชกาลที่ ๙ (๒๕ สตางค) เลี่ยมทองเจือ ๗๕% น้ํา

หนัก ๐.๙ กรัม

๒ องค นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๕

๑๑ เงินเหรียญ - นายสุทัศน

รอดเมือง 

๓,๒๗๗ บาท (ณ วันที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๖

๑๒ แท็บเล็ต ยี่หอแอปเปล รุนไอแพดโปร พรอมปากกาและ

เคสคียบอรด พรอมสายชารจ (เปดไมติด)

๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๓ สรอยคอทองคําผาหวายโปรง น้ําหนัก ๓๐.๔๘ กรัม พรอม

พระเหรียญหลวงพอโสธรลงยาสีแดงเลี่ยมทองคําเจือ 

๘๕% น้ําหนัก ๑๖.๑๔ กรัม

๑ เสน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๔,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๔ สรอยคอทองคําถักสี่เสาโปรงติดหัวใจลงยา น้ําหนัก 

๓๐.๓๖ กรัม 

๑ เสน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๒,๓๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๕ สรอยขอมือทองคําถักบิดโปรงน้ําหนัก ๓๐.๒๙ กรัม ๑ เสน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๒,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๖ เคร� องรางนําโชคคลายชายหญิงกอดกัน (อิ่นคูจิ๋ว) ๒ ชิ้น นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๗ พระปดตาหลังแบบ ๑ องค นายสุทัศน

รอดเมือง 

๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๘ พระหลวงพอโสธรองคเล็กเลี่ยมทองเจือ ๗๕% น้ําหนัก 

๐.๒ กรัม

๑ องค นายสุทัศน

รอดเมือง 

๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๙ แหวนทองคําลายสานติดหัวใจ น้ําหนัก ๗.๕๐ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๙

๒๐ แหวนปลอกมีดทองคําลายเพชรน้ําหนัก ๑๕.๑๕ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๒๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๙

๒๑ นาฬ�กายี่หอ ALBA สีทอง ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๘๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๐

๒๒ นาฬ�กายี่หอ GUESS สีทอง ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๑

๒๓ นาฬ�กายี่หอ SHEEN CASIO สีทอง ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๒

๒๔ นาฬ�กายี่หอ CASIO G-SHOCK สีดํา ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๔

๒๕ นาฬ�กายี่หอ CASIO G-SHOCK สีน้ําตาล ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๕

๒๖ นาฬ�กายี่หอ ADIDAS สีทอง ๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๖

๒๗ นาฬ�กายี่หอ CASIO สีเงิน ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๘๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๗

๒๘ แหวนเคลือบสีทองเหลือง หัวพลอยสีแดง น้ําหนัก ๒๕.๑๕ 

กรัม

๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๙

๒๙ แหวนเคลือบสีทองเหลือง หัวพลอยสีเหลือง น้ําหนัก 

๒๘.๗๑ กรัม

๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๐

๓๐ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ ซัมซุง รุนโนต ๘แบตเตอรี่เสีย ๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๑

๓๑ โทรศัพทมือถือ ยี่หอแอปเปล รุนไอโฟน ๑๐ ๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๒

๓๒ โนตบุคยี่หอ ACER สีแดง-ดํา(Serial number / 

NHQ๓LST๐๐๑๘๓๐๐๒๕D๓๓๔๐๐)พรอมกระเปา 

สายชารท เมาส

๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๓

๓๓ โนตบุคยี่หอ ACER สีแดง-ดํา(Serial number / 

NHQ๓RST๐๐๘๘๔๑๐๓C๕F๓๔๐๐)พรอมสายชารจ

๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๔

๓๔ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ยี่หอ FORD 

รุน EVERREST zFAE9GD สีขาว หมายเลขทะเบียน 

๙ กค ๑๑๐๓ กรุงเทพมหานคร 

เลขตัวรถ MNBAXXMAWAHJ25510

เลขเคร� องยนต P5AT2373631

๑ คัน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๕

๓๕ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ยี่หอ HONDA 

รุน CIVIC สีขาว หมายเลขทะเบียน ๖ กช ๒๙๓๔ 

กรุงเทพมหานคร เลขตัวรถ MRHFK4820HT102547

เลขเคร� องยนต L15B71652554

๑ คัน นางสาว

ศันสนีย 

ศิรินุดคํา

๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๖

๓๖ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ยี่หอ MINI COOPER 

แบบ Cooper S Countryman RHD รุนป ๒๐๒๐

สีแดง ดํา หมายเลขทะเบียน ๓ กส ๗๒ กรุงเทพมหานคร 

เลขตัวรถ PM1YW780803K41640 

เลขเคร� องยนต 0136X086 

๑ คัน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๗

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓,๔๙๖,๑๓๗ บาท (สามลานส่ีแสนเกาหม� นหกพันหน่ึงรอยสามสิบ

เจ็ดบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com

(ช� อบัญชี นายสุรชัย หรือธนัตถกฤษฎิ์ มากทรัพย) กับพวก

ลงช� อ

(นายโอฬาร แพงจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานจาหนาที่/เลขานุการ

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ไดรับการ

รับรองเปนสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชัน

ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 

Collective Action Against Corruptionหรือ 

CAC) ตอเน� องเปนคร้ังท่ี 3 จากคณะกรรมการ

แนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย 

นับเปนการยืนยันความมุงมั่นของ ปตท.สผ. 

ในการรวมตอตานการคอรรัปชันทุกรูปแบบ 

รวมทั้งการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี และดําเนินงานอยาง

รณรงควันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2021)      มูลนิธิวัคซีนเพ� อประชาชน 

รวมกับ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย จัดงานแถลงขาว โครงการสรางเสริม

ภูมิคุมกัน ปองกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพ� อเด็กกลุมเสี่ยง ปที่ 6 เน� องในวันปอดอักเสบโลก 

(World Pneumonia Day 2021) เพ� อรณรงคใหความรูความเขาใจ และสรางเสริมภูมิคุมกัน

ปองกันโรคไอพีดี (IPD) และโรคปอดอักเสบอยางถูกวิธี พรอมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให

มีสุขภาพดี โดยมี รองศาสตราจารย (พิเศษ) นายแพทยทวี โชติพิทยสุนนท นายกสมาคมโรค

ติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย ศาสตราจารย แพทยหญิงกุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ ผูอํานวย

การศูนยวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย 

นายแพทยธีระพงษ ตัณฑวิเชียร ผูชวยผูอํานวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย และรอง

ศาสตราจารย แพทยหญิงวนัทปรียา พงษสามารถ กรรมการและประชาสัมพันธ สมาคมโรค

ติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย รวมงาน ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย กรุงเทพฯ 

โปรงใส เพ� อสรางความเช� อมั่นกับผูมีสวนได

เสียในทุกภาคสวน

โครงการแนวรวมตอตานคอรรัปชัน

ของภาคเอกชนไทย หรือ CAC มีวัตถุประสงค

เพ� อสรางความรวมมือของภาคเอกชนในการ

แกไขปญหาทุจริตคอรรัปชัน โดยสนับสนุน

ใหบริษัทตางๆ กําหนดนโยบาย ประเมิน

ความเสี่ยง และวางแนวปฏิบัติเพ� อปองกัน

การคอรรัปชัน ซึ่งจะชวยสรางระบบนิเวศ

ของการทําธุรกิจที่โปรงใส

ปตท.สผ. ไดรับการรับรองเปนสมาชิก

แนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย 3 ครั้งตอเน� อง

โรงพยาบาลเจาพระยา ขอเสนอ

โปรโมชั่นพิเศษโปรแกรมเจาะเลือด ตรวจดู

ปริมาณภูมิคุมกันโควิด-19 (ชนิด IgG) พรอม

ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจ hsTnl-RS ใน

เวลาเดียวกัน ราคา 1,399 บาท ใชเวลารอ

ผลประมาณ 1-2 ชั่วโมง หมดเขตวันที่ 30 

มิถุนายน 2565 ติดตอสอบถามเพิ่มเติม ศูนย

ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 เวลา 07.00-16.00 น. 

โทร.0-2022-7636 

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปดรับผูประกัน

ตนป 2565 เพิ่ม 10,000 ราย พรอมดูแล

โดยทีมแพทยผูชํานาญการทุกสาขา อุปกรณ

ทางการแพทยที่ครบครัน และการใหบริการ

รักษาดวยคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้

มีการขยายพื้นที่คลินิกผูปวยนอกและผูปวย

ในใหบริการที่กวางขวางขึ้น อํานวยความ

สะดวกดวยบริการแบบ One Stop Service 

ทั้งนี้ยังมอบสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับ

ผูประกันตนและครอบครัว อาทิ สวนลดชุด

ตรวจสุขภาพ สวนลดคาทันตกรรม เปนตน 

สามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลไดระหวาง

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 

2565 ผานทางเว็บไซตและ Applications 

SSO Connect รวมถึงย� นเร� องที่สํานักงาน

ประกันสังคมทุกเขตพ้ืนท่ี ผูประกันตนท่ีตองการ

เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม สามารถสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีฝายบุคคลท่ีทานทํางาน  

หรือแผนกลูกคาสัมพันธ โรงพยาบาลหัวเฉียว  

โทร. 0-2223-1351 ตอ 3126

รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก ชวน

ผู โดยสารรวมเดินทางไปกับแอรพอรต เรล ลิงก 

ภายใตกิจกรรม “สถานีสงความสุข” (#Journey

OfHappiness) พรอมเนรมิตสถานี ทั้ง 8 

สถานีดวยกลองของขวัญแหงความสุขท่ีมา

พรอมฉากหลากหลายมิติ ใหคุณไดสนุกสนาน

ไปกับการเดินทาง พรอมถายรูปกับกลองของ

ขวัญท่ีถูกออกแบบมาใหแตกตางกันท้ัง 8 สถานี 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมใหผู โดยสารไดรวม

สนุกไปกับชวงเวลาดี ๆ อีกมากมายตั้งแต

วันน้ี-9 มกราคม 2565 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

โทร.0-2091-1595 #แอรพอรตเรลลิงกเติม

ความสุขทุกชวงเวลาการเดินทาง

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

นุรักษ มาประณีต องคมนตรี

เปนประธานมอบรางวัลสุดยอดสินคาและ

บริการแหงป “BUSINESS+ PRODUCT 

OF THE YEAR AWARDS 2021” ให

นายนครินทร เที่ยนประทีป ผูจัดการฝาย

การตลาด บริษัท ยิบอินซอย จํากัด (ซาย) 

ประเภทกลุมเทคโนโลยีดิจิทัลยอดเย่ียมแหงป 

กลุมผลิตภัณฑการใหความรูทางเทคโนโลยี 

Best Tech Info Sharing ที่จัดโดยนิตยสาร 

Business+ ในเครือ บริษัท เออารไอพี จํากัด 

(มหาชน) รวมกับ วิทยาลัยการจัดการ

ยิบอินซอย ควา PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2021 ประเภทกลุมเทคโนโลยีดิจิทัลยอดเยี่ยมแหงป

มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด เปนบริษัท

ทางดาน SI (Systems Integrator) ที่อยูใน

แวดวงไอทีไทยมา กวา 80 ป ใหบริการดาน

ไอทีอยางครบวงจร ตั้งแตการใหบริการ

คําปรึกษา การติดต้ัง และพัฒนาระบบ ตลอดจน

การเอาทซอรสงานไอทีตางๆ  พรอมทั้งมี

การจัดสัมมนาใหความรูเร� องผลิตภัณฑและ

เทคโนโลยีใหมๆ  ใหกับลูกคา และกลุมผูใชงาน

ตลอดเวลา เพ� อใหทันตอยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็ว

ศิริเมธ ลี้ภากรณ ประธานเจาหนาที่

ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร 

ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ GPSC แกน

นํานวัตกรรมธุรกิจไฟฟา กลุม ปตท. เขารับ

อรุชา บัญชรนันทชัย ผูจัดการทั่วไป

โรงแรมแคนทารี กบินทรบุรี และ สทาวุฒิ 

เสริมประเสริฐ ผูจัดการท่ัวไป โรงแรมแคนทารี 

304 ปราจีนบุรี พรอมดวยพนักงานโรงแรมฯ 

รวมถายภาพที่ทั้งสองโรงแรมไดรับมอบ

เอกสาร “บันทึกขอตกลง โรงพยาบาลคู

ปฏิบัติการ” SHA EXTRA PLUS ระหวาง

โรงแรมแคนทารี กบินทรบุรี กับ โรงพยาบาล

เกษมราษฎร ปราจีนบุรี และโรงแรมแคนทารี 

304 กับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ปราจีนบุรี 

จากนายแพทยสมาน ชัยสิทธิ์ ผูอํานวยการ 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร ปราจีนบุรี และ

นายแพทยสมศักด์ิ สุทธิพงศเกียรต์ิ ผูอํานวยการ

GPSC ควารางวัลเวที Thailand Energy Awards 2020 

การันตีความสําเร็จดานพลังงานทดแทน

รางวัลดีเดน ดานพลังงานทดแทน ประเภท

โครงการที่ ไมเช� อมโยงกับระบบสายสงไฟฟา 

(Off - Grid) ของโครงการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยบนพื้นดิน เพ� อยกระดับ

ชีวิตความเปนอยูบนเกาะขาม จ.ชลบุรี 

จากการประกวด Thailand Energy Awards 

2020 

โดยมี สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงาน ใหเกียรติเปนผูมอบ

รางวัลในงาน Thailand Energy Awards 

2020 และ 2021 สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพ

ขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านการ

พัฒนาพลังงานสะอาดท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

อยางย่ังยืน ณ หองภิรัช ฮอลล ศูนยนิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา

พัทธหทัย  กุลจันทร  กรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท อยุธยา แคปปตอล 

เซอรวิสเซส จํากัด ผู ใหบริการบัตรเครดิต

และสินเช� อสวนบุคคลแบรนดกรุงศรีเฟรสชอยส 

มอบรางวัล iPhone 13 Pro ใหกับ จุฬาลักษณ 

ทรัพยอมร หนึ่งในสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี

เฟรสชอยส วีซา ที่มียอดใชจายสูงสุดประจํา

เดือนพฤศจิกายน 2564 จากแคมเปญปลดล็อก

โปรปง โดยสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟรส

ชอยส วีซา ที่ใชจายตั้งแต 1 พฤศจิกายน 

2564 – 31 มกราคม 2565 และเปนผูที่มี

ยอดใชจายสะสมสูงสุด 5 ลําดับแรกในแตละ

เดือน รับโทรศัพท iPhone 13 Pro ขนาด 

กรุงศรีเฟรสชอยส วีซา จัดดีล ‘ปลดล็อกโปรปง’ 

มอบ iPhone 13 Pro ใหกับลูกคาที่มียอดใชจายสูงสุด

128 GB สี Sierra Blue มูลคาเคร� องละ 

38,900 บาท จํานวน 5 รางวัล รวมทั้งสิ้น 

15 รางวัล ตลอดรายการ พรอมเพิ่มความ

คุมคา มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เม� อมี

ยอดใชจายผานบัตรเครดิตกรุงศรีเฟรสชอยส 

วีซา โดยรูดจายเต็มสะสมตอเดือนตั้งแต 

8,000 บาทขึ้นไปในหมวดที่รวมรายการ และ

รับเพ่ิม! อี-คูปองรานดัง มูลคารวม 1,800 บาท 

เม� อใชจายสะสมตั้งแต 10 ครั้ง และมียอด

รวม 10,000 บาทขึ้นไปตอสัปดาห (เง� อนไข

เปนไปตามที่กําหนด) ขอมูลเพิ่มเติม bit.ly/

FirstChoiceCashBack

2 โรงแรมดังในเครือ เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส จ.ปราจีนบุรี

รับมอบเอกสารบันทึกขอตกลง โรงพยาบาลคูปฏิบัติการ SHA EXTRA PLUS

ฝายการแพทย โรงพยาบาลเกษมราษฎร 

ปราจีนบุรี แสดงถึงการรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานสุขอนามัย (SHA+) เพ� อ

การเฝาระวังและควบคุมโรคโควิด-19 

สําหรับผูเดินทางทั้งชาวไทยและชาวตาง

ประเทศ ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 บทความ-ต่างประเทศ

ล็อกซีอานเห็นผลติดเชื้อใหม่ลด

เพลิงไหม้อาคารรัฐสภาแอฟริกาใต้

เคปทาวน์ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม

ว่า เกิดเพลิงไหม้ที่อาคารรัฐสภาของแอฟริกาใต้เมื่อเวลาประ 

มาณ 10.00 น. วันเดียวกันของไทย ซึ่งตรงกับ 05.00 น. ตาม

เวลาท้องถิ่น เชื่อว่าเพลิงเริ่มต้นที่อาคารเก่าหลังหนึ่งใกล้กับ

อาคารสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นพื้นที่ใกล้กับรัฐ 

สภาที่เป็นย่านหรูหรา รวมไปถึงวิหารเซนต์จอร์จที่ประกอบพิธี                           

ปลงศพของอาร์ชบิชอปเดสมอนด์ ตูตู เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน

หน้านั้น โฆษกของหน่วยรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินเผยกับเอเอฟ

พีว่า เพลิงไหม้หลังคาและไฟกำาลังไหม้อาคารสมัชชาแห่งชาติ                                                                            

มีรายงานว่าเกิดรอยร้าวท่ีผนังอาคารด้วย เชื่อว่าไม่มีใครได้รับ

บาดเจ็บจากเพลิงไหม้ และยังไม่ทราบต้นตอของเพลิง สมัชชา

แห่งชาติหรือสภาผู้แทนราษฎร และคณะมนตรีเขตการปก 

ครองแห่งชาติหรือวุฒิสภา อยู่ระหว่างพักการประชุมช่วงวัน

หยุด อาคารรัฐสภาซึ่งอยู่ในเมืองเคปทาวน์ แยกจากที่ทำาการ

รัฐบาลที่ตั้งอยู่ในกรุงพริทอเรีย ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ อาคาร

เดิมและอาคารเก่าแก่ที่สุดที่สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2427 และ

อาคารใหม่ที่สร้างในยุคทศวรรษ 1920 และ 1980 ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของสมัชชาแห่งชาติ

สูญหาย 3 รายจากไฟป่าในโคโลราโด

เดนเวอร์ • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 1 มกรา 

คมว่า จากเหตุไฟป่าลุกลามเผาไหม้บ้านเรือนใน 2 เมืองของ

รัฐโคโลราโดเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น มี

รายงานผู้สูญหาย 3 ราย คาดว่าเสียชีวิตแล้ว โจ เพลล์ นาย

อำาเภอเทศมณฑลโบลเดอร์ที่ ไฟป่าลุกลามเผาบ้านเรือนอย่าง

น้อย 991 หลัง ในเมืองซูพีเรียร์และเมืองลุยส์วิลล์ แถลงเมื่อ

วันเสาร์ว่า ได้รับการยืนยันว่ามีผู้สูญหายจากบ้านเรือนประ 

ชาชนที่ไฟไหม้ 3 ราย การค้นหาผู้สูญหายมีอุปสรรคจากซาก

บ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ทำาลายทั้งหลังและหิมะที่ตกหนักสูงราว 

8 นิ้ว เจ้าหน้าที่ส่งสุนัขดมกลิ่นซากศพไปยังบ้านของผู้สูญหาย

ในวันอาทิตย์ ไฟป่าเกิดขึ้นในภูมิประเทศที่แห้งแล้งและลุกลาม

เผาผลาญเมืองอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีลมแรงมากกว่า 160 

กม.ชม. ไฟป่าทำาลายพื้นที่ราว 6,000 เอเคอร์ หรือราว 15,180 

ไร่ จาเร็ด โพลิส ผู้ว่าการรัฐโคโลราโด กล่าวว่า ภัยพิบัติเกิดขึ้น

เร็วมาก หลายครอบครัวมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่จะนำาลูกๆ และ

สัตว์เลี้ยงขึ้นรถยนต์ขับหนีไฟป่า ขณะเกิดไฟป่าเจ้าหน้าที่สั่ง

อพยพประชาชนใน 2 เมืองนี้อย่างน้อย 33,000 คน

น้ำาท่วม 7 รัฐของมาเลเซีย

กัวลาลัมเปอร์ • รอยเตอร์รายงานว่า สำานักจัดการภัยพิบัติ

แห่งชาติมาเลเซียแถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคมว่า 7 รัฐ

ของประเทศยังเผชิญน้ำาท่วมอยู่หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อ 2 สัป 

ดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ รัฐกลันตัน, ตรังกานู, ปะหัง, ยะโฮร์, 

มะละกา, เนกรีเซมบีลันและซาบาห์ ผู้ประสบอุทกภัย 8,727 

คน กระจายไปอยู่ในศูนย์พักพิง 128 แห่ง ยอดผู้ได้รับผล 

กระทบจากน้ำาท่วมทั่วประเทศ 125,490 คน ประชาชนเดิน

ทางกลับบ้านได้แล้ว 117,700 คน มีผู้เสียชีวิต 15 ราย และ

สูญหาย 2 คน.

ปักกิ่ง/ปารีส • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซีอานเผย จำานวนผู้ติดเชื้อ

โควิดรายใหม่ลดลงเหลือต่ำาสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อวันอาทิตย์ 

ซึ่งเป็นวันที่ 11 ของการล็อกดาวน์คนทั้งเมือง เตรียมปรับเปลี่ยน

มาตรการ ขณะฝรั่งเศสเริ่มผ่อนคลายข้อกำาหนดจันทร์นี้ 

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอา 

ทิตย์ท่ี 2 มกราคม 2565 กล่าว

ว่า ทางการซีอานในมณฑลฉ่าน                                        

ซีทางภาคเหนือของจีนล็อกดาวน์

ประชากรมากกว่า 13 ล้านคน ใน

เมืองน้ีให้อยู่กับบ้านมาเป็นเวลา 

11 วันแล้ว นับต้ังแต่ตรวจพบคลัส                                                   

เตอร์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

สายพันธ์ุเดลตา โดยวันอาทิตย์ 

ซีอานตรวจพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 

122 คนเป็นจำานวนต่ำาท่ีสุดนับแต่

วันท่ี 25 ธันวาคม 2564 และลด

ลงจาก 174 คนเมื่อวันเสาร์

จาง ฉานโหย่ว เจ้าหน้าท่ี

สำานักงานควบคุมโรคของจีน เปิด                                                                   

เผยกับสถานีซีซีทีวีว่า หลังจาก                                                  

การตรวจเช้ือชาวเมืองซีอาน 7                                                      

รอบ และผลจากการล็อกดาวน์พวก

เขาก็เร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงใน

ทางบวกบางอย่าง และ “เรา

จะปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกัน

และควบคุมบางอย่างในเวลาอัน

เหมาะสมด้วย” 

อย่างไรก็ดี คณะกรรม 

การสุขภาพแห่งชาติของจีน กล่าว

ว่า ยังมีผู้ป่วย 16 คนที่มีอาการ 

“รุนแรง” 

จีนไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 เสีย

ชีวิตมาต้ังแต่เดือนมกราคม 2564 

การระบาดรอบน้ีของจีนนับว่ารุน                                             

แรงท่ีสุดต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563 

เฉพาะการระบาดในเมืองซีอาน

ต้ังแต่วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 จนถึง

ขณะน้ีมีผู้ติดเช้ือแล้วมากกว่า 

1,500 คน เมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขเผยด้วยว่า มีผู้ป่วย 2 

คนอาการอยู่ในข้ันวิกฤต

สัปดาห์ที่ผ่านมา ชาว

เมืองซีอานประสบปัญหาอาหาร

ขาดแคลน แต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เรียกร้องให้ประชาชน “เข้าใจ

และอดทน” ระหว่างที่ทางการ

กำาลังแก้ปัญหา

นอกจากซีอาน ทางการ

จีนยังพบผู้ติดเช้ือรายใหม่อีก 7 

คน ท่ีเมืองหนิงโปในภาคตะวัน

ออกของประเทศท่ีเกิดคลัสเตอร์

กลุ่มเล็ก ซ่ึงเก่ียวโยงถึงโรงงาน

ส่ิงทอแห่งหน่ึง สื่อทางการจีน

รายงานว่าเท่ียวบินจากปักก่ิงมา 

ยังเมืองนี้ทั้งหมดถูกยกเลิกแล้ว

โควิดที่ระบาดในจีนเป็น

สายพันธุ์เดลตา แต่ทั่วโลกกำาลัง

เผชิญการระบาดของสายพันธ์ุ

ใหม่หรือโอมิครอน โดยเฉพาะใน

ยุโรปและสหรัฐ ท่ีทำาให้จำานวนผู้

ติดเช้ือรายใหม่เพ่ิมสูงข้ึนมาก

เอเอฟพีกล่าวว่า เมื่อวัน

เสาร์ยุโรปมีผู้ติดเชื้อรวมกันเกิน 

100 ล้านรายแล้ว โอมิครอนยัง

ทำาให้ 17 จาก 52 ประเทศหรือ

ดินแดนในยุโรป มีผู้ติดเชื้อราย

ใหม่รอบ 1 สัปดาห์มากเป็นสถิติ

สูงสุด บรรดาประเทศในยุโรป

ยังมีอัตราการติดเชื้อต่อประชา                            

กร 100,000 คนมากที่สุดในโลก

ด้วย โดยเดนมาร์กครองอันดับ 

1 ที่ 2,045 คนต่อประชากร 

100,000 คน

รัฐบาลหลายประเทศกำา                                                

ลังต้องด้ินรนป้องกันใหม่กับระ                                          

บบรักษาพยาบาลของประเทศ

ต้องพังทลายจากจำานวนผู้ป่วยท่ี

มากเกินกำาลังรับของโรงพยาบาล 

ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเปิด

เศรษฐกิจไว้ต่อไป

ฝร่ังเศสเตรียมจะผ่อนคลาย

ข้อบังคับในวันจันทร์น้ี โดยผู้ท่ีฉีด               

วัคซีนครบโดสแล้วแต่ติดเช้ือไว                    

รัส จะถูกบังคับให้แยกกักตัวเป็น

เวลา 7 วันเท่าน้ัน และสามารถ

ยุติการกักตัวได้หลังผ่าน 5 วัน

หากผลตรวจไม่พบการติดเช้ือ

แล้ว กระทรวงสาธารณสุขกล่าว

ว่า การเปล่ียนกฎน้ีจะช่วยสร้าง

ความสมดุลระหว่างประโยชน์

กับความเส่ียง เพื่อให้ม่ันใจว่า

สามารถควบคุมไวรัสได้ ขณะ

เดียวกันก็ยังรักษาชีวิตทางสังคม-

เศรษฐกิจไว้.

โซล • กองทัพเกาหลีใต้แถลง

เมื่อวันอาทิตย์ว่า ตรวจพบมีบุค                                      

คลหน่ึงลอบข้ามเส้นแบ่งเขตทาง

ทหารในฝั่งตะวันออกของประ 

เทศ ข้ามแดนเข้าไปยังเกาหลี 

เหนือเมื่อคืนวันเสาร์ท่ีผ่านมา กอง                                                           

ทัพต่อสายตรงแจ้งทางฝั่งเหนือ

แล้ว แต่ยังไม่ทราบชะตากรรม

ของบุคคลผู้นี้

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย                                              

งานอ้างคำาแถลงของคณะเสนา                                                   

ธิการทหารร่วม (จีซีเอส) ของ                                          

กองทัพเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 

2 มกราคม 2565 ว่าเหตุการณ์

แปรพักตร์เข้าสู่เกาหลีเหนือซึ่ง

แทบไม่ค่อยเกิดขึ้นนี้ ถูกตรวจ

พบผ่านกล้องสังเกตการณ์ที่ติด

ตั้งอยู่ในเขตปลอดภัยทหาร (ดี

เอ็มซี) ทางฝั่งตะวันออกของเกา 

หลีใต้ เมื่อเวลาประมาณ 21.20 

น.ของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น 

และทหารเกาหลีใต้ได้เปิดปฏิบัติ

การค้นหาหลังจากตรวจพบ แต่

หาบุคคลผู้นั้นไม่เจอ

“เรายืนยันได้ว่าบุคคลนี้

ข้ามชายแดนเส้นแบ่งเขตทาง

ทหารเมื่อเวลาประมาณ 22.40 น. 

(20.40 น.วันเสาร์ของไทย) และ

แปรพักตร์เข้าฝ่ายเหนือ” เจซี

เอสกล่าว

เจซีเอสกล่าวด้วยว่า ยัง

ไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลผู้นี้

เป็นใครและยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 

เจซีเอสได้แจ้งต่อเกาหลีเหนือ

ผ่านโทรศัพท์สายตรงทางทหาร                                       

แล้วในวันอาทิตย์เพ่ือขอให้คุ้ม                                                       

ครองเขา เจซีเอสยังไม่พบกิจ                                               

กรรมผิดปกติจากทหารเกาหลี                  

เหนือ 

ตลอดหลายสิบปีนับแต่ส้ิน                                                 

สงครามเกาหลี มีชาวเกาหลี 

เหนือหนีการกดข่ีและความยาก                                                      

จนเข้าเกาหลีใต้มากกว่า 30,000 

คน โดยส่วนใหญ่เป็นการหนีเข้า                                                     

สู่ประเทศที่สาม โดยเฉพาะจีน

แต่การข้ามแดนสวนทางจาก

เกาหลีใต้เข้าเกาหลีเหนือน้ันเกิด

ขึ้นน้อยมากๆ และมีไม่กี่รายที่

กล้าข้ามผ่านดีเอ็มซี ซึ่งเต็มไป

ด้วยทุ่นระเบิดและมีทหารรักษา

การณ์อย่างเข้มแข็งทั้ง 2 ฝั่ง

เมื่อเดือนกันยายน 2563 

ทหารเกาหลีเหนือเคยยิงเจ้า

หน้าที่ประมงเกาหลีใต้รายหนึ่ง

เสียชีวิตแล้วเผาร่างของเขาบน

เรือ โดยเกาหลีเหนืออ้างว่าเขา

ข้ามเส้นแบ่งเขตทางทะเลอย่าง

ผิดกฎหมาย ต่อมาทางการ

เปียงยางขอโทษโดยอ้างว่าต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านโค

วิด-19

ปีเดียวกันมีชาวเกาหลี เหนือ                                                                      

คนหน่ึงท่ีเคยแปรพักตร์เข้าเกา 

หลีใต้เมื่อ 3 ปีก่อน ลอบกลับข้าม                                               

แดนทางบก และทำาให้เกาหลี 

เหนือต้องล็อกดาวน์เมืองแคซ็อง 

เพราะกลัวว่าคนคนน้ีอาจติดเช้ือ 

ไวรัสโควิด-19.

เกาหลีใต้ลอบข้ามชายแดนเข้าเกาหลีเหนือ

ไหม้รัฐสภา • ภาพถ่ายจากมุมสูงเผยให้เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นจากที่ตั้งของอาคารรัฐสภาแอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์ เมื่อวันที่ 2 

มกราคม.

เปิดมาสัปดาห์แรกปีใหม่ :

ข่าวดี ในข่าวร้าย ข่าวร้ายในข่าวดี

วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ผม

ติดตามสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์ 

Omicron ทั้งในประเทศและระดับโลกอย่าง

ใกล้ชิด

มีทั้งข่าวน่ากังวลว่าจำานวนคนติดเชื้อต่อวันทั่วโลก

พุ่งเกินวันละ 1 ล้าน

และข่าวปลอบใจอย่างน้อย 3 ข่าว ล้วนมาจาก 

New York Times ที่เกาะติดข้อมูลล่าสุดวันต่อวัน

ข่าวที่พอจะเรียกว่าเป็น “แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” 

คือ

1.การพุ่งขึ้นของคนมะกันที่ติดเชื้อ Omicron นั้นน่า

จะถึงจุดสูงสุดหรือ apex ณ วันที่ 9 มกราคมนี้

2.เจ้าสายพันธุ์ Omicron นี่ไม่โจมตีปอดโดยตรง 

(อาจกระทบระบบทางเดินหายใจมากกว่า) จึงทำาให้อาการ

ของคนป่วยเบากว่าที่ติดสายพันธุ์ Delta

3.ผู้ติดเชื้อ Omicron ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาลมีประมาณครึ่งหนึ่งของคนติด Delta

ขณะที่ผมเขียนอยู่นี้ ยอดป่วยโควิดในสหรัฐฯ เฉลี่ย

รอบ 7 วันที่ผ่านมา ทำาสถิติสูงสุดที่ 258,312 ราย 

ตัวเลขยืนยันตรงกันว่า แม้ Omicron จะระบาดเร็ว 

ดันให้ยอดติดเชื้อพุ่ง แต่อัตราเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิต

ยังอยู่ระดับต่ำา

การที่ตัวเลขคนติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างมากน่าจะ

เป็นเพราะตรงกับเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ที่มี

ประชาชนเดินทางกันไปมาเป็นจำานวนมาก  

ผู้เชี่ยวชาญที่อเมริกาตั้งข้อสังเกตว่า แม้จำานวนผู้

ป่วยเฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 60% แต่อัตรา

การเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเพียง 14% อยู่ที่ประมาณ 

9,000 รายต่อวันขณะที่อัตราการเสียชีวิตลดลงราว 7% อยู่ที่

วันละ 1,100 รายในช่วงเวลาเดียวกัน

แต่ก็มีการย้ำาเตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุป เพราะยังเร็วเกิน

ไปที่จะประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจากไวรัสตัวนี้ 

โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากอัตราการฉีดวัคซีนของแต่ละรัฐใน

สหรัฐฯ ที่ยังคงแตกต่างกันอยู่อย่างมาก

ในวันเดียวกันนั้นเอง ผู้อำานวยการใหญ่ขององค์การ

อนามัยโลกก็ออกมาบอกว่า

เขามีความคาดหวังว่าโลกจะสามารถเอาชนะโรคระบาด

โคโรนาไวรัสโควิด-19 ภายในปี 2022 นี้ โดยมีเงื่อนไขว่า

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะร่วมแรงแข็งขันในการสกัด

การแพร่ระบาดของโควิด

ผู้อำานวยการองค์การอนามัยโลก Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesu ให้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายในวัน

เดียวกัน

หลังจากที่บอกว่าเขาหวังว่าทั้งโลกจะเอา 

Omicron อยู่หมัดภายในปีนี้ เขาก็เตือนว่า

“เราต้องหลีกเลี่ยงกระแสชาตินิยมและการ

กักตุนวัคซีนของบางประเทศเช่นกัน”

ประเด็นใหญ่สำาหรับ WHO ก็คือ การที่พยายาม

กดดันและโน้มน้าวให้ประเทศร่ำารวยแบ่งปันวัคซีน

มาให้กับประเทศด้อยพัฒนา ด้านหนึ่งกำาลังไล่ฉีดวัคซีนเข็ม

กระตุ้นที่ 3 และ 4 อีกด้านหนึ่งประชาชนหลายประเทศยังไม่

ได้แม้แต่เข็มแรก

เมื่อโลกเกิดความเหลื่อมล้ำากันรุนแรงเช่นนี้ ความหวัง

ที่จะทำาให้ โรคระบาดนี้หายขาดไปจากโลกก็คงจะยังเลือนราง

พอสมควร

แต่หากงานวิจัยและการศึกษาเบื้องต้นของประเทศ

ต่างๆ ชี้ ไปในทางที่น่าจะเป็น “ข่าวด้านบวก” มากขึ้น เราก็

อาจจะเห็นแนวโน้ม “ขาลง” ของ Omicron ภายในกลางปีนี้

นักวิทยาศาสตร์ที่แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นจุดแรกที่พบ 

Omicron บอกว่างานวิจัยเบื้องต้นสะท้อนว่าจำานวน

คนติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้กำาลังจะพ้นจุดสูงสุดแล้ว 

และอาการป่วยของผู้ติดเชื้อ Omicron ก็ดูจะอ่อนกว่าของ 

Delta พอสมควร

หากงานวิจัยอื่นๆ ที่ตามมาในเดือนนี้และเดือนหน้า

ยืนยันตรงกันอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเรากำาลังจะ

เป็น “จุดเริ่มต้นของการสิ้นสุด” ของการระบาด Covid-19

นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เขียนไว้ในเฟซบุ๊กของท่าน ณ วัน

สุดท้ายของปีก่อนว่า

“ผมยังทำานายเหมือนเดิมว่า 

ไม่เกินกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 

เจ้าโควิดจะกลายไปเป็นโรคระบาด

ตามฤดูกาลเท่านั้น...”

ท่านย้ำาว่าปีใหม่นี้ คนไทย

อาจต้องฉีดวัคซีนอีก 1 หรือ 2 ครั้ง 

(แล้วแต่ชนิดวัคซีน) เท่านั้น หลัง

จากนั้นก็ปีละครั้งก่อนระบาด (อาจ

เป็น 2 ครั้งในบางปี)

แนวทางของคุณหมอนิธิที่ระบุ

ไว้ในบทความนี้น่าสนใจ อาจจะเป็น 

“คู่มือปฏิบัติตน” สำาหรับคนไทยทั้ง

หลายก็ได้ด้วยซ้ำาไป

ท่านบอกว่าในปีใหม่นี้ ท่านจะ

1) ไม่ตื่นเต้นกับการระบาดของ Omicron จนเกิน 

เหตุ

2) จะฉีดวัคซีนกระตุ้นตามระยะเวลาเดิม ไม่รีบร้อน

ฉีดเร็วเกินเพื่อเจ้า โอ (Omicron) โดยเฉพาะ

3) รับผิดชอบทั้งตัวเองและคนรอบข้างด้วยความ

สำานึกที่ไม่ไปแสวงหาให้สัมผัสเจ้าโอ (Omicron) ตามที่อ

โคจรหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง

4) ถ้ามีอาการหวัดหรืออาการคล้ายหวัด ผมจะ

ป้องกันเต็มที่ ที่จะไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่น 

(หลายๆ คนลืมไปว่าการใส่หน้ากากที่ถูกต้องนั้น

วัตถุประสงค์สำาคัญคือ กันไม่ให้เราแพร่เชื้อไปให้คนอื่นโดย

ไม่ตั้งใจ)

5) ระวังการสัมผัสพบผู้สูงอายุหรือมีโรคเรื้อรัง 

จนกว่าเจ้าโอ (Omicron)  จะผ่านไป 

ท่านสำาทับว่า

“อย่าเสี่ยง อย่าประมาท อย่าคิดว่าจะไม่เกิดกับเรา 

และที่สำาคัญต้องจำาคือ อย่าทำาร้ายคนที่คุณรักครับ”

ในภาวะเช่นนี้ผมเชื่อในคำาแนะนำาของนัก

วิทยาศาสตร์ที่ทำางานร่วมกับนักสังคมวิทยาว่า

“ข่าวร้ายช่วยกันตะโกนเตือน

ข่าวดีค่อยๆ กระซิบให้กำาลังใจกันและกัน”.

กาแฟดำ

ช่



0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

12

โอมิครอน

วันเดียวกัน พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) 

ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร

สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ให้สัมภาษณ์

เก่ียวกับมาตรการในส่วนของสถานศึกษาหลัง

เทศกาลปีใหม่ว่า โรงเรียนต่างๆ ของกระทรวง

ศึกษาธิการมีท้ังส้ินประมาณ 2.9 หม่ืนแห่ง 

ในส่วนของอาชีวศึกษามีประมาณ 1,000 

แห่ง ขณะท่ีส่วนของภาคเอกชนมีประมาณ

กว่า 4,000 แห่ง ยืนยันว่าทุกโรงเรียนทำาตาม

มาตรการท่ีกำาหนดอยู่แล้ว โดยวันท่ี 3 ม.ค. 

กระทรวงศึกษาธิการจะมีการประชุมเพ่ือให้

มีการเคร่งครัดเร่ืองมาตรการเพ่ิมข้ึน อาจมี

การยกระดับมาตรการ ขณะท่ีมาตรการโดย

รวมนายกฯ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐ

เวิร์กฟรอมโฮมเป็นเวลา 14 วันหลังเทศกาล

ปีใหม่ไปแล้ว โดยวันท่ี 5 ม.ค.ทาง ศปก.ศบค.

จะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และ

จะมีข้อเสนอต่อท่ีประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันท่ี 7 

ม.ค.ต่อไป 

ด้าน นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิ 

การคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงนามใน

ประกาศแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศกาล

ปีใหม่ของสำานักงาน ป.ป.ช. โดยนายนิวัติไชย

กล่าวว่า ให้ส่วนราชการในสังกัดสำานักงาน 

ป.ป.ช. พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้เดิน

ทางกลับภูมิลำาเนาเดิมช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะ

จังหวัดที่ตรวจพบเชื้อโอมิครอน เมื่อกลับ

มาปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

หน่วยงาน (เวิร์กฟรอมโฮม) เป็นระยะเวลา 

7 วัน โดยกำาหนดสัดส่วนให้มีผู้มาปฏิบัติ

งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำานวนเจ้า

หน้าที่ในสังกัดทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องไม่ให้เกิดผล 

กระทบต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.และสำานักงาน ป.ป.ช. และการให้

บริการประชาชน รวมทั้งผลปฏิบัติงานตาม

คำารับรองการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

สั่งถอดบทเรียนกาฬสินธุ์ 

ขณะท่ี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก                                                              

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่ังหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องจับตาดูสถานการณ์กลุ่มผู้ติดเช้ือโอ

มิครอนเข้มข้น ป้องกันการไม่ให้เกิดรูปแบบ

คลัสเตอร์ท่ีแพร่กระจายเช้ือ ถอดบทเรียน

จากคลัสเตอร์กาฬสินธ์ุ ท่ีมีผู้ติดเช้ือโอมิครอน

คลัสเตอร์น้ีแล้ว 244 ราย จำากัดวงลดการแพร่

กระจายเช้ือภายในประเทศให้มากท่ีสุด  

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวถึงแผนการให้บริการด้าน

สุขภาพแก่ประชาชน ในปี 2565 ถึงการรับมือ

กับโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนว่า แม้จะมี

รายงานการติดเช้ือเข้ามา แต่ส่ิงท่ีเราต้องจับตา

ดูอย่างใกล้ชิดคือ อัตราการป่วยหนักและเสีย

ชีวิต ต้องพยายามกดยอดส่วนน้ีให้อยู่ในจุดท่ี

ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้ พร้อมไป

กับการเปิดทางให้เศรษฐกิจไทยขับเคล่ือนต่อ

ไปได้ การปิดเมืองจะเป็นมาตรการสุดท้ายท่ีเรา

จะพิจารณาใช้อย่างละเอียดถ่ีถ้วนท่ีสุด 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะน้ีข้อมูลเก่ียว

กับเช้ือโอมิครอนยังเป็นไปตามท่ีคาดการณ์

ไว้ โรคไม่รุนแรง แต่มีการติดเช้ือมากข้ึน โดย

ผู้ป่วยโรคต่างๆ ทุกโรคท่ีกังวลคือ กรณีท่ีติด

เช้ือแล้วจะมีการเสียชีวิต แต่ถ้าติดเช้ือแล้ว

ไม่มีอาการ และสร้างภูมิคุ้มกันได้ ก็ไม่เป็น

อะไร อย่างไรก็ตาม สธ.จะมีการประเมิน

สถานการณ์อีกคร้ังในวันท่ี 3 มกราคมน้ี ก่อน

สรุปสถานการณ์และมาตรการเพื่อเสนอต่อท่ี

ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 

หรือ ศบค. ในวันท่ี 7 มกราคมน้ี ท้ังน้ี ภาพรวม

ของโควิด-19 ในสายพันธ์ุโอมิครอน โรคน่าจะ

มีการระบาด แต่ขณะน้ียังไม่ก่อโรครุนแรง ยัง

อยู่ภายใต้การควบคุม 

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำาหรับ

สถานการณ์โอมิครอนในประเทศ ในการตรวจ

หาสายพันธ์ุต้ังแต่เปิดประเทศ เม่ือวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2564-วันท่ี 1 มกราคม 2565 พบ

ผู้ติดเช้ือโอมิครอนสะสม 1,551 ราย แบ่งเป็นผู้

เดินทางมาจากต่างประเทศ 779 ราย และติด

ในประเทศ 772 ราย

“โดยเมื่อวันท่ี 1 มกราคมท่ีผ่านมา เพ่ิม

ข้ึนวันเดียว 189 ราย แบ่งเป็น ผู้เดินทางมา

จากต่างประเทศ 68 ราย และติดในประเทศ 

121 ราย ขณะน้ีพบผู้ติดเช้ือแล้ว 47 จังหวัด 

โดยจังหวัดท่ีพบมากสุดคือ กรุงเทพมหานคร 

395 ราย กาฬสินธ์ุ 195 ราย ชลบุรี 148 ราย 

ภูเก็ต 125 ราย และ ร้อยเอ็ด 119 ราย

ตัวเลขผู้ติดเช้ือท่ีเพ่ิมข้ึนก็เป็นไปตาม

ท่ีเราคาดสถานการณ์ไว้ว่า จะพบการติดเช้ือ

โอมิครอนเพ่ิมข้ึนหลังปีใหม่ ขณะน้ีประชาชน

เร่ิมกลับมาทำางานแล้ว ทาง สธ.ขอความร่วม

มือหน่วยงานต่างๆ ออกมาตรการให้พนักงาน

ทำางานจากท่ีบ้าน (work from home) ให้มาก

ท่ีสุด เพ่ือประเมินสถานการณ์ประมาณ 2 

สัปดาห์” นพ.ศุภกิจกล่าว

และว่า ท้ังน้ี ขอความร่วมมือประชาชน

ตรวจ ATK เพื่อคัดกรองตนเอง โดยเฉพาะช่วง

ท่ีมีอาการระบบทางเดินหายใจ แม้ผลตรวจ

เป็นลบก็ต้องตรวจซ้ำา ในช่วง 1-3 วัน และย้ำา

ว่าอยู่ร่วมกันในครอบครัวก็ต้องสวมหน้ากาก

อนามัยป้องกันตนเอง 

ขณะท่ี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์ท่ี จ.อุบลราชธานี 

วันน้ี (2 มกราคม 2565) ตนเองได้ลงพ้ืนท่ี

ติดตามคลัสเตอร์ท่ี จ.อุบลฯ ซ่ึงมีลักษณะคล้าย

กับคลัสเตอร์ท่ี จ.กาฬสินธ์ุ คือกรณีร้านอาหาร

ก่ึงผับท่ีมีคนเข้าไปเท่ียวต่อเน่ืองจากผับแห่ง

หน่ึงไปอีกแห่งหน่ึง

“ขณะน้ีท่ีผมจับตาอยู่ 2 จังหวัดน้ีคือ 

ชลบุรีและอุบลราชธานี อย่างสถานการณ์ท่ี

อุบลฯ น้ัน พบมีผู้ติดเช้ือวันหน่ึงข้ึนไป 300 คน 

และข้ึนค่อนข้างเร็ว ต้องติดตามรายละเอียด

กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) 

อุบลราชธานีอีกคร้ังหน่ึงว่าจะต้องมีมาตรการ

อย่างไร จะต้องปิดอะไรบ้าง เพราะฉะน้ันช่วง

น้ีเป็นช่วงท่ีคนกำาลังเดินทาง ขอให้ดำาเนินการ

ตรวจ ATK เป็นระยะๆ อย่างน้อยกลับเข้า

พ้ืนท่ีก็ตรวจ หากมีอาการก็ตรวจอีก หรือตรวจ

หลัง 7 วัน ย้ำาเลยว่า ATK ช่วงน้ีสำาคัญมาก” 

นพ.โอภาสกล่าว

หมอยงเปิดข้อมูลกระตุ้นเข็ม 3

ด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์

เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องโค

วิด-19 วัคซีนการกระตุ้นเข็ม 3 ในสูตรต่างๆ 

ของประเทศไทยว่า วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 จะใช้ 

mRNA และไวรัสเวกเตอร์ เช่น Pfizer (PZ), 

Modena (MN), AstraZeneca (AZ) วันน้ีจะให้

ดูข้อมูลการกระตุ้นด้วย mRNA ในสูตรต่างๆ 

ของประเทศไทยท่ีใช้ เช่น เช้ือตาย 2 เข็ม SP-

SP, SV-SV, SV-AZ, AZ-AZ ซ่ึงเป็นสูตรหลักท่ี

ใช้ในประเทศไทย 

นพ.ยงระบุว่า การใช้วัคซีน mRNA ใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเข็มกระตุ้น 

เพราะได้ฉีดวัคซีนชนิดอื่นมาแล้วเป็นจำานวน

มาก ส่วนการกระตุ้นด้วย AZ ในกลุ่ม SV-

SV-AZ ได้มีการตีพิมพ์แล้ว ส่วน SV-AZ-AZ 

และ AZ-AZ-AZ จะนำามาเสนอต่อไป ได้ฉีด

ให้อาสาสมัครไปแล้ว Moderna ท่ีใช้เป็นเข็ม

กระตุ้นในอเมริกาจะให้เพียงคร่ึงโดสเท่าน้ัน ไม่

ว่าจะเป็นการกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 

Moderna หรือ J&J ท่ีเป็นไวรัสเวกเตอร์

นพ.ยงกล่าวว่า ในทำานองเดียวกัน 

ประเทศอังกฤษก็ใช้วัคซีน Moderna เข็ม

กระตุ้นตามหลัง AZ ด้วยขนาดคร่ึงโดส เพื่อ

ลดอาการข้างเคียงท่ีเกิดข้ึน จะเห็นได้ว่าอาการ

ข้างเคียงท่ีพบได้บ่อยคือเจ็บบริเวณท่ีฉีด ยก

แขนไม่ข้ึน ปวดเมื่อยเน้ือเมื่อยตัว ปวดศีรษะ 

อาเจียน ท้องเสีย และท่ีสำาคัญในเข็มกระตุ้น 

จะพบการโตของต่อมน้ำาเหลืองท่ีใต้แขน

มากกว่าเข็มท่ี 1 และ 2 (ข้อมูลของ US CDC)

“ขณะน้ีกำาลังรวบรวมข้อมูล PZ-PZ-PZ 

3 เข็ม (triple P) ในประเทศไทยเพ่ือนำามา

เปรียบเทียบ (ขณะน้ีได้จำานวนหน่ึงแล้ว) และ

กำาลังศึกษา AZ-AZ-AZ หรือท่ีเรียกว่า triple 

A อีกด้วยเพ่ือให้ ได้ข้อมูลทุกกลุ่มท่ีมีการใช้

ในประเทศไทย ส่วนกลุ่ม MN-MN-MN หรือ 

triple M คงจะหายากหรือต้องรออีกนาน การ

ให้ mRNA ในขนาดคร่ึงโดส โดยเฉพาะ MN 

ผลท่ีได้ไม่ได้แตกต่างกันมากกับการให้ขนาด

เต็มโดส เพราะภูมิข้ึนสูงมาก และท่ีเห็นได้ชัด

คืออาการข้างเคียงน้อยกว่า” นพ.ยงระบุ 

นพ.ยงระบุว่า ระดับภูมิต้านทาน 

neutralizing antibody (NT) ต่อสายพันธ์ุต่างๆ 

ได้ดำาเนินไปมากพอสมควรแล้ว โดยใช้ sVNT 

หรือไวรัสเทียม และไวรัสจริง สายพันธ์ุ Delta 

และ Omicron (แยกไวรัสจากผู้ป่วยได้แล้ว 

และได้ทำาไปส่วนหน่ึงแล้วโดย อาจารย์จุฑา

ทิพย์ และคณะ ท่ีศิริราช) และปฏิกิริยาระดับ

เซลล์ CMIR ก็ได้ดำาเนินการไปแล้วบางส่วน 

จะแสดงในโอกาสต่อไป รวมท้ังเก็บเม็ดเลือด

ขาวท่ีจะศึกษาในทางลึกต่อไป

“ในอดีตท่ีผ่านมาการศึกษาระดับภูมิ

ต้านทานมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ sVNT ในสาย

พันธ์ุต่างๆ ดังท่ีได้มีการเผยแพร่ในวารสาร

นานาชาติไปแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผย

แพร่ในวารสารต่างประเทศต่อไป และจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการวัคซีน

ในประเทศไทยให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์

สูงสุดสำาหรับประเทศไทย โดยการศึกษาใน

ประเทศไทยมากกว่าท่ีจะใช้ข้อมูลจากต่าง

ประเทศ และในขณะเดียวกันก็มีความจำาเป็นท่ี

ต้องศึกษาจากสถานการณ์จริงถึงประสิทธิภาพ

ในการป้องกันโรค” นพ.ยงระบุ

ลำาปางวุ่นพรวด 3 รายแล้ว  

ที่ จ.ลำาปาง สำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดลำาปาง ระบุว่า พื้นที่ อ.แม่เมาะ 

จ.ลำาปาง ล่าสุดได้พบผู้ติดเชื้อ จำานวน 1 ราย 

พบว่าติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน 

เป็นประชาชนในหมู่บ้าน เขต ต.จางเหนือ 

อ.แม่เมาะ จ.ลำาปาง โดยชายรายนี้ อายุ 23 

ปี ทำางานอยู่ใน จ.เชียงใหม่ และได้เดินทาง

กลับมาบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ ตลอด

ช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ พื้นที่ จ.ลำาปาง พบผู้ติด

เชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน 3 ราย แล้ว โดย 2 

รายแรกเป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ  

ที่ จ.ตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น 

นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาล

ตรัง ในฐานะโฆษก ศบค.จ.ตรัง กล่าวว่า มี

รายงานผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอนเพิ่มเติม

อีก 1 ราย เป็นรายที่ 2 ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุ 

33 ปี สัญชาติสวีเดน ไม่มีโรคประจำาตัว มี

ประวัติได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 โดส เดินทาง

มาเที่ยวประเทศไทยร่วมกับครอบครัวจำานวน 

5 คน ผลการตรวจ ATK เป็นลบทั้ง 5 คน 

ผู้ติดเชื้อได้เข้าร่วมโครงการ TEST & GO 

เดินทางมาจากจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2564.

ชัชชาติ

(พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 11.85 

ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.25 

ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 

5 ร้อยละ 4.94 ระบุว่าไปลงคะแนน ไม่เลือก

ใคร (Vote NO) อันดับ 6 ร้อยละ 4.71 ระบุ

ว่าเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรค

ก้าวไกล อันดับ 7 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น

ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 8 ร้อย

ละ 3.26 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล 

อันดับ 9 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็นผู้สมัคร

จากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 10 ร้อยละ 

2.35 ระบุว่าจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือก

ตั้ง อันดับ 11 ร้อยละ 1.90 ระบุว่าเป็นนาย

สกลธี ภัททิยกุล และร้อยละ 1.82 ระบุว่า

อื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจาก

พรรคไทยภักดี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 

ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย นางนวล

พรรณ (มาดามแป้ง) ล่ำาซำา นายอภิรักษ์ โกษะ

โยธิน และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำารวจอยาก

ได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8 เดือนธันวาคม 

2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรค

ก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และ 

น.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนลดลง ใน

ขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไปลง

คะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ผู้สมัครจาก

พรรคพลังประชารัฐ และนายสกลธี ภัททิยกุล 

มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำาหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้

เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำาแนกตามกลุ่มเขตการ

ปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

เขตกรุงเทพฯ กลาง อันดับ 1 ร้อยละ 39.07 

ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 

11.92 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 

9.93 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน และอันดับ 4 

ร้อยละ 9.27 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ กลุ่มเขต

กรุงเทพฯ ใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 41.30 ระบุว่า

เป็น ดร.ชัชชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 13.04 ระบุ

ว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ อันดับ 3 ร้อยละ 11.41 

ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 

4 ร้อยละ 10.87 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ

กลุ่มเขตกรุงเทพฯ เหนือ อันดับ 

1 ร้อยละ 39.84 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ 

อันดับ 2 ร้อยละ 15.45 ระบุว่ายังไม่ตัดสิน

ใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.01 ระบุว่าเป็น ดร.สุ

ชัชวีร์ และอันดับ 4 ร้อยละ 8.54 ระบุว่าเป็น 

พล.ต.อ.อัศวิน กลุ่มเขตกรุงเทพฯ ตะวันออก 

อันดับ 1 ร้อยละ 33.03 ระบุว่าเป็น ดร.ชัช

ชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 13.52 ระบุว่าเป็น ดร.สุ

ชัชวีร์ อันดับ 3 ร้อยละ 13.21 ระบุว่ายังไม่

ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 12.01 ระบุ

ว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

อันดับ 1 ร้อยละ 39.55 ระบุว่าเป็น ดร.ชัช

ชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 15.26 ระบุว่าเป็น 

ดร.สุชัชวีร์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.61 ระบุว่า

เป็น พล.ต.อ.อัศวิน และอันดับ 4 ร้อยละ 7.35 

ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ และผู้สมัครจากคณะ

ก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ในสัดส่วนท่ีเท่า

กัน กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 43.36 

ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 

13.28 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ อันดับ 3 ร้อยละ 

10.18 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อย

ละ 9.29 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อันดับ 

1 ร้อยละ 28.09 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม 

ดร.ชัชชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 12.22 ระบุว่ายัง

ไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.24 ระบุว่า

เป็นผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ อันดับ 4 ร้อย

ละ 10.86 ระบุว่าเป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยว

กับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 5 ร้อยละ 7.75 ระบุ

ว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน อันดับ 

6 ร้อยละ 6.68 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากคณะ

ก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรค

เพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ประกาศจะกวาดที่นั่ง ส.ส.ในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบนและอีสาน และ พปชร.จะ

ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่ ว่า ต้องถามเขา

ว่าเขามีเหตุผลหรือมีอะไรในการสนับสนุน

ในความมั่นใจว่าจะได้ ส.ส.ในภาคเหนือและ

อีสานเพิ่มขึ้น แต่ในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเรา

ยังมีความเข้มแข็งและแข็งแรงในภาคเหนือ

และภาคอีสาน ก็ต้องรับฟังความเห็นของทุก

ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือคน

ทั่วไป เพื่อมาดูทิศทางการทำาหน้าที่ของเรา

ว่าดีพร้อมหรือยัง เราจะสามารถรักษาฐานที่

มั่นหรือเพิ่มจำานวนเสียงในฐานที่มั่นได้หรือไม่ 

ยืนยันว่าเราไม่ประมาทและทำางานหนัก และ

เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น สิ่งที่เราเป็นห่วง

เป็นเรื่องของอำานาจรัฐ อำานาจเงิน อำานาจ

การจัดการในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น ซึ่งในยุคนี้

มีการใช้อำานาจเหล่านี้เกิดขึ้นสูงมาก 
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ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงานนครสวรรค์ 

ชวนเที่ยวเมืองปากน้ำาโพ นั่งเรือดูนกอพยพ ชมบัวแดงกว่า 

1,000 ไร่ ที่บึงบอระเพ็ด พร้อมชมงานหุ่นโคมไฟ และเที่ยว 

“งานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำาโพ” อันเลื่องชื่อ ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็น

ปีที่ 106 รวมทั้งการออกร้านสินค้ามากมาย

นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำานวยการภูมิภาค

ภาคเหนือ รักษาการผู้อำานวยการสำานักงานการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) สำานักงานนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ภายหลัง

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “เที่ยวนครสวรรค์ Amazing ยิ่ง

กว่าเดิม” ไปเมื่อช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง อ.ตากฟ้า 

จ.นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ซึ่งให้ความมั่นใจว่าจังหวัด

นครสวรรค์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ด้วยการ

ผ่อนคลายข้อจำากัดการเดินทาง ที่พัก  ร้านอาหาร แต่ยังคงให้

อยู่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในการบริหาร

จัดการของศูนย์อนามัยที่ 3  จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวสรัสวดีกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ด้วยความร่วมมือ

ร่วมใจของพี่น้องชาวนครสวรรค์ ทำาให้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ จังหวัดนครสวรรค์มีกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่

สวยงาม รอให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างมากมาย เชิญชวน

ให้ทุกท่านมารับประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ผสมผสานวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ  ดังคำาขวัญที่ว่า “นครสวรรค์ 

เมืองรอง ต้องไป” ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติสำาหรับนักท่องเที่ยวสายผจญภัย พิชิตยอดเขา ชมวิวพา

โนรามา กับหมอกบางๆ ยามเช้าที่เขาหน่อเขาแก้ว อ.บรรพตพิสัย 

สำาหรับนักท่องเที่ยวสายนั่งชมธรรมชาติสบายตา ต้องนั่งเรือ

ดูนกชมบัวที่บึงบอระเพ็ด โดยฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมต่อเนื่อง

เดือนมกราคม จะมีนกอพยพและบัวแดงกว่า 1,000 ไร่ที่กำาลัง

ออกดอกชูช่อ รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยสามารถนั่งเรือ

จากอุทยานนกน้ำา เขตห้ามล่า เพื่อชมวิถีชีวิตบึงบอระเพ็ด หรือนั่ง

เรือจากบ้านรางบัว อ.ท่าตะโก  เพื่อถ่ายรูปชิกๆ ใกล้ชิดทุ่งบัวแดง 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรูปแบบของตลาดย้อน

ยุค แนะนำาให้มาที่  “ตลาดต้องชมท่าเรือคลองคาง” ที่รวบรวม

อาหารอร่อยไว้มากมาย กับบรรยากาศริมแม่น้ำา พร้อมเสียงเพลง

เพราะๆ ที่จะสร้างความสุขแก่ผู้มาเยือนตลาดต้องชมท่าเรือคลอง

คางแห่งนี้ ที่เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพียงออกเดินทาง

เท่านั้น  ท่านก็จะได้รับประสบการณ์และความสุขที่ “นครสวรรค์ 

เมืองรอง ต้องไป”

ด้านนางสาวสิริพร ไกรสุวรรณ รองผู้อำานวยการสำานักงาน 

ททท. สำานักงานนครสวรรค์ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมถึงงานกิจกรรม 

ประเพณีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้

ว่า เริ่มจากงานเทศกาลหุ่นโคมไฟ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ณ คลอง

ญวนชวนรักษ์ ระหว่างวันที่ 26  ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 

2565 ภายในงานจะตระการตาไปด้วยหุ่นโคมไฟไม่น้อยกว่า 80 ตัว 

น้ำาตกจำาลองย้อมด้วยไฟสีสันสวยงาม และการออกร้านจำาหน่าย

อาหารและสินค้ามากมาย ภายในงานยังมีกิจกรรมแจกของขวัญปี

ใหม่จาก ททท. ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ได้รับ

สิทธิ์ “ตักไข่มังกรลุ้นโชค” ตลอดระยะเวลา 9 วัน วันละ 90  สิทธิ์ 

มีรางวัลใหญ่ประจำาวันเป็นกระเป๋าเดินทางล้อลาก สีพาสเทลสวย

หวาน จาก ททท. 

นางสาวสิริพรกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจบงานเทศกาลหุ่นโคม

ไฟแล้ว จะต่อด้วยงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำาโพ  ปี 

เท่ียวเมืองปากน้ำาโพน่ังเรือดูนก

งานเทศกาลตรุษจีนอันเล่ืองช่ือ
2564-2565 หรือที่เรียกกันว่า “งานตรุษจีนปากน้ำาโพ”  กำาหนด

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565  ภายใต้

แนวคิด “ปากน้ำาโพย้อนยุค สืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่

ปากน้ำาโพ” เป็นปีที่ 106 ของการจัดงานประเพณีที่สืบสานกันมา

ยาวนาน ด้วยศรัทธาของชาวนครสวรรค์ที่มีต่อองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่

ปากน้ำาโพ ที่ปกปักรักษา ขจัดปัดเป่าทุกข์ โศกโรคภัยให้ชาวตลาด

ปากน้ำาโพ จนก่อเกิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำาโพ เพื่อ

ให้พี่น้องประชาชนในตลาดปากน้ำาโพได้กราบไหว้ขอพร ทั้งเป็นการ

อำานวยพรให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย 

ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทย จีน และกิจกรรม

บันเทิง การออกบูธจำาหน่ายสินค้าและอาหาร จุดถ่ายภาพจำาลอง

บรรยากาศบ้านเมืองจีนโบราณ กิจกรรมไฮไลต์ คือ ขบวนการ

แสดงกลางคืนหรือที่เรียกกันว่า “แห่กลางคืน”  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2565 พบการแสดงจากคณะต่างๆ อาทิ  คณะสิงโตปักกิ่ง สิงโต 

กว๋องสิง สิงโตฮกเกี้ยน สิงโตฮากกา  เสือไหหนำา เอ็งกอ-พะบู๊ การ

แสดงจากคณะมังกรทอง องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม กิมท้งและเง็ก 

นึ่ง และขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำาโพ หรือที่เรียกกันว่า “แห่

กลางวัน” ในวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการจัด

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำาโพ ปีที่ 106 มีความตั้งใจที่

จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นงานเทศกาล

ประเพณีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อไป

ททท. สำานักงานนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้

มาเยือนเมืองนครสวรรค์ “นครสวรรค์ เมืองรอง ต้องไป” สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ททท. สำานักงานนครสวรรค์ 056-221-811. 
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา
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ชัชชาติ

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่

ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายก

รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของ

พรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า พรรค

ได้ เตรียมการเลือกตั้ งครั้ งหน้าไว้แล้ว 

เพราะถือว่าเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งจะเห็นว่าทุก

พรรคการเมืองเริ่มมีบรรยากาศเตรียม

การเลือกตั้ ง ทุกคนต้องมีความพร้อม 

ซึ่งในส่วนของพรรคชาติพัฒนาได้มีการ

ประชุมใหญ่และแต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ส่วน

ที่หลายพรรคการเมืองพุ่ ง เป้ าปักหลัก 

จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย 

จะทำาให้เจริญเหมือน จ.บุรีรัมย์ 

นายสุวัจน์กล่าวว่า ก็คงต้องเป็น

เช่นนั้น ที่ทุกพรรคการเมืองจะให้ความ

สำาคัญกับจังหวัดที่มีฐานการเมือง ซึ่ ง 

จ.นครราชสีมามีจำานวน ส.ส.รองจาก กทม. 

รวมทั้ งสมัยหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เขตการเลือกตั้ง ทำาให้มี ส.ส.มากขึ้นตาม 

รธน.ที่มีการแก้ ไข จึงมีความเป็นไปได้ที่ 

จ.นครราชสีมาจะเพิ่มจำานวน ส.ส.ขึ้น

มาอีก จึ ง เป็นพื้นที่หมายปองของทุก

พรรคการเมือง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าใน 

จ.นครราชสีมา พรรคจะมีความพร้อมมาก

ที่สุด เพราะเราต้องการให้พรรคชาติพัฒนา

กลับมา และต้องได้มากกว่าเดิม  

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้อำานวยการการ

เลือกตั้งประสานงานส่วนกลาง กล่าวถึง

กรณี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้

บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) สั่งการให้

ตรวจสอบรายละเอียดตามทหารเคลื่อนไหว

กดดันการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ที่ เขต 1 

จ.ชุมพร ว่า ขอบคุณ พล.อ.ณรงค์พันธ์ที่รับ

ฟังและได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่ 4 ดำาเนิน

การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ขณะที่ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ 

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ตนทราบข่าวว่า

จะลงมาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ก็ยังไม่ได้

ลงมา แต่อาจมีคนในพื้นที่ ไปพูด ไปบอก

อะไร อย่างไรทางพรรคเขาก็ต้องออกมา

ปรามก่อน แต่ยืนยันว่าไม่มีในทัพภาคที่ 4 

ตนสั่งเด็ดขาด ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการ

เมือง ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ซึ่งจริงๆ แล้ว

ก็พรรคพวกกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นพรรค

ไหน เพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดยืนยันใน

ความเป็นกลางทางการเมือง โดยเรื่องนี้ ได้

รายงานไปทางกองทัพบกเรียบร้อยแล้ว.

การเมือง

จนถึงเดือน ก.ย.เป็นเวลา 120 วัน เป็นสมัย

ประชุมที่สามารถมีกิจกรรมทางการเมือง

หลายอย่างเกิดขึ้น

ถามย้ำาว่า หากกฎหมายลูกยังไม่ผ่าน

การพิจารณาของรัฐสภา นายกรัฐมนตรีจะ

ยุบสภาได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ยุบได้ 

แต่ยุบแล้วเกิดปัญหา กติกาต่างๆ ยังไม่มี

อะไรชัดเจน รัฐธรรมนูญเป็นเพียงแม่บทวาง

เอาไว้ ซ่ึงเดิมกำาหนดให้ กกต.เป็นคนวาง

รายละเอียด แต่ได้มีการตัดออกไปก่อน จึง

ยังไม่มีใครกำาหนดได้ ดังน้ันต้องรอกฎหมาย

ลูกเท่าน้ัน

ซักว่าหากเกิดอุบัติเหตุยุบสภา รัฐบาล

จะสามารถออก พ.ร.ก.มาแก้ปัญหาได้หรือ

ไม่ รองนายกฯ ระบุว่า เป็นความเส่ียงมาก 

เพราะการออก พ.ร.ก. รัฐบาลกำาหนดฝ่าย

เดียว สภาจะยอมหรือไม่ท่ีจะให้รัฐบาลวาง

กติกาสำาหรับเขาในการไปเลือกต้ังฝ่ายเดียว 

โดยท่ีเขาไม่มีสิทธ์ิร่วมพิจารณาว่าเห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วย และหากไม่เห็นด้วยข้ึนมา 

แต่เลือกต้ังผ่านไปแล้วจะให้ทำาอย่างไร หรือ

หาก พ.ร.ก.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แล้ว

การเลือกต้ังท่ีผ่านไปแล้วและ กกต. ได้แจ้ง

มาว่าใช้เงินประมาณ 5,600 ล้าน จากเดิม 

3,000 ล้าน แต่ขณะน้ีตัวเลขข้ึนมาแล้วก็จะ

เป็นปัญหา

ด้าน นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม กล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลจะทำาดีแค่

ไหน แต่ปีสุดท้ายของทุกยุคทุกสมัยก็จะเป็น

แบบน้ีอยู่เสมอ โดยพรรคการเมืองต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นฝ่ังรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน จะเร่งรัด

การหาเสียงเพื่อให้เป็นท่ีนิยม แต่ละพรรคมัก

จะพูดแต่เรื่องของตัวเอง ยกตนข่มท่าน ซ่ึง

เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองปีสุดท้าย

“ผมม่ันใจว่า พล.อ.ประยุทธ์จะเป็น

แกนหลักสำาคัญท่ีจะพาประเทศฝ่าวิกฤต 

และเดินหน้าทำางานหนักเพ่ือประชาชนต่อ

ไป” นายสมศักด์ิกล่าว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม กล่าวถึงปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลท่ี

หลายคนมองว่ากำาลังแย่งชิงพ้ืนท่ีการเลือก

ต้ัง เชื่อว่าจะไม่มีปัญหากระทบกับการทำางาน

ในพรรคร่วมรัฐบาล และเป็นเร่ืองปกติท่ี

แต่ละพรรคจะสร้างคะแนนนิยมในพ้ืนท่ี 

เป็นการแข่งขันกันตามระบอบประชาธิปไตย

ท่ีสวยงาม ไม่ได้ขัดแย้งอะไร ต้องเข้าใจ 

การเมืองในระบอบรัฐสภาท่ีมีพรรคร่วม

รัฐบาล ซ่ึงแต่ละพรรคก็ต้องรับผิดชอบงานท่ี

ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของ

ประเทศได้รับการขับเคลื่อนไป 

อยู่เป็นเจ้าภาพเอเปก

ขณะเดียวกันตนเองในฐานะทำางาน

ในรัฐบาลก็จะพยายามผลักดันให้รัฐบาล

สามารถบริหารงานได้ครบวาระ ซ่ึงในปี 

2565 จะมีงานสำาคัญ คือการเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมเอเปก เป็นงานใหญ่ท่ีรัฐบาล

จะต้องเตรียมความพร้อมจัดงานให้เรียบร้อย 

เพราะเป็นศักด์ิศรีของคนไทย รวมท้ังยังมี

ปัญหาเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-

19 ซ่ึง ครม.ทุกคนก็จะช่วยกันทำางานให้ดีข้ึน

เพื่อคนไทย

ด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ใน

ปี 2565 นายกฯ จะยังคงทุ่มเททำางานอย่าง

หนักเพื่อประชาชน เดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อ

พลิกโฉมประเทศ โดยไม่สนเกมการเมืองใดๆ 

ขอมุ่งทำางานอย่างเดียว ดังน้ันเช่ือว่าด้วย

ความมุ่งม่ันทุ่มเททำางานของนายกฯ และ

ความเข้าใจอันดีต่อกันในพรรคร่วมรัฐบาล 

จะนำาพาประเทศผ่านวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่าง

ม่ันคง ส่งผลให้รัฐบาลเดินหน้าทำางานเพ่ือ

ประชาชนได้ครบเทอม จนได้รับการยอมรับ 

รวมถึงความไว้วางใจจากประชาชนต่อไป

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

กล่าวถึงการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติใน

ปี 65 ว่าช่วงท่ีผ่านมากฎหมายของฝ่าย

บริหารทุกฉบับผ่านไปได้ด้วยดี แต่ส่วนท่ียัง

ค้างการพิจารณาอยู่ส่วนใหญ่เป็นญัตติท่ัวไป

ประมาณ 200 ญัตติ และคิดว่าปีหน้าจะมีกฎ

หมายใหม่ๆ เข้ามามากข้ึน

เ ม่ือถามว่า มองว่าสถานการณ์

ทางการเมืองในปี 65 จะเป็นอย่างไร เพราะ

ยังมีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดข้ึนพอ

สมควร ประธานรัฐสภาตอบว่า ส่วนตัวคิด

ว่าความคิดเห็นทางการเมืองท่ีขัดแย้งกันน้ัน

ยังคงมีอยู่ แต่ถือว่าเป็นเร่ืองปกติ อย่างไร

ก็ตาม เท่าท่ีดูการทำางาน เชื่อว่าระบบน้ียัง

สามารถเดินไปได้ปกติ ไม่น่าจะเป็นอุปสรรค

ต่อการทำางาน การปฏิบัติภารกิจของนักการ

เมืองก็อยู่ในสายตาของประชาชนมากข้ึน 

ใครท่ีสร้างปัญหา ประชาชนจับตาดูอยู่ อีก

ท้ังในสมัยน้ีก็ปฏิเสธยาก เพราะมีการสื่อสาร

ในหลายท่ี แต่ถึงจะมีความขัดแย้งไม่พอใจ

เรื่องใดก็ตาม ก็ควรต้องอยู่ในกรอบท่ีสามารถ

ควบคุมได้ 

ถามต่อว่า ประเมินแล้วรัฐบาลจะ

สามารถอยู่จนครบวาระหรือไม่ ประธาน

รัฐสภากล่าวว่า ส่วนตัวไม่สามารถประเมิน

ฝ่ายบริหารได้ แต่ในส่วนของสภาคิดว่าไม่

น่าจะเป็นอุปสรรคในการทำางานของฝ่าย

บริหาร และฝ่ายอื่นๆ และเชื่อว่าในระบบ

น้ี เราสามารถท่ีจะผ่านการปฏิบัติภารกิจของ

แต่ละฝ่ายไปได้ด้วยดี ตนได้ย้ำาเตือนทุกคร้ัง 

เมื่อพบฝ่ายบริหารก็ได้ย้ำาว่า ถึงอย่างไรก็ต้อง

มาตอบกระทู้ของสภา และเมื่อมีการเสนอ

ญัตติในสภา ฝ่ายรัฐบาลต้องมาช้ีแจงต่อสภา 

เพราะถือว่าเป็นหน้าท่ีและโอกาสท่ีจะได้

ช้ีแจงข้อมูลความจริงท่ีมีการต้ังประเด็น หาก

ฝ่ายบริหารไม่ตอบสภา ประชาชนก็ไม่รู้ข้อมูล 

อย่างน้อยรัฐมนตรีควรเข้ามาน่ังฟัง จะได้รู้ว่า

เขากล่าวหาอย่างไร และใช้สิทธ์ิช้ีแจงว่าเรื่อง

น้ีจริงหรือไม่จริง

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมือง

ในปี 2565 ว่า ปีน้ีจะเป็นปีของการเลือกต้ัง 

เพราะเร่ิมต้นเดือน ม.ค.ก็มีการเลือกต้ังซ่อม

ถึง 3 ท่ี ท้ัง จ.ชุมพร จ.สงขลา และ กทม. 

เขตหลักส่ี นอกจากน้ียังมีการเลือกต้ังท้องถ่ิน

อีก อย่างการเลือกต้ังผู้ว่าราชการ กทม. และ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวมถึง

เมืองพัทยาด้วย ซ่ึงคาดหมายว่าต้องเลือก

ในปี 2565 รัฐบาลก็ได้ขานรับแล้วว่าจะ

เป็นกลางปี แต่ไม่แน่อาจจะเป็นต้นปีก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การเมืองท่ีร้อนแรง

แบบสุดๆ การเลือกต้ังท่ัวไปก็อาจจะต้อง

เลือกต้ังในปี พ.ศ.2565 ด้วยเหมือนกัน แม้ว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้อยากให้เป็นเช่นน้ัน 

เพราะอย่างน้อยก็คงอยากอยู่เป็นประธาน

เอเปก หรืออยากจะอยู่ครบเทอม แต่ถ้า

พิจารณาภายใต้สถานการณ์การเมืองท่ีร้อน

สุดๆ ในปีหน้า เห็นทีจะข้ามปี 2565 ลำาบาก 

เป็นการเลือกตั้งสกปรก

นายบัญญัติกล่าวว่า การเลือกตั้ง

หากดูกฎเกณฑ์ ดูตามระบบประชาธิปไตย

ก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่จะมีผลทำาให้

การเมืองร้อนก็คือ ช่วงหลังเราปฏิเสธไม่

ได้ว่าการเลือกตั้งออกนอกรูปนอกแบบกัน

มากขึ้น ใช้ทุน และอิทธิฤทธิ์มากขึ้น ที่ชัด

ที่สุดคือการเลือกนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (อบจ.) และนายกเทศมนตรี และ

ล่าสุดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 

(อบต.) และสมาชิก อบต.ทั่วประเทศ ทำาให้

คนโจษขานกันมากว่าใช้เงินใช้ทองกันอย่าง

โจ๋งครึ่ม มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเช่นนี้ก็น่า

ประหลาด ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) เอง ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องไม่ได้มีทุกข์

ร้อนอะไรเลย แต่กลับบอกว่าไม่มีปัญหา

อะไร

“ตรงนี้น่าวิตก เพราะว่าถ้าเราปล่อย

ให้กระบวนการการเลือกตั้งใช้อิทธิฤทธิ์ 

ใช้อิทธิพลกันมาก และบังเอิญชาวบ้าน

ก็ลำาบากด้วยจะทำาให้กลายเป็นเหยื่อของ

ระบบอุปถัมภ์ การเลือกตั้งในวันข้างหน้าที่

จะเกิดขึ้นอาจจะถูกเรียกขานหรืออาจกลาย

เป็นประเด็นที่นำาไปสู่การคัดค้านว่าเป็นการ

เลือกตั้งสกปรกก็เป็นไปได้ ซึ่งหากเป็นเช่น

นั้นก็เหมือนประวัติศาสตร์การเมืองของ

เราย้อนถอยหลังไปปี 2500 การเลือกตั้ง

ทั่วไปในรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

มีการเดินขบวนของนิสิตจุฬาฯ และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนทำาให้เกิดการ

ยึดอำานาจ ฉะนั้น วันนี้สิ่งที่จำาเป็นจะต้อง

เรียกร้องคือ กกต.ต้องหันกลับมาดูความ

เป็นจริงในบ้านเมืองและทำาหน้าที่ของตัว

เองอย่างเข้มแข็ง”

นายบัญญัติกล่าวต่อว่า นอกจากนี้

การเมืองจะร้อนจากรัฐบาลด้วย โดยเฉพาะ

นายกฯ ซึ่งในสมัยเปิดประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรใหม่ ในเดือน มี.ค. ปี 2565 คาด

หมายได้ว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดย

พรรคฝ่ายค้านจะต้องเริ่มขึ้น ความจริง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเป็นเพียงเรื่อง                                                                  

ธรรมดาๆ เพียงแต่ว่ามันเริ่มขึ้นในเวลาที่

บ้านเมืองดูจะมีปัญหาค่อนข้างมาก ประ 

กอบกับการอยู่นานของนายกฯ ซึ่งต้องยอม                                                              

รับว่าอยู่มานานมากแล้ว ถ้าเป็นนายกฯ 

ที่มาจากการเลือกตั้งก็ 2 เทอมเข้าให้

แล้ว ในทางการเมืองย่อมเข้าใจกันดีว่าผู้

มีอำานาจบริหารบ้านเมืองที่อยู่นาน ก็เป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ยั่วยุให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้

วางใจอย่างรุนแรงได้แน่นอน 

นายบัญญัติกล่าวอีกว่า สำาหรับ

กระบวนการทางสภาฯ นอกเหนือจากการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจจะร้อนแรงมากอย่างที่

ว่าแล้ว ตนคิดว่าจะมีกระบวนการเสนอให้

แก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่นับเป็นความ

ล้าหลังของรัฐธรรมนูญอยู่เป็นระยะๆ อาจ

จะมี ส.ส.เสนอเข้าชื่อกันเองหรือการเข้า

ชื่อของประชาชนทั่วไปซึ่งก็ทำากันอยู่แล้ว ก็

น่าจะกระทำากันมากขึ้น รวมทั้งปัญหาของ 

ส.ว.ที่ถูกกล่าวขานว่าเกินอำานาจที่พึงมีของ

ระบอบประชาธิปไตย ประเด็นเหล่านี้จะ

ถูกหยิบยกขึ้นมาท้าทายความคิดอ่านของ

สมาชิกรัฐสภาอีกครั้ง 

“ประเด็นที่ใหญ่ที่ร้อนมากที่สุด ซึ่ง

อาจจะก่อให้เกิดความร้อนแรงทั้งในสภา

และบนท้องถนน รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ

งานจะเข้าด้วย คือประเด็นการดำารง

ตำาแหน่ง 8 ปีของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง

ตรงไหน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ารัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบันไปเขียนบัญญัติไว้ว่า นายก

รัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 

ปีไม่ได้ครั้งนี้จะเป็นการดำารงตำาแหน่งติดต่อ

กันหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติ

ในบทเฉพาะกาลรับรองเอาไว้ว่าให้คณะ

รัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ ใน

วันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะ

รัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประเด็นนี้เคย

มีนักวิชาการตีความไว้ด้วยว่า อย่างนี้ต้อง

นับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์เข้ารับตำาแหน่งเมื่อ

ปี 2557 ว่าไม่ได้เป็นตามรัฐธรรมนูญนี้ แต่

เมื่อมีบทบัญญัติบอกว่าให้ถือเป็นการดำารง

ตำาแหน่งตามรัฐธรรมนูญนี้ อย่างนี้ก็น่าจะ

ครบกำาหนด 8 ปี ในเดือนสิงหาคม ปี 2565 

เพราะฉะนั้นเมื่อใกล้เดือนสิงหาคม ปี 2565 

ผมมั่นใจว่าคงจะมีคนหยิบประเด็นนี้ขึ้นมา

ถามหาความถูกต้องอีกครั้ง ตรงนี้จึงบอกว่า

ศาลรัฐธรรมนูญจะงานเข้าอีก เพราะว่าหนี

ไม่พ้นที่จะต้องวินิจฉัยว่าตกลงนับหนึ่งเมื่อ

ไหร่” นายบัญญัติระบุ 

นายบัญญัติกล่าวด้วยว่า ฉะนั้นที่คิด

ว่าจะอยู่ให้ครบเทอมครบวาระ ก็ไม่แน่ว่า

จะพ้นปี 2565 ได้หรือไม่ ยิ่งประเด็นความ

ขัดแย้งในแต่ละที่แต่ละแห่ง การช่วงชิง

ได้รับความเสียเปรียบในระหว่างกันเองที่

มักจะปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆ จะเพิ่มความ

ร้อนแรงได้เช่นกัน ถ้ารัฐบาลไม่สามารถลด

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ให้ได้ด้วย 

ซึ่งที่แล้วมาก็ถือว่าดีพอสมควรจากความ

เข้มแข็งของบุคลากรสาธารณสุขประเทศ

เรา แต่เมื่อมีเชื้อตัวใหม่อย่างโอมิครอน

เข้ามาจะเป็นอย่างไรอีก ถ้าเอาไม่อยู่ผล 

กระทบทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วมันก็จะแรง

เข้าไปอีก คนตกงานมากกว่าเดิม คนลำาบาก

มากขึ้น เหล่านี้จะมีส่วนเติมความเร่าร้อน

ให้การเมืองได้ทั้งหมด.


